
บทที� 4 

ผลการวจิัย 
 

 ในการเสนอผลงานวิจยัเรื� อง เศรษฐศาสตร์การเมืองของความขดัแยง้ในการบริหาร
จดัการกีฬาฟุตบอลอาชีพทอ้งถิ�นในภาคตะวนัออก : กรณีศึกษาสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี   
ผูว้จิยัจะแบ่งออกเป็น 5 หวัขอ้ ดงันี5  
 1. บริบทของการก่อรูปสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี 
 2. การบริหารจดัการฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ภายใตพ้นัธมิตรของนกัการเมือง : พนัธมิตร
ของกลุ่มองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี และสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี 
 3. ความขดัแยง้ในการบริหารจดัการฟุตบอลอาชีพภายใตก้ลุ่มทุนเอกชน : บริษทัแคชทูเดย ์
 4. การกลบัมาบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ของนกัการเมือง : ความขดัแยง้
ภายใตข้องกลุ่มองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 
 5. การกลบัสู่รูปแบบฟุตบอลสมคัรเล่นของสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี  

 

บริบทของการก่อรูปสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี 

 การก่อรูปของสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ในฐานะที�เป็นฟุตบอลอาชีพสโมสรแรก
ของจงัหวดัจนัทบุรี เกิดขึ5 นภายใต้สถานการณ์ของวงการฟุตบอลไทยในพื5นที�ภาคตะวนัออก         
ตั5งแต่ปี 2540 เป็นตน้มา ก่อนหน้านี5 วงการฟุตบอลในภาคตะวนัออกจะมีลกัษณะเป็นฟุตบอล       
ในรูปแบบสมคัรเล่นของกลุ่มองคก์รในภาคส่วนต่างๆ ทั5งภาคราชการ ภาคธุรกิจ และภาคการศึกษา 
ซึ� งประกอบดว้ยทีมของโรงเรียนต่างๆ ตวัอยา่งเช่น ในจงัหวดัชลบุรีนั5นจะมีทีมฟุตบอลสมคัรเล่น 
ที�มีชื�อเสียง ไดแ้ก่ ทีมราชนาว ีทีมโรงเรียนอสัสัมชญัศรีราชา และทีมโรงเรียนจุฬาภรณ์วทิยาลยัชลบุรี 
เป็นตน้ (ปัญญา  การเจริญ. สัมภาษณ์. 2555) 
 การบริหารจัดการฟุตบอลสมัครเล่นของทีมในภาคตะวนัออกนั5 น ไม่ได้มีล ักษณะ       
ของฟุตบอลอาชีพดงัเช่นปัจจุบนั คือ ทีมจะตอ้งจ่ายค่าตวัแก่นกัเตะและโคช้ ผูช้มตอ้งเสียค่าบตัร
ผา่นประตู รวมถึงมีการรณรงคก่์อตั5งกองเชียร์แฟนคลบัในการเขา้ชม แต่การบริหารจดัการฟุตบอล
สมคัรเล่นจะใชร้ะบบอุปถมัภ ์หรือสายสัมพนัธ์ระหวา่งรุ่นพี�กบัรุ่นนอ้ง รวมถึงอาจารยก์บัลูกศิษย ์
ในการยดึโยงนกัฟุตบอลให้อยูใ่นทีมเดียวกนั นอกจากนี5แรงจูงใจในการเล่นฟุตบอลก็จะมีลกัษณะ
ช่วยเหลือเกื5อกูลกนั โดยยงัไม่มีการใช้เงินเป็นตวัตั5ง ดงันั5น ทีมฟุตบอลจึงไม่จาํเป็นตอ้งขึ5นอยู่กบั
ผูใ้หก้ารสนบัสนุนเงินรายใหญ่ (ปัญญา  การเจริญ. สัมภาษณ์. 2555) 
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 ความพยายามในการพฒันาทีมฟุตบอลสมคัรเล่นไปสู่ฟุตบอลอาชีพในจงัหวดัจนัทบุรี
เป็นผลมาจากกระแสความนิยมฟุตบอลในจงัหวดัชลบุรี คือ ทีมชลบุรี เอฟซี ความสาํเร็จของทีม
ชลบุรี เอฟซี เกิดจากการบริหารจดัการของกลุ่มทุนการเมืองรายใหญ่ในนามตระกูล “คุณปลื5ม” 
กลุ่มทุนดงักล่าวไดก่้อรูปทีมชลบุรี เอฟซี โดยการดึงนกัฟุตบอลสมคัรเล่นที�มีชื�อเสียงของจงัหวดัชลบุรี 
คือ ทีมโรงเรียนอสัสัมชัญศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ถือเป็นโรงเรียนมธัยมศึกษาที�สร้างนักฟุตบอล     
ในระดบัมธัยมศึกษาอยา่งต่อเนื�องจนมีเชื�อเสียง รวมทั5งทีมโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลยัจงัหวดัชลบุรี 
ที�มีการฝึกซ้อมและสร้างนกัฟุตบอลอยา่งจริงจงัดงัคาํกล่าวที�วา่ ชลบุรี มีบา้นใหญ่ตระกูลคุณปลื5ม 
ทั5งกาํนนัเป๊าะ วทิยา และสนธยา  คุณปลื5ม นกัการเมืองชลบุรีที�สร้างบอลดว้ยใจและไดฐ้านการเมือง 
(ปัญญา  การเจริญ. สัมภาษณ์. 2555)  
  
 การเริ�มตน้ก่อรูปฟุตบอลอาชีพในจงัหวดัจนัทบุรีเกิดจากการผลกัดนัของนายปัญญา      
การเจริญ อาจารยป์ระจาํโรงเรียนเบญจมราชูทิศจนัทบุรี ซึ� งเป็นผูฝึ้กสอนทีมฟุตบอลของโรงเรียน 
เบญจมราชูทิศจนัทบุรี ได้สร้างทีมฟุตบอลสมคัรเล่นจนเป็นแชมป์หลายรุ่น ในระดบัโรงเรียน
มธัยมศึกษา โดยคดันกัฟุตอบอลที�มีทกัษะดีเขา้ร่วมทีมและหากจบมธัยมศึกษาปีที� 6 ก็จะยกระดบั
ใหเ้ป็นนกัฟุตบอลของมหาวิทยาลยั โดยการส่งไปเรียนต่อที�มหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีต่อไป 
(ปัญญา  การเจริญ. สัมภาษณ์. 2555) 
 อาจารยปั์ญญา ไดใ้ชที้มฟุตบอลโรงเรียนเบญจมราชูทิศจนัทบุรีเป็นฐานในการยกระดบั
ไปสู่ทีมฟุตบอลอาชีพ เนื�องมาจากทีมของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดัจนัทบุรี เป็นทีมเดียวที�มี
การฝึกซ้อมและเก็บตวันกัฟุตบอลอย่างจริงจงั ในฐานะที�เป็นโรงเรียนประจาํจงัหวดัและทีมก็ได้
ผ่านการแข่งขนัฟุตบอลระดบัโรงเรียนมธัยมศึกษาในรุ่นต่างๆ ทั5งรุ่น 14 16 และ 18 ปี โดยสร้าง
ประวติัศาสตร์ครองแชมป์ 3 สมยัซอ้นในรุ่น 16 ปี และ 18 ปี   
          นอกจากนี5  นกัฟุตบอลของทีมโรงเรียนเบญจมราชูทิศจนัทบุรี ถือไดว้า่เป็นนกัฟุตบอลที�มี
คุณภาพสูง สามารถควา้แชมป์มาไดห้ลายรายการ โดยส่วนใหญ่ก็เป็นนกัเรียนของโรงเรียนเอง และ
ตามนโยบายการทาํทีมของ นายปัญญา  การเจริญ ผูฝึ้กสอนทีมโรงเรียนเบญจมราชูทิศจนัทบุรี 
ตอ้งการทาํทีมให้ประสบความสาํเร็จและมีชื�อเสียง จึงพยายามผลกัดนัทีมโรงเรียนเบญจมราชูทิศ
ให้เขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลโปรลีก ของการกีฬาแห่งประเทศไทย ในนามทีมจงัหวดัจนัทบุรี
(ปัญญา  การเจริญ. สัมภาษณ์. 2555) 
           “ทีมโรงเรียนเบญจมราชูทิศมีนักเตะฝีเท้าดีอยู่เยอะ และเราได้แชมป์ในรุ่นนักเรียน           
ในหลายรายการ เราจึงมีความพร้อมและอยากจะส่งทีมร่วมแข่งขนัในระดบัโปรลีก 2 รอบคดัเลือก”  
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           อยา่งไรก็ดีในความพยายามผลกัดนัทีมโรงเรียนเบญจมราชูทิศจนัทบุรีไปสู่ฟุตบอลอาชีพ
ยงัไม่สามารถดาํเนินไดอ้ยา่งราบรื�น เนื�องจากขอ้จาํกดัในเรื�องงบประมาณในการบริหารจดัการทีม
ฟุตบอล งบประมาณสนบัสนุนในการบริหารจดัการทีมฟุตบอลของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จงัหวดั
จนัทบุรี เท่าที�มีอยู่เป็นทุนส่วนตวัของอาจารยปั์ญญา ผูฝึ้กสอนเอง โดยไม่มีภาครัฐ หรือเอกชน        
มาสนบัสนุนแต่อยา่งใด ตวัอยา่งเช่น อาจารยปั์ญญาตอ้งเช่าบา้นให้นกัฟุตบอลทีมโรงเรียนไวพ้กัอาศยั
สาํหรับการฝึกซอ้มดงัคาํสัมภาษณ์ที�วา่ “ครูตอ้งเช่าห้องพกัแถวการประปาจนัทบุรี หลงัโรงเรียนเบญจฯ 
ให้นักบอลได้พกัโดยจ่ายค่าเช่าเองทั5งหมด เพราะบ้านของนักฟุตบอลแต่ละคนอยู่ที�สอยดาว           
โป่งนํ5าร้อน ตอนนั5นทางโรงเรียนหรือ นกัการเมืองทอ้งถิ�นยงัไม่สนใจฟุตบอลนกัเรียน” (ปัญญา  
การเจริญ. สัมภาษณ์. 2555) 
 สถานการณ์ที�เปิดโอกาสให้อาจารยปั์ญญาผลกัดนัทีมโรงเรียนเบญจมราชูทิศจนัทบุรี      
ขึ5นสู่ฟุตบอลอาชีพก็คือ การเตรียมความพร้อมของทีมโรงเรียนเบญจมราชูทิศจนัทบุรี ในนามของทีม
จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลรอบคดัเลือกตวัแทนภาคกลาง 1, 2 โปรวินเชียนลีก 2 
ดิวชิั�น 2 ณ จงัหวดัชลบุรี ในปี 2546  
 การแข่งขันฟุตบอลโปรวินเชียนลีก เป็นการแข่งขันที�อยู่ในระบบฟุตบอลอาชีพ                
โปรวินเชียลลีกก่อตั5งในปี พ.ศ. 2542 โดยจุรินทร์  ลักษณวิศิษฐ์ ร่วมกับวรวีร์  มะกูดี ซึ� งเป็น
โครงการลีกอาชีพนาํร่องของสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย โดยเชิญทีมจากจงัหวดัต่างๆ ที�ไดรั้บ
การคัดสรรมาเตะแบบลีก ซึ� งต่อมาให้การกีฬาแห่งประเทศไทยดูแลและจัดการแข่งขันและ            
ไดเ้ปลี�ยนชื�อลีกเป็น “โปรเฟสชนันอลลีก” (Professional League) ซึ� งไดแ้บ่งลีกออกเป็น 2 ส่วน คือ 
โปรลีก 1 และโปรลีก 2 ซึ� งทีมทา้ยตารางโปรลีก 1 จะถูกลดชั5นไปเล่นในโปรลีก 2 ในขณะเดียวกนั
ทีมชนะเลิศจากโปรลีก 2 จะมีสิทธิร่วมเล่นในโปรลีก 1 
 โปรลีก 1 มีทีมทั5งหมด 18 ทีมเขา้ร่วมแข่ง จดัการแข่งขนัโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย
และกระทรวงการท่องเที�ยวและกีฬา โดยจะเป็นการแข่งแบบลีกพบกนัหมดสองครั5 ง ในลกัษณะทีม
เหยา้-เยือน จนกระทั�งสิ5นปี 2549 ได้มีการยุบรวมโปรลีก 1 เข้ากับไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกและ         
ไทยลีกดิวชิั�น 1  
 โปรลีก 2 เป็นลีกระดบัลงมาในโปรลีก โดยจดัการแข่งขนัแบ่งตามภูมิภาค 5 ภาคทั�วประเทศ 
จัดการแข่งแบบทัวร์นาเมนต์ โดยทีมชนะเลิศและรองชนะเลิศในแต่ละภาค จาํนวน 10 ทีม             
(2 ทีมจากแต่ละภูมิภาค) มาแข่งหาผูช้นะเลิศในโปรลีก 2 จนกระทั�งสิ5นปี 2549 หลงัจากที�โปรลีก 1 
ไดถู้กรวมเขา้ไปแลว้ โปรลีก 2 ไดเ้ปลี�ยนชื�อกลบัมาเป็นโปรวนิเชียลลีก โดยผูช้นะเลิศในแต่ละภูมิภาค
จะมาทาํการแข่งขนัในรายการแซตแชมเปียนชิพ และจะไดสิ้ทธิในการไปร่วมเล่นในลีกฟุตบอล       
ไทยลีกดิวชิั�น 2 (วกิิพีเดียสารานุกรมเสรี. ออนไลน์. 2556) 
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 ในการแข่งขนัดงักล่าวมีความจาํเป็นในการใช้งบประมาณในการเขา้ร่วมแข่งขนัและ         
เป็นเบี5ยเลี5 ยงนกัฟุตบอล อาจารยปั์ญญา ในฐานะหัวหน้าผูฝึ้กสอนทีมจงัหวดัจนัทบุรีจึงไดติ้ดต่อ     
ขอการสนบัสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ที�มีนายธนภณ  กิจกาญจน์ 
เป็นนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี แต่ไม่ได้รับการสนับสนุนแต่อย่างใด โดยอา้งว่า       
ไม่มีงบประมาณ รวมทั5งทางภาคส่วนราชการ โดยเฉพาะจงัหวดัจนัทบุรีเองก็ไม่ให้ความสนใจ      
ในการสนบัสนุนทีมโรงเรียนเบญจมราชูทิศจนัทบุรีที�เขา้ร่วมการแข่งขนัในนามจงัหวดัจนัทบุรี 
(ปัญญา  การเจริญ. สัมภาษณ์. 2555) 
 “ผมพยายามติดต่อไป อบจ.จนัทบุรี เพื�อของบประมาณในการส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั
รอบคดัเลือกโปรลีก 2 แต่นายกโจก้็อา้งว่าไม่มีงบ ติดต่อไปยงัผูว้่าฯ รองผูว้่าฯ เพื�อขอลายเซ็น        
ส่งทีมร่วมการแข่งขนัก็ไม่มีใครช่วยหรือใหก้ารสนบัสนุน”  
 ปัญหางบประมาณในการบริหารฟุตบอลดงักล่าว ได้รับการคลี�คลายในกลางปี 2545 
ในขณะที�เตรียมเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลรอบคดัเลือก โปรวินเชียนลีก 2 ณ สนามฟุตบอลโรงเรียน
เบญจมราชูทิศจงัหวดัจนัทบุรี เมื�อ นายประยุทธ  วาสนาวิน หรือรู้จกักนัในนาม “กาํนันยุทธ” 
กาํนันในพื5นที�ตาํบลเกาะขวาง อาํเภอเมืองจนัทบุรี และในฐานะประธานชมรมฟุตบอลจนัทบุรี
สังกดัสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ไดย้ื�นมือให้การสนบัสนุนดา้นยานพาหนะและงานเอกสารต่างๆ 
รวมทั5ง นายสมพล  พะเนียงทอง นกัธุรกิจยานยนตร์ายใหญ่และธุรกิจโรงโม่หินในอาํเภอโป่งนํ5 าร้อน 
จงัหวดัจนัทบุรี ให้การสนับสนุนงบประมาณในการส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั โดยมีนายปัญญา  
การเจริญ เป็นผูฝึ้กสอนดูแลนกัเตะที�ส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนของโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จนัทบุรี 
พร้อมดูแลด้านแผนการเล่น การสนับสนุนงบประมาณดงักล่าว ทาํให้สามารถส่งทีมโรงเรียน
เบญจมราชูทิศที�แข่งขนัในนามจงัหวดัจนัทบุรี เขา้ร่วมการแข่งขนัรอบคดัเลือกโปรวินเชียนลีก 2 
ดงัคาํสัมภาษณ์ที�วา่ “ผมกบัอาจารยปั์ญญาและคุณสมพล เราทาํบอลดว้ยใจไม่ไดห้วงัผลประโยชน์ 
อยากสร้างเด็กใหมี้รายไดแ้ละสร้างชื�อเสียงใหก้บัจงัหวดั” (ประยทุธ  วาสนาวนิ. สัมภาษณ์. 2555) 
          จากนั5นในปี 2546 ทีมฟุตบอลโรงเรียนเบญจมาชูทิศจนัทบุรี ในนามทีมฟุตบอลจนัทบุรี
ไดเ้ริ�มตน้ส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัในระดบัคดัเลือกตวัแทนภาคกลาง 1, 2 โปรวินเชียนลีก 2 ดิวิชั�น 2 
ณ จังหวดัชลบุรี โดยมีนายปัญญา  การเจริญ อาจารย์โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวดัจันทบุรี            
เป็นหัวหน้าผูฝึ้กสอนทีมฟุตบอลจงัหวดัจนัทบุรี และนายสมพล  พะเนียงทอง เป็นผูจ้ดัการทีม 
พร้อมดว้ยนกัฟุตบอลโปรวนิเชียนลีก จงัหวดัจนัทบุรี จาํนวน 20 คน ประกอบดว้ย นายบุญฤทธิ_   บาํรุง 
นายวทิยา  เล่าเรือง นายภูเบศ  ดารารัตน์ นายเกริกชยั  ละอองแกว้ นายฐิติ  สังขศ์รี นายสมชาย  สิงห์มณี 
นายชนินทร์  เกษี นายบุญชยั  นิลยิ�งดี นายบรรยง  คงเหมือน นายก่อเกียรติ  บุญสาย นายณัฐพล  
ก่อกิตติพงษ ์นายอดิสร  เขาหนองบวั นายสุรสิทธิ_   จนัทะแสง นายอรรถณพ  นิตยะ นายสิทธิชยั  มสับูงอ 
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นายโกวทิย ์ ทองมา นายวษิณุ  มุ่งตุลารักษ ์นายสุชาติ  สุขเลิศ และนายพิเชฐ  ไตรภูมิ สามารถไดรั้บ
รางวลัชนะเลิศไดเ้ป็นตวัแทนภาค 1 และ 2 เขา้ไปชิงแชมป์ประเทศไทย โปรวินเชียนลีก 2 ในปี 2547 
(วกิิพีเดียสารานุกรมเสรี. ออนไลน์. 2555)  
        สรุปผลการแข่งขนัฟุตบอลโปรวินเชียนลีก ปี 2546 จงัหวดัจนัทบุรี รอบแรก วนัที� 19 
กรกฎาคม 2546 จนัทบุรีชนะอยธุยา 5 ประตูต่อ 3 นดัที� 2 เมื�อวนัที� 20 กรกฎาคม 2546 จนัทบุรีชนะ
ประจวบคีรีขนัธ์ 1 ประตูต่อ 0 และในนดัที� 3 เมื�อวนัที� 21 กรกฎาคม 2546 จนัทบุรีเสมอสมุทรสาคร 
2 ประตูต่อ 2 ได้ผ่านเขา้สู่รอบ 8 ทีมสุดทา้ย โดยในรอบ 8 ทีมสุดทา้ย ได้แข่งขนั เมื�อวนัที� 22 
กรกฎาคม 2546 จนัทบุรีสามารถเอาชนะราชบุรีไป 3 ประตูต่อ 0 ส่วนในรอบรองชนะเลิศ เมื�อวนัที� 
23 กรกฎาคม 2546 จนัทบุรีชนะฉะเชิงเทราไปขาดลอย 4 ประตูต่อ 0 และในนดัสุดทา้ยรอบชิงชนะเลิศ 
เมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม 2546 จนัทบุรีสามารถชนะสมุทรสงคราม 5 ประตุต่อ 4 โดยเสมอกนัในเวลา
ไปก่อน 2 ประตูต่อ 2 และชนะในลูกจุดโทษไป 5 ประตูต่อ 4 (สมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี. 2546 : 10) 
 ความสาํเร็จในรอบคดัเลือกของทีมฟุตบอลโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ในการแข่งขนัฟุตบอล
โปรวินเชี�ยนลีกมีผลในการสร้างเงื�อนไขสาํหรับการก่อรูปเป็นฟุตบอลอาชีพในจงัหวดัจนัทบุรี    
โดยการเข้ามามีบทบาทของเงินในการบริหารจดัการทีมฟุตบอล กล่าวคือหลังจากชัยชนะทีม          
ไดเ้บิกเบี5ยเลี5 ยงสนบัสนุนการแข่งขนัในภายหลงัเป็นจาํนวนเงินทั5งสิ5น 80,000 บาท ทั5งนี5  องคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ไดม้อบเงินสนบัสนุนแก่นกักีฬาฟุตบอลชุดโปรวินเชียนที�ไดรั้บรางวลั
ชนะเลิศตวัแทนภาคกลาง 1 เป็นจาํนวนเงิน 100,000 บาท แก่นักกีฬาฟุตบอลทั5ง 20 คน คนละ 
5,000 บาท (สมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี. 2546 : 10) 
 

การบริหารจัดการฟุตบอลจันทบุรีเอฟซี ภายใต้พันธมิตรนักการเมือง : พันธมิตรของกลุ่มองค์การ

บริหารส่วนจังหวดัจันทบุรี และสมาคมกฬีาจังหวดัจันทบุรี 

 จากการได้รับรางวลัชนะเลิศของทีมฟุตบอลจงัหวดัจนัทบุรีในการเขา้ร่วมการแข่งขนั
ฟุตบอลอาชีพรอบคดัเลือกตวัแทนภาคกลาง 1, 2 โปรวินเชียนลีก 2 ดิวิชั�น 2 ณ จงัหวดัชลบุรี ส่งผล
ให้ทีมไดสิ้ทธิ_ ไปเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลโปรลีก 2 ฤดูกาล 2547 ความสาํเร็จดงักล่าวมีผลทาํให้
กลุ่มนกัการเมืองทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรีเห็นความสาํคญั หนัมาสนบัสนุนฟุตบอลจงัหวดัจนัทบุรี 
ในกระบวนการกา้วสู่ฟุตบอลอาชีพ กลุ่มนกัการเมืองทอ้งถิ�นที�เขา้มาสนบัสนุนทีมฟุตบอลจงัหวดั
จนัทบุรี ไดแ้ก่ กลุ่มนกัการเมืองที�มีเครือข่ายในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น โดยการนาํขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดั 
 โครงสร้างอาํนาจทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรี ในช่วงปี 2547 นั5นสามารถแบ่งออกเป็น       
กลุ่มอาํนาจไดเ้ป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดงันี5   
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 1. นกัการเมืองทอ้งถิ�นที�มีเครือข่ายกบัพรรคไทยรักไทย นักการเมืองกลุ่มนี5 จะมีผูน้าํ
ของกลุ่ม เช่น นายประวฒัน์  อุตตโมท สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรพรรคเพื�อไทย พลตาํรวจเอกวาสนา  
เพิ�มลาภ เป็นตน้ 
 2. นกัการเมืองทอ้งถิ�นที�มีเครือข่ายกบัพรรคประชาธิปัตย ์นกัการเมืองกลุ่มนี5 จะมีผูน้าํ
ของกลุ่ม เช่น ธวชัชัย  อนามพงษ์ และนายยุคล  ชนะวฒัน์ปัญญา สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร       
พรรคประชาธิปัตย ์ 
 3. นกัการเมืองทอ้งถิ�นที�มีเครือข่ายกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น นกัการเมืองกลุ่มนี5
จะมีผูน้าํของกลุ่มมีตาํแหน่งในองค์การบริหารส่วนจงัหวดัเป็นหลกั กลุ่มผูน้าํของนักการเมือง
เครือข่ายตั5งอยู่บนพนัธมิตรทางการเมือง ระหว่างผูน้าํทอ้งถิ�น 2 คน คือ นายธนภณ  กิจกาญจน์ 
นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี และนายอิสิวุฒิ  ตั5งเกียรติ รองนายกองค์การบริหาร       
ส่วนจงัหวดัจนัทบุรี โดยนายธนภณ ถือเป็นนกัการเมืองทอ้งถิ�นในแถบอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี
ที�มีฐานเสียหลกัในกลุ่มการเกษตรและมีฐานการเมืองจาก นายไพฑูรณ์  กิจกาญจน์ ผูเ้ป็นบิดา             
ที�ปูพื5นฐานทางการเมืองทอ้งถิ�น ซึ� งเริ�มตน้ดว้ยการเป็นสมาชิกสภาองคก์ารบริหารสภาจงัหวดัจนัทบุรี
ในพื5นที�อาํเภอท่าใหม่ ไดร่้วมมือกบันายอิสิวฒิุ  ตั5งเกียรติ นกัการเมืองทอ้งถิ�นผูก้วา้งขวางในอาํเภอ
โป่งนํ5าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี ที�รํ� ารวยมาจากธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-กมัพูชา ตลาดบา้นแหลม 
จงัหวดัจนัทบุรี โดยเริ�มจากการเป็นสมาชิกสภาจงัหวดัจนัทบุรีเขตโป่งนํ5 าร้อนหลายสมยั ก่อนที�จะ
มาเป็น คณะผูบ้ริหารองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี โดยในการสนบัสนุนงบประมาณในเบื5องตน้
ไดส้นบัสนุนงบประมาณปีละ 5 แสนบาท ดงัคาํกล่าวของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี
ที�วา่ “องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัก็สนบัสนุนกีฬามวลชนมาอยา่งต่อเนื�องตามนโยบาย แต่จะให้ไป
ทุ่มเงินกบัฟุตบอลอย่างเดียวคงไม่ได้ เรามนัเมืองพลอย เกษตร และท่องเที�ยว จะมาหนุนบอล       
อยา่งเดียวคนด่าตาย” (ธนภณ  กิจกาญจน์. สัมภาษณ์. 2555)  
 นายธนภณ  กิจกาญจน์ ในฐานะนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี และนายกสมาคม
กีฬาจงัหวดัจนัทบุรี พร้อมดว้ยนายอิสิวุฒิ  ตั5งเกียรติ นกัการเมืองทอ้งถิ�นผูก้วา้งขวางในแถบอาํเภอ
โป่งนํ5าร้อนและสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี นกัธุรกิจการคา้ชายแดนไทย-กมัพชูา ด่านชายแดนบา้นแหลม 
ไดห้นัมาให้การสนบัสนุนงบประมาณเป็นครั5 งแรก และถือเป็นจุดเริ�มตน้ความเป็นฟุตบอลอาชีพ
ของทีมจงัหวดัจนัทบุรี 
 นายธนภณ  กิจกาญจน์ ไดเ้ล่าว่า ทาง อบจ. และสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี สนบัสนุน
งบประมาณดา้นการส่งเสริมกีฬามาอย่างต่อเนื�อง ทั5งการส่งนกักีฬาไปแข่งขนักีฬาแห่งชาติ และ 
กีฬาเยาวชนแห่งชาติ แต่ในขณะการก่อตั5 งทีมจันทบุรียงัไม่ได้ให้การสนับสนุนงบประมาณ          
แต่หลงัจากไดแ้ชมป์ และไดเ้ป็นทีมตวัแทนฟุตบอลโปรลีก 2 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี       
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ก็ผา่นงบประมาณสนบัสนุนทีมจนัทบุรีเป็นจาํนวน 500,000 บาท ในการเตรียมทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั
ในปี 2547 ดงัคาํสัมภาษณ์ของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีที�วา่ อบจ. ไม่ไดเ้ป็นคนสร้าง
ทีมจนัทบุรีขึ5นมา มีกลุ่มอาจารยปั์ญญา สมพล กาํนันยุทธ เป็นคนทาํทีมส่งเขา้ร่วมการแข่งขนั
ในช่วงที�เป็นโปรลีก 2 แต่พอทีมจนัทบุรีไดเ้ป็นตวัแทน อบจ.จึงเขา้ไปสนบัสนุนดว้ยงบประมาณ
กอ้นแรก 5 แสนบาท ในปี 2547 (ธนภณ  กิจกาญจน์. สัมภาษณ์. 2555) 
 การเริ�มเขา้มาสนบัสนุนงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ไดท้าํให้ทีม
ฟุตบอลจงัหวดัจนัทบุรี ซึ� งแต่เดิมเขา้แข่งขนัโปรวนิเชียนลีกแบบไม่สังกดันิติบุคคล มาเป็นการแข่งขนั
ในนามสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ซึ� งมีนายธนภณ  กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
เป็นนายกสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ดงันั5นจึงถือไดว้า่ทีมฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี อยูภ่ายใตก้ารบริหาร
ของกลุ่มนักการเมืองท้องถิ�น ในเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นตั5 งแต่นั5 นเป็นต้นมา             
แต่ในภาคปฏิบัติทางกลุ่มนักการเมืองท้องถิ�นก็ไม่ได้เข้าไปบริหารอย่างเต็มตัว เนื�องจาก               
ความไม่แน่นอนของงบประมาณองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ในการสนบัสนุนแก่ทีมฟุตบอล
จงัหวดัจนัทบุรี เพราะผิดระเบียบของทางราชการองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นในการสนบัสนุน
ภาคเอกชน ดงัคาํสัมภาษณ์ของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีที�วา่ “ถา้ผมเอาเงิน อบจ. 
ไปสนบัสนุนบอลจนัทบุรี เอฟซี แลว้ สตง. เล่นผม แลว้ใครจะรับผิดชอบ” (ธนภณ  กิจกาญจน์. 
สัมภาษณ์. 2555) 
 นอกจากนี5  นักการเมืองที�ไม่เข้ามาสนับสนุนทีมฟุตบอลจันทบุรีเต็มตัว เพราะกีฬา        
ในจงัหวดัจนัทบุรีมีหลายประเภทและหลายชนิดกีฬา ทั5งกีฬาเยาวชนแห่งชาติ กีฬาแห่งชาติและ
กีฬามวลชนจะไปสนับสนุนฟุตบอลอาชีพอย่างเดียวไม่ได้ รวมทั5งฐานเสียงหลักของกลุ่มทุน
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีจะเป็นกลุ่มผลผลิตทางการเกษตรในพื5นที�อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดั
จนัทบุรีและถือว่ากีฬาไม่ใช่ฐานเสียงหลกัทางการเมืองของกลุ่มทุนองค์การบริหารส่วนจงัหวดั         
จึงให้การสนับสนุนงบประมาณเพียงบางส่วน และแสวงหาความนิยมทางการเมืองผ่านฐาน           
ทางเศรษฐกิจอื�น ดงัคาํสัมภาษณ์ที�วา่ “อบจ.ใหเ้งินสนบัสนุนสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ปีละ 11 ลา้น 
จะใหไ้ปสนบัสนุนบอลอาชีพอยา่งเดียว ชมรมกีฬาอื�นๆ กวา่ 20 ชมรม ก็โวยกนัแย”่ (ธนภณ  กิจกาญจน์. 
สัมภาษณ์. 2555) 
 ภายใต้ข้อจาํกัดในการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว กลุ่มพนัธมิตรทางการเมือง            
ของเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�นยงัไดส้นบัสนุนทีมจนัทบุรีให้สามารถกา้วไปสู่สโมสร
ฟุตบอลอาชีพไดใ้นระดบัหนึ�ง กล่าวคือ จากเอกสารการประชุมสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ไดชี้5 วา่
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีและสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ไดม้อบเบี5ยเลี5 ยงแก่นกัฟุตบอล
โปรวินเชียนลีก จงัหวดัจนัทบุรี เพื�อเป็นงบประมาณในการบริหารจดัการภายในทีม และเบี5ยเลี5 ยง
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นกัฟุตบอลในการฝึกซ้อม เตรียมความพร้อมทีมจงัหวดัจนัทบุรี ก่อนการเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอล 
“ไทยแลนด์ โปรวินเชียน ฟุตบอล ลีก” ดิวิชั�น 2 ครั5 งที� 1 ประจาํปี 2547 ระหว่างวนัที� 2 - 10 
กุมภาพนัธ์ 2547 ประกอบดว้ย นายปัญญา การเจริญ ผูฝึ้กสอน จาํนวน 25,000 บาท นายบุญฤทธิ_  
บาํรุง นายวิทยา เล่าเรือง นายภูเบศ ดารารัตน์ นายเกริกชยั ละอองแกว้ นายฐิติ สังขศ์รี นายสมชาย 
สิงห์มณี นายชนินทร์ เกษี นายบุญชยั นิลยิ�งดี นายบรรยง คงเหมือน นายก่อเกียรติ บุญสาย นายณัฐพล 
ก่อกิตติพงษ ์นายอดิสร เขาหนองบวั นายสุรสิทธิ_  จนัทะแสง นายอรรถณพ นิตยะ นายสิทธิชยั มสับูงอ 
นายสุชาติ สุขเลิศ นายสถิต มั�นภกัดี นายอาทิตย ์ยทุธวชิยั นายชยัณรงค ์เสมสฤษดิ_  นายธีรวชั โสภกัต ์
นายศิริศกัดิ_  มสับูงอ นายพนม สาระคาํ และนายพิเชฐ ไตรภูมิ คนละ 22,000 บาท รวมทั5ง นายอิทธิพงษ ์
วรสิงห์ และนายสมเจนต ์กลิ�นจนัทร์ คนละ 19,500 บาท รวมเป็นเงินทั5งสิ5น 570,000 บาท (สมาคม
กีฬาจงัหวดัจนัทบุรี. 2546 : 11) 
 การสนบัสนุนงบประมาณของทางองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีและสมาคมกีฬา
จงัหวดัจนัทบุรี ถือเป็นการช่วยขบัเคลื�อนกระบวนการเป็นนกัฟุตบอลอาชีพของทีมจงัหวดัจนัทบุรี 
โดยมีขั5นตอนของกระบวนการที�สาํคญั ดงันี5  
 1. องค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีให้การสนับสนุนเบี5 ยเลี5 ยงให้กับทีมฟุตบอล
จงัหวดัจนัทบุรี 
 2. การปรับโครงสร้างจากฟุตบอลโปรวินเชียนลีกสู่การเป็นฟุตบอล ดิวิชั�น 1 และ          
ดิวชิั�น 2 
 3. การจดทะเบียนจดัตั5งบริษทัไทยพรีเมียร์ลีก ในปี 2548 
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีให้การสนับสนุนเบี.ยเลี.ยงให้กับทีมฟุตบอล จังหวัด

จันทบุรี 
 การก่อรูปการบริหารจดัการทีมฟุตบอลในรูปแบบอาชีพ เกิดขึ5 นในจงัหวดัจนัทบุรี        
เป็นครั5 งแรก เนื�องจากนกัฟุตบอลมีเบี5ยเลี5ยงในการฝึกซอ้ม โดยการสนบัสนุนงบประมาณจากกลุ่มทุน
นกัการเมืองอยา่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 
           ปัญญา  การเจริญ ได้เล่าว่า ภายหลังจากทีมฟุตบอลโรงเรียนเบญจมราชูทิศจนัทบุรี          
ที� เข้าแข่งขันในนามทีมจันทบุรี ได้รับถ้วยรางวลัชนะเลิศในรอบคัดเลือกโปรวินเชียนลีก 2                  
ที�จงัหวดัชลบุรี เมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม 2546 โดยเฉือนชนะทีมฟุตบอลจงัหวดัสมุทรสงคราม               
5 ประตูต่อ 4 ในการดวลจุดโทษ และไดสิ้ทธิ_ ไปแข่งขนัในระดบัฟุตบอล “ไทยแลนด์ โปรวินเชียน 
ฟุตบอล ลีก” ดิวชิั�น 2 ครั5 งที� 1 ประจาํปี 2547 ระหวา่งวนัที� 2 - 10 กุมภาพนัธ์ 2547 ผา่นทางสื�อสารมวลชน
และหนงัสือพิมพ ์ทางองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ที�มีนายธนภณ  กิจกาญจน์ เป็นนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี จึงเห็นความสาํคญัและเขา้มาสนบัสนุนทีมจนัทบุรีเป็นครั5 งแรก 
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ดว้ยการผา่นงบประมาณสนบัสนุนการทาํทีม จาํนวน 5 แสนบาท ดงัคาํสัมภาษณ์ของผูฝึ้กสอนที�วา่ 
“ในตอนนั5นสื�อมวลชนแขนงต่างๆ เริ�มตีข่าวออกไปวา่ ทีมจนัทบุรีชนะสมุทรสงครามอยา่งสุดมนัส์ 
ไดสิ้ทธิ_ ไปโปรลีก 2 ระดบัประเทศ ทาํให ้อบจ.เริ�มเขา้มาใหก้ารสนบัสนุนเป็นครั5 งแรก 5 แสนบาท” 
(ปัญญา  การเจริญ. สัมภาษณ์. 2555) 
 จากนั5นในเดือนมกราคม 2547 สื�อสารมวลชนแขนงต่างๆ โดยเฉพาะสื�อหนงัสือพิมพ ์
ต่างออกนาํเสนอข่าวถึงความพร้อมในการจดัการแข่งขนัฟุตบอลโปรวินเชียนลีก 2 ประจาํปี 2547 
โดยมีจงัหวดัสตูลและจงัหวดัพทัลุงไดร่้วมกนัเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัฟุตบอลโปรวินเชียนลีก 2 
ดงัคาํสัมภาษณ์ของอนนัต ์ สุริยะกานนท ์ผา่นหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ที�วา่ “ความพร้อมในการที�จงัหวดั
สตูลรับหน้าเสื�อเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัฟุตบอลโปรลีก 2 ที�จะจดัการแข่งขนัแบบทวัร์นาเมน้ 
ระหว่างวนัที� 2 - 10 กุมภาพนัธ์ 2547 โดยนดัเปิดสนามจะทาํการแข่งขนัที�จงัหวดัสตูล ส่วนรอบ       
ชิงชนะเลิศจะทาํการแข่งขนัที�จงัหวดัพทัลุง ในส่วนของทีมจงัหวดัสตูลที�จะรับหนา้เสื�อเป็นเจา้ภาพ
จดัการแข่งขนัในสายที� 2 ขณะนี5 ในเรื�องของสนามจดัการแข่งขนัทางจงัหวดัของเรามีหลายสนาม    
ที�สามารถจดัการแข่งขนัได ้แต่ล่าสุดทางจงัหวดัสตูลจะใชส้นามกีฬากลางจงัหวดัสตูล ที�พึ�งสร้างเสร็จ
เป็นสังเวียนแข้งในการแข่งขนัฟุตบอลโปรลีก 2 โดยจะคดัเอาทีมที�มีคะแนนอนัดับ 1 และ 2              
ขึ5 นไปเล่นบอลโปรลีก 1 ต่อไป” (“ความพร้อมในการที�จังหวดัสตูลรับหน้าเสื� อเป็นเจ้าภาพ               
จดัการแข่งขนัฟุตบอลโปรลีก 2. 2547 : 11) 
 กระแสความนิยมฟุตบอลโปรวินเชียนลีก 2 มีความตื�นตวัมาก เนื�องจากสื�อต่างๆ ออกมา
นาํเสนอข่าวอย่างต่อเนื�อง รวมทั5งแต่ละทีมต่างลงฝึกซ้อมและไปอุ่นเครื�องกบัทีมต่างๆ เพื�อให้       
นกัฟุตบอลมีความพร้อมสูงสุด  
 “ทีมมีการเตรียมความพร้อมอยา่งต่อเนื�อง และเมื�อวนัเสาร์ที� 27 ธนัวาคม 2546 ก็ส่งทีม
เดินทางไปอุ่นเครื�องกบัสโมสรปะลิศ ของประเทศมาเลเซีย ผลการอุ่นเครื�องปรากฏว่า พบกบั      
ความพา่ยแพม้า 0 - 1 ท่ามกลางการเล่นที�ถูกใจแฟนบอลชาวปะลิศ โดยทีมสตูลชุดนี5 เป็นการผสมผสานกนั
ระหว่างเด็กดาวรุ่งหน้าใหม่ผสมกบันกัเตะชุดเก่าปีที�แลว้ และชุดที�โดนห้ามจากการแข่งขนักีฬา
แห่งชาติ พร้อมกบัมั�นใจวา่ทีมน่าจะมีโอกาสเขา้ไปเล่นในรอบลึกๆ ไดอ้ยา่งแน่นอน” (“ความพร้อม
ในการที�จงัหวดัสตูลรับหนา้เสื�อเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัฟุตบอลโปรลีก 2. 2547 : 11) 
 สาํหรับโปรแกรมการแข่งขนัฟุตบอล “ไทยแลนด์ โปรวินเชียนลีก ฟุตบอล ลีก” ดิวิชั�น 2 
มีทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัทั5งสิ5น 10 ทีม จึงแบ่งการแข่งขนัออกเป็น 2 สาย ประกอบดว้ย สาย 1 พทัลุง 
สงขลา ขอนแก่น พิษณุโลก จนัทบุรี สายที� 2 สตูล สุรินทร์ แพร่ พงังา สมุทรสงคราม (ความพร้อม
ในการที�จงัหวดัสตูลรับหนา้เสื�อเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัฟุตบอลโปรลีก 2. 2547 : 11) 
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 สรุปผลการแข่งขนัฟุตบอล “ไทยแลนด์ โปรวินเชียนลีก ฟุตบอล ลีก” ดิวิชั�น 2 รอบแรก 
นดัที� 1 เมื�อวนัที� 2 กุมภาพนัธ์ 2547 คู่ที� 4 จนัทบุรีสามารถเอาชนะพิษณุโลก 5 ประตูต่อ 3 ที�สนามกีฬา
จงัหวดัพทัลุง ส่วนในนดัที� 2 เมื�อวนัที� 3 กุมภาพนัธ์ ขอนแก่นเสมอจนัทบุรี ไป 0 ประตูต่อ 0 ที�สนาม
กีฬาจงัหวดัพทัลุง นดัที� 3 เมื�อวนัพฤหสับดีที� 5 กุมภาพนัธ์ จนัทบุรีชนะสงขลา 2 ประตูต่อ 1 และ
ในนดัสุดทา้ยเมื�อวนัศุกร์ที� 6 กุมภาพนัธ์ จนัทบุรีพ่ายพทัลุงไป 0 ประตูต่อ 1 (ความพร้อมในการที�
จงัหวดัสตูลรับหนา้เสื�อเป็นเจา้ภาพจดัการแข่งขนัฟุตบอลโปรลีก 2. 2547 : 11) 
 สรุปผลการแข่งขนัในรอบแรก จนัทบุรีไดอ้นัดบัที� 2 ของสายที� 1 ไดผ้า่นเขา้สู่รอบ 4 ทีม
สุดทา้ยต่อไป โดยในวนัอาทิตยที์� 8 กุมภาพนัธ์ พบกบัทีมจงัหวดัสตูลในฐานะอนัดบัที� 1 ของสายที� 2 
โดยผลปรากฏว่า จนัทบุรีพ่ายสตูลไป 0 ประตูต่อ 1 ตอ้งไปชิงอนัดบัที� 3 กบัจงัหวดัพทัลุงในวนั
องัคารที� 10 กุมภาพนัธ์ ผลปรากฏวา่ จนัทบุรีชนะพทัลุงไป 5 ประตูต่อ 4 ส่งผลให้จงัหวดัจนัทบุรี
ไดอ้นัดบัที� 3 การแข่งขนัฟุตบอล “ไทยแลนด ์โปรวนิเชียนลีก ฟุตบอล ลีก” ดิวิชั�น 2 ประจาํปี 2547 
(สมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี. 2547 : 12) 
 สโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี จึงไดอ้นัดบัที� 3 ในการแข่งขนัฟุตบอลโปรวินเชียนลีก 2  
ดิวชิั�น 2 ประจาํปี 2547 ไดรั้บเงินรางวลัในฐานะทีมอนัดบัที� 3 พร้อมมีสิทธิ_ ไดไ้ปเล่นรอบเพลยอ์อฟ 
(Play off) กบัทีมจงัหวดัพทัลุง ซึ� งไดอ้นัดบัที� 4 และทีมจงัหวดัอุดรธานี และทีมจงัหวดัเชียงใหม่ 
จากโปรวนิเชียนลีก 1 ดิวชิั�น 1 ในรอบ Play off ณ สนามราชมงัคลากีฬาสถาน (วกิิพีเดียสารานุกรมเสรี. 
ออนไลน์. 2555) 
 การปรับโครงสร้างจากฟุตบอลโปรวนิเชียนลกีสู่การเป็นฟุตบอล ดิวชัิ�น 1 และ ดิวชัิ�น 2 

 ในปี 2547 การบริหารจดัการของวงการฟุตบอลของประเทศไทยได้ปรับโครงสร้าง
องค์กรใหม่ให้มีลกัษณะความเป็นฟุตบอลอาชีพ โดยแบ่งระดบัการเล่นออกเป็นฟุตบอลดิวิชั�น 1 
และฟุตบอลดิวชิั�น 2 
 สันติภาพ  เตชะวนิช ผูว้า่การกีฬาแห่งประเทศไทย ไดเ้ปิดเผยวา่การจดัการแข่งขนัฟุตบอล 
ไทยแลนดโ์ปรวนิเชียนฟุตบอลลีก หรือโปรลีก ซึ� งเป็นการพฒันากีฬาสู่อาชีพโดยมีโครงการนาํร่อง 
5 ปี (พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2547) ซึ� งไดจ้ดัการแข่งขนัไปแลว้ 5 ครั5 ง และในปี 2547 ก็ไดเ้ป็นที�เสร็จสิ5น
ไปเป็นที�เรียบร้อยแล้ว และในปี 2548 ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จดัการแข่งขนัต่อเนื�อง            
มาเป็นฟุตบอลโปรลีก ดิวชิั�น 1 ครั5 งที� 6 ในปี 2548 
 โดยการนาํ 8 ทีม ประกอบดว้ย สุพรรณบุรี นครสวรรค ์นครปฐม ศรีสะเกษ กรุงเทพมหานคร 
ชลบุรี นครราชสีมา สุราษฎร์ธานี และนาํแชมป์และรองแชมป์ ดิวิชั�น 2 คือ พงังาและสตูล รวมเป็น 
10 ทีม ซึ� งทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้จดัการแข่งขนัฟุตบอลเพลออฟ คดัเลือก 2 ทีม ขึ5นสู่
ฟุตบอลดิวิชั�น 1 โดยมี 3 ทีม คือ จนัทบุรี พทัลุง และเชียงใหม่ แข่งขนัแบบพบกนัหมด วนัละ 1 คู่ 
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คือ วนัที�  18, 20 และ 22 พฤศจิกายน 2547 ที�สนามราชมังคลากีฬาสถาน กรุงเทพมหานคร           
โดยจะเอาทีมที�มีคะแนนดีที�สุด 2 ทีม ขึ5นไปเล่นฟุตบอลดิวิชั�น 1 โปรลีก ครั5 งที� 6 รวมกบัของเดิม     
ที�มีอยูเ่ป็น 12 ทีม ซึ� งจะเปิดการแข่งขนัในเดือนมกราคม 2548 
 ผลการแข่งขนัฟุตบอลลีก โปรลีกนดัเพลออฟ เมื�อวนัที� 18 พฤศจิกายน 2547 ผลการแข่งขนั 
จนัทบุรีชนะพทัลุง 3-2 ส่วนโปรแกรมการแข่งขนัจะมีขึ5นในวนัที� 20 พฤศจิกายน เวลา 16:00 น. 
ระหวา่งจนัทบุรีพบเชียงใหม่ ที�สนามราชมงัคลากีฬาสถาน จากนั5นในวนัที� 21 พฤศจิกายน ทีมจนัทบุรี
ไดล้งแข่งขนักบัทีมเชียงใหม่ในรอบเพลออฟ ที�สนามฟุตบอลราชมงัคลากีฬาสถาน เกมนี5 เป็นทางดา้น
จนัทบุรีที�สามารถชนะไปได ้4-1 ประตู จากการยิงของ สิทธิศกัดิ_   มสับูงอ นาทีที� 35,42,72 ศิริศกัดิ_   
มสับูงอ นาทีที� 89 ทางดา้นจงัหวดัเชียงใหม่ไดป้ระตูจากการยิงของ เอกพล  จกัขุเรือง นาทีที� 77 
สรุปตารางคะแนน โปรลีก ทีมจนัทบุรีแข่งขนั 2 นดั ชนะ 2 นดั มี 6 คะแนน ไดอ้นัดบัที� 1 ไดเ้ป็น
ตวัแทนไปแข่งขนัต่อในศึกฟุตบอลดิวิชั�น 1 ฤดูกาล 2548 (ผลการแข่งขนัฟุตบอลลีก โปรลีก           
นดัเพลออฟ. 2547 : 12) 
 ทีมฟุตบอลจงัหวดัจนัทบุรีไดส้รุปงบประมาณการแข่งขนัฟุตบอลโปรลีกรอบเพลออฟ
ระหว่างวนัที� 18 - 20 พฤศจิกายน 2547 ณ สนามราชมงัคลากีฬาสถาน โดยได้รับงบประมาณ
สนบัสนุนจากนายสมพล  พะเนียงทอง 10,000 บาท นายเทวิน  ดูภะสกุล 3,000 บาท นายบุญลอ้ม 
เกียรติประวติังาม 3,000 บาท นายนภดล  กงซวั 3,500 บาท และการกีฬาแห่งประเทศไทย 10,000 บาท 
รวมเป็นเงินทั5งสิ5น 29,500 บาท โดยมีรายจ่ายประกอบดว้ยเบี5ยเลี5 ยงนกักีฬา 20 คน คนละ 500 บาท 
รวมเป็นเงิน 10,000 บาท ค่านํ5 าดื�ม ค่าอาหารนกักีฬาและค่าเจา้หนา้ที� รวมเป็นเงินทั5งสิ5น 29,500 บาท 
(สมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี. 2547 : 13) 
 การปรับโครงสร้างองคก์รวงการฟุตบอลไทยของการกีฬาแห่งประเทศไทย ผา่นการยกระดบั
จากฟุตบอลโปรวินเชียนลีกให้เป็นฟุตบอลดิวิชั�น 1 และ ดิวิชั�น 2 ถือเป็นการผลกัดนัให้วงการ
ฟุตบอลไทยกา้วไปสู่ความเป็นฟุตบอลอาชีพที�มีรูปแบบองคก์รชดัเจนมากขึ5น การสร้างทีมฟุตบอล
จึงตอ้งมีผูใ้หก้ารสนบัสนุนทั5งกลุ่มทุนทางการเมืองและกลุ่มทุนทางเศรษฐกิจต่างๆ ให้การสนบัสนุน
งบประมาณจึงจะทาํใหที้มฟุตบอลในฐานะฟุตบอลอาชีพสามารถบริหารจดัการได ้
 วงการฟุตบอลภาคตะวนัออก โดยเฉพะจงัหวดัจนัทบุรี ตั5งแต่ปี 2546 เป็นตน้มา ในการ
แข่งขนัฟุตบอลโปรวินเชียนลีกของการกีฬาแห่งประเทศไทย แต่ละทีมจะส่งทีมฟุตบอลเขา้ร่วม 
การแข่งขนัในนามสมาคมกีฬาจงัหวดันั5นๆ เช่น ทีมฟุตบอลจงัหวดัจนัทบุรีจะส่งทีมในนามสมาคม
กีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ยงัไม่มีการจดทะเบียนในรูปแบบบริษทัจาํกดันิติบุคคลอยา่งในปัจจุบนั (ธนภณ  
กิจกาญจน์. สัมภาษณ์. 2555) 
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 การจดทะเบียนจัดตั.งบริษัทไทยพรีเมียร์ลกี ในปี 2548 

         การก่อรูปของทีมฟุตบอลจนัทบุรี ในช่วงเริ�มตน้ (2544 - 2546) ถือเป็นการสร้างทีม         
ในแนวทาง “ประชาสังคม” ที�ก่อเกิดมาจากผูที้�ชื�นชอบฟุตบอลและอยากเปิดโอกาสให้นกัฟุตบอล
เยาวชน หรือนกัเรียนในแต่ละอาํเภอไดส้ร้างชื�อเสียงให้กบัจงัหวดั แต่ภายหลงัจากปี 2546 เป็นตน้มา
ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยไดป้รับโครงสร้างเพื�อเตรียมการยกระดบัให้ฟุตบอลไทยมีความเป็น
ฟุตบอลอาชีพ ทีมฟุตบอลต่างๆ จึงตอ้งปรับตวัและตั5งงบประมาณในการสร้างทีมฟุตบอล ไมเ้วน้แมแ้ต่
ทีมจนัทบุรีในฐานะทีมฟุตบอลในภาคตะวนัออก ก็ยงัตอ้งพึ�งกลุ่มทุนทางการเมืองในการสนบัสนุน
สโมสรเขา้ร่วมการแข่งขนั ซึ� งจะตอ้งมีงบประมาณจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีสนบัสนุน 
โดยเฉพาะอยา่งยิ�งตั5งแต่ปี 2548 วงการฟุตบอลไทยไดน้าํรูปแบบฟุตบอลอาชีพมาใช ้พร้อมก่อตั5ง
บริษทัไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกขึ5น ด้วยทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท ทุกสโมสรฟุตบอลที�จะเขา้ร่วม     
การแข่งขนัจึงตอ้งส่งทีมในนามนิติบุคคล (บริษทั ไทยพรีเมียร์ลีก จาํกดั. ออนไลน์. 2555) 
 โดยทีมจงัหวดัจนัทบุรี ตั5งแต่ก่อนปี 2553 ทีมฟุตบอลจนัทบุรีส่งทีมในนามสมาคมกีฬา
จงัหวดัจนัทบุรี ทางองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีจึงสนับสนุนงบประมาณได้บางส่วน            
แต่ไม่เพียงพอในการบริหารจดัการทีมดงัคาํกล่าวของนายกองคห์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีที�วา่ 
“การเมืองระดบัทอ้งถิ�นอย่าง อบจ.จนัทบุรี ไม่ใหญ่พอที�จะดึงงบประมาณระดบัชาติ ไม่เหมือน
อยา่งจงัหวดัใหญ่ๆ อยา่งชลบุรี ชยันาท บุรีรัมย ์หรือสุพรรณบุรี ในฐานะเป็นพรรครัฐบาลจึงสามารถ
ดึงงบประมาณได”้ (ธนภณ  กิจกาญจน์. สัมภาษณ์. 2555) 
           การสร้างทีมฟุตบอลทอ้งถิ�นของจงัหวดัจนัทบุรี จึงตอ้งลม้ลุกคุกคลานทั5งจากการขาด
งบประมาณในการสนบัสนุนการทาํทีม และระบบอาํนาจการเมืองทอ้งถิ�นยงัมีหลายขั5วในจงัหวดั
จนัทบุรีที�ไม่มีกลุ่มใดสามารถขบัเคลื�อนไดเ้พียงลาํพงั เหมือนกบัจงัหวดัใหญ่ๆ เช่น จงัหวดัชลบุรี    
ที�มีตระกลูคุณปลื5ม (ประยทุธ  วาสนาวนิ. สัมภาษณ์. 2555) 
 ประยทุธ  วาสนาวนิ กล่าววา่ การทาํทีมฟุตบอลตอ้งมีปัจจยัดา้นเงินทุนให้การสนบัสนุน
เป็นหลกัและตอ้งมีอาํนาจทางการเมืองดว้ย เช่น ทีมบุรีรัมย ์ทีมชลบุรี ที�ประสบความสําเร็จก็เพราะ
มีคีร์แมนควบคุมไดท้ั5งเศรษฐกิจและการเมืองแบบเบ็ดเสร็จ แต่ในจนัทบุรีการเมืองไม่มีใครใหญ่
ควบคุมไดท้ั5งหมด ดงัคาํกล่าวของประธานชมรมฟุตบอลที�วา่ “จนัทบุรีไม่มีกลุ่มไหนใหญ่ควบคุมได้
ทั5งจงัหวดั การทาํฟุตบอลตอ้งมีคีร์แมนคุมไดเ้บ็ดเสร็จเหมือนอยา่งชลบุรี บุรีรัมย ์จึงทาํให้ประสบ
ความสาํเร็จได ้จนัทบุรีมีประชาธิปัตยคุ์มสนามการเมืองใหญ่ มี อบจ.คุมการเมืองทอ้งถิ�น และยงัมี
กลุ่มโป่งนํ5าร้อนอีก” (ประยทุธ  วาสนาวนิ. สัมภาษณ์. 2555) 
 ตลอดจนรูปแบบการแข่งขนัฟุตบอลโปรวนิเชียนลีก ในยคุเริ�มตน้ยงัไม่มีการแข่งขนัสูงนกั
และไม่ตื�นตวัอยา่งในปัจจุบนั โดยทีมจนัทบุรีก็รั5 งในอนัดบั 10 กวา่ของทุกปี ตั5งแต่ปี 2546 - 2552 
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ก่อนที�กลุ่มทุนทางเศรษฐกิจ บริษทัแคชทูเดยจ์ะเขา้สนบัสนุนเป็นสปอร์เซอร์รายใหญ่ ในปี 2553 
และจดทะเบียนในรูปบริษทั ในนามบริษทั แคชทูเดยจ์นัทบุรี จาํกดั จึงถือเป็นการเปลี�ยนผา่นจาก
กลุ่มทุนทางการเมือง (องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี) เขา้สู่ยุคการบริหารสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี
ภายใตก้ลุ่มทุนทางเศรษฐกิจ บริษทั แคชทูเดย ์จาํกดั โดยปัจจยัการเปลี�ยนผ่านส่วนหนึ� งมาจาก     
ระเบียบของสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน (สตง.) ไม่อนุญาตให้องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี
สนบัสนุนงบประมาณสโมสรฟุตบอลอาชีพ เนื�องจากผดิระเบียบและอาจถูกเรียกเงินคืนดงัคาํกล่าว
ของนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีที�วา่ “ตั5งแต่ปี 2546 - 2552 ทีมจนัทส่์งทีมเขา้แข่งขนั
ในนามสมาคมกีฬาจงัหวดั แต่ในปี 2553 ทีมจนัท์ส่งในนามบริษทันิติบุคคล โดยตามระเบียบ
สาํนกังานตรวจเงินแผ่นดิน ทางองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี สนบัสนุนทีมฟุตบอลไม่ได้
อยา่งชลบุรี ชยันาท ยงัโดนเรียกเงินคืนหลายสิบลา้นเพราะ อบจ.สนบัสนุนไม่ได”้ (ธนภณ  กิจกาญจน์. 
สัมภาษณ์. 2555) 
 
ความขัดแย้งในการบริหารจัดการฟุตบอลอาชีพภายใต้กลุ่มทุนเอกชน : บริษัท แคชทูเดย์ จํากดั 

 การบริหารจดัการฟุตบอลสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ภายใตก้ารนาํของนกัการเมือง
ทอ้งถิ�นในเครือข่ายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นตอ้งประสบกบัการชะงกังนั เมื�อเกิดความระสํ� าระสาย
อย่างหนักทางการเงิน กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีไม่สามารถดึงงบประมาณ      
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีมาสนบัสนุนสโมสรฟุตบอลอาชีพได ้ที�เป็นเช่นนี5 เพราะ
ตามระเบียบการบริหารราชการของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ�นนั5น องค์การบริหาร     
ส่วนจงัหวดัจนัทบุรีไม่สามารถใชง้บประมาณจากภาครัฐมาสนบัสนุนการดาํเนินธุรกิจของเอกชน
ไดโ้ดยตรง ดงัเช่น สโมสรฟุตบอลอาชีพก็ถือวา่มีลกัษณะของการดาํเนินธุรกิจเอกชน เนื�องจากทีม
ฟุตบอลที�จะเขา้ร่วมลงแข่งขนัฟุตบอลดิวิชั�น 1 ภายใตก้ารบริหารของไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก (TPL) 
นั5นตอ้งจดทะเบียนในนามบริษทันิติบุคคลเสียก่อน จึงไม่สามารถสนบัสนุนงบประมาณได ้ถา้ยงัดึงดนั
ที�จะนาํงบประมาณของภาครัฐมาสนบัสนุนฟุตบอลอาชีพทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี   
ก็จะตอ้งถูกตรวจสอบจากสาํนกัตรวจเงินแผน่ดิน และตอ้งเสียค่าชดใชเ้ป็นเงินคืนกลบัไปสู่ราชการ
ต่อไป 
 เกียรติศกัดิ_   พนูเพิ�ม (สัมภาษณ์. 2555) ในฐานะเลขานายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี
และเลขานายกสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ไดย้ืนยนัถึงเงื�อนไขดงักล่าวคือหลงัจากปี 2553 เป็นตน้มา 
การเขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพของทางบริษทัไทยแลนพรีเมียร์ลีก (TPL) จะตอ้งส่งทีมในนาม
บริษทันิติบุคคล ซึ� งในขณะนั5นทางสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ภายใตก้ารนาํของ ดร.อิสิวุฒิ  ตั5งเกียรติ 
นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ไม่มีงบประมาณสนบัสนุนฟุตบอลอาชีพและไม่สามารถสนบัสนุนได ้
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เพราะผิดระเบียบของสาํนกังานตรวจเงินแผ่นดินในการที�กรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ�น
สนบัสนุนงบประมาณแก่บริษทันิติบุคคล จึงมีแนวคิดว่าจะไม่ส่งทีมจนัทบุรีเขา้ร่วมการแข่งขนั     
กบัทางบริษทัไทยแลนดพ์รีเมียร์ลีก  
 ข้อจาํกัดด้านงบประมาณจากภาครัฐเพื�อพฒันาทีมฟุตบอลอาชีพในจังหวดัจนัทบุรี       
ไดรั้บการคลี�คลาย เมื�อมีกลุ่มทุนเอกชนเขา้มาสนบัสนุนแทนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี
ของกลุ่มนกัการเมือง กล่าวคือ นายณรงค ์ กะหมายสม ผูบ้ริหารบริษทัแคชทูเดยเ์ขา้มาเจรจากบัทาง 
อบจ.จนัทบุรีในการใหก้ารสนบัสนุนทีมจนัทบุรี เอฟซี แบบไม่มีเงื�อนไข จึงมีการเจรจาร่วมกนัและ
เซ็นสัญญามอบสิทธิ_ การทาํทีมใหบ้ริษทัแคชทูเดย ์ดงัคาํสัมภาษณ์ของกลุ่มนกัการเมืองทอ้งถิ�นที�วา่  
 “ตอนปี 2553 หลงัจากที�ทาง TPL ตอ้งใหทุ้กสโมสรฟุตบอลจดทีมทะเบียนในนามบริษทั
นิติบุคคลจึงจะเขา้ร่วมการแข่งขนัได ้ส่งผลให้ อบจ.สนบัสนุนงบประมาณไม่ได ้แต่พอดีแคชทูเดย์
เสนอวา่จะมาทาํทีมจึงมีการเซ็นสัญญามอบสิทธิ_ การทาํทีม” (เกียรติศกัดิ_   พนูเพิ�ม. สัมภาษณ์. 2555) 
 “ผมกบัเปีd ยก สนิทกนัมานานแลว้ เคา้บอกวา่อยากมาทาํบอลให้บา้นเกิด ตอนนั5นกระแสบอล
แรงมาก จึงใหแ้คชทูเดยม์าทาํทีมจนัทบุรี เพราะ อบจ สนบัสนุนไม่ไดอ้ยูแ่ลว้ กฎหมายไม่เอื5อให้ อบจ. 
ทาํทีม ถ้ากฎหมายเปิดช่องให้ อบจ. แบ่งสัดส่วนซัก 5 % มาสนับสนุนทีมฟุตบอลได้ผมทาํแล้ว        
ผมทาํเองไม่ตอ้งใหใ้ครมาทาํหรอก” (ธนภณ  กิจกาญจน์. สัมภาษณ์. 2555) 
 ในปี 2553 สโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ก็ไดพ้ฒันาขึ5นเป็นทีมฟุตบอลอาชีพอยา่งสูงสุด
ภายใตก้ารบริหารจดัการของกลุ่มทุนเอกชนดงักล่าว บริษทั แคชทูเดย ์จาํกดั กลุ่มทุนเงินกูร้ายใหญ่
ระดบัประเทศที�มีเงินทุนหมุนเวียนต่อปีระดบัพนัล้านบาท ภายใตก้ารบริหารของ “เสี�ยเปีd ยก”         
นายณรงค ์ กะหมายสม นกัธุรกิจเงินกูที้�มีพื5นเพเป็นคนตาํบลตะกาดเงา้ อาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี
ได้ทาํธุรกิจเงินกู้ทั5งบนดินและใตดิ้นจนรํ�ารวยและขยายกิจการไปครอบคลุมทั�วภาคตะวนัออก  
(เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555) โดยมีสํานกังานใหม่อยูที่�เมืองพทัยา จงัหวดัชลบุรีไดร่้วมมือ
กบัเพื�อนสนิทอยา่ง “เสี�ยเด่น” นายเด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต กลุ่มทุนสถานบนัเทิงรายใหญ่ในจงัหวดัจนัทบุรี 
ผูบ้ริหารออบิทผบั-ร้านอาหารฝากจนัท์ โดยพื5นเพของพนัธมิตรทั5งสอง (ณรงค์และเด่นศกัดิ_ )            
ถือเป็นเพื�อนสนิทตั5งแต่เป็นวยัรุ่น โดยนายเด่นศกัดิ_ เติบโตจากการเป็นนกัร้องแนวเพลงเพื�อชีวิต       
ในสถานบนัเทิง และดว้ยอุปนิสัยของการเป็นนกัจดัการจึงสามารถสะสมเงินทุนจนสามารถเปิดโรงเบียร์
จนัทเ์จา้ขา บริเวณถนนมหาราช อาํเภอเมือง จงัหวดัจนัทบุรี ร่วมกบักลุ่มนกัธุรกิจในจงัหวดัจนัทบุรี
จนกิจการใหญ่โต (ผูไ้ม่ประสงคอ์อกนาม. สัมภาษณ์. 2555) 
 “พี�กบัเปีd ยกเป็นเพื�อนสนิทกนัมาตั5งแต่วยัรุ่น ยกพวกไปตีดว้ยกนั เปีd ยกมนัคนตะกาดเงา้
ส่วนพี�ก็เด็กตลาด ตอนวยัรุ่นพี�เป็นนกัร้องในบาร์ และไดร่้วมกบัเปีd ยกทาํหวยใตดิ้น ตั5งโต๊ะบอลและ
ปล่อยเงินกู ้ส่วนพี�ไดเ้งินมาก็มาทาํโรงเบียร์จนัทเ์จา้ขา” (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555) 
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 จากความสาํเร็จทางธุรกิจเงินกู ้บริษทัแคชทูเดย ์ของนายณรงค ์ กะหมายสม จนมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจรํ�ารวย มีเงินหมุนเวยีนทางธุรกิจนบัพนัลา้นบาท (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555) 
จึงไดร่้วมกบันายเด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต เพื�อนสนิทนกัธุรกิจสถานบนัเทิงในจงัหวดัจนัทบุรีในการเจรจา
กบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีและสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี เพื�อให้สนบัสนุนงบประมาณ
แก่สโมสรฟุตบอลจนัทบุรี ในฤดูกาล 2553 เป็นจาํนวนเงินทั5งสิ5นกวา่ 30 ลา้นบาท จนเกิดกระแส
ความคลั�งไคลฟุ้ตบอลในจงัหวดัจนัทบุรีเป็นอยา่งมาก (เกียรติศกัดิ_   พนูเพิ�ม. สัมภาษณ์. 2555) 
 นายเด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต กลุ่มทุนสถานบนัเทิงไดเ้ล่าวา่ การเขา้ทาํทีมฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี
ในปี 2553 ไดเ้กิดจากแรงบนัดาลใจในขณะที�เขา้ไปชมเกมเมืองทองยไูนเตด็และอยากกลบัมาทาํทีม
บา้นเกิด จึงได้ร่วมทุนกบั “เปีd ยก” ณรงค์  กะหมายสม นายทุนเงินกู้ แคชทูเดย ์โดยแบ่งสัดส่วน      
การลงทุนออกเป็น 2 ส่วน ทางออบิทผบัลง 20 % และ กลุ่มแคชทูเดย ์80 % โดยวางงบไวท้ั5งสิ5น      
24 - 25 ลา้นบาท ในฤดูกาล 2010 โดยคาดหวงัใหที้มจนัทบุรีเลื�อนชั5นในฤดูกาลถดัไป 
 การเขา้มาสนบัสนุนงบประมาณของกลุ่มทุนเอกชนบริษทัแคชทูเดย ์ถือเป็นปรากฏการณ์
สาํคญัของวงการฟุตบอลจนัทบุรี ถึงสาเหตุการเขา้มาสนับสนุนงบประมาณแก่สโมสรฟุตบอล    
ดว้ยเม็ดเงินมหาศาล ซึ� งหากมองในบริบทที�มาของแหล่งเงินทุนของกลุ่มทุนเอกชนทั5งสองกลุ่ม    
ถือวา่เป็นกลุ่มธุรกิจสีเทา กล่าวคือ กลุ่มทุนบริษทัแคชทูเดยถื์อเป็นบริษทัเงินกูข้นาดใหญ่ ที�แต่เดิม
เคยทาํธุรกิจเงินกูน้อกระบบมาก่อน (ผูไ้ม่ประสงคอ์อกนาม. สัมภาษณ์. 2554) ไดร่้วมมือกบักลุ่มทุน
สถานบนัเทิงขนาดใหญ่อยา่งออบิทผบั ที�ถือเป็นธุรกิจแอลกอฮอล์ขนาดใหญ่ การเขา้มาสนบัสนุน
ในครั5 งนี5 จึงเป็นการคาดหวงัต่อการสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีผ่านธุรกิจกีฬาฟุตบอล รวมทั5งยงัพบว่า     
กลุ่มทุนสถานบนัเทิงรายนี5ไดท้าํกิจกรรมสาธารณกุศลอยา่งต่อเนื�อง อาทิ การจดัคอนเสิร์ตการกุศล 
เสก คนจนัทไ์ม่เอายา, การแข่งขนักอล์ฟการกุศล และการสร้างห้องสมุดในถิ�นทุรกนัดาร เพื�อเป็น
การสะสมทุนทางสังคม และการเข้ามาสนับสนุนยงัคาดหวงัต่อการสร้างพรรคพวก เพราะ              
จากการคาํกล่าวของกลุ่มทุนออบิทได้กล่าวว่า “ถ้าบริหารฟุตบอลที�จะต้องเสียตงัแล้ว จะต้อง         
มาเสียพวกดว้ยเราคงไม่ทาํดีกวา่” (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555) 
 พร้อมเขา้ไปเจรจากบัทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี และสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี 
ผูถื้อสิทธ์การบริหารสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ในการเขา้ร่วมการแข่งขนัไทยแลนดิวิชั�น 1        
ในนามสโมสรฟุตบอลแคชทูเดยจ์นัทบุรี หรือฉายากระต่ายป่า โดยมีจุดประสงคห์ลกัคือ รักบา้นเกิด 
เพื�อนช่วยเพื�อน พร้อมยืนยนัไม่มีผลประโยชน์ใดแอบแฝง ดงัคาํสัมภาษณ์กลุ่มทุนแคชทูเดย ์ที�วา่ 
“คนที�คิดจะทาํธุรกิจเกี�ยวกบัฟุตบอลมีเงินอยา่งเดียวไม่พอ ตอ้งโง่ดว้ยที�ทาํไป ก็เพราะอยากช่วยจงัหวดั
ทาํใหบ้า้นเกิด และรู้ทั5งรู้ทาํไปก็ไม่มีทางไดก้าํไร ส่วนเรื�องหวงัผลทางการเมืองผมยนืยนัไม่เล่นการเมือง
แน่นอน” (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555) 
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 จากการวิเคราะห์ของผูว้ิจยัจะพบว่า การเขา้มามีบทบาทของกลุ่มทุนแคชทูเดยใ์นการ
บริหารจดัการสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซีนั5นน่าจะมาจากความตอ้งการที�จะสร้างทุนทางสังคม
ให้แก่กลุ่มธุรกิจของตนเองมากกว่า เนื�องจากกลุ่มนายทุนเอกชนกลุ่มนี5 สะสมทุนทางเศรษฐกิจ      
มาจากหวยใตดิ้น ซึ� งถือว่าเป็นเศรษฐกิจนอกระบบและผิดกฎหมาย หลงัจากนั5นสมาชิกของกลุ่ม
ส่วนหนึ�งก็ไปบริษทัให้กูเ้งินบริษทัแคชทูเดย ์ซึ� งเป็นกิจการที�เกี�ยวขอ้งกบัเงินกูที้�ถูกกฎหมายและ 
ไม่ถูกกฎหมาย อีกส่วนหนึ�งก็ไปทาํธุรกิจสถานบนัเทิง เช่น โรงเบียร์จนัทเ์จา้ หรือแมแ้ต่โต๊ะพนนับอล 
ลกัษณะการทาํธุรกิจแบบสีเทาของกลุ่มนายทุนแคชทูเดย ์จึงตอ้งการภาพพจน์ที�ดีจากสาธารณชน
โดยการเขา้ไปลงทุนในกีฬาฟุตบอลที�ไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายในปัจจุบนั 
          ภายใต้การเจรจาระหว่างกลุ่มทุนเอกชนแคชทูเดย์ และผูถื้อสิทธิ_ การบริหารสโมสร
ฟุตบอลจนัทบุรี คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี กลุ่มทุนเอกชนไดเ้สนอเงื�อนไข การบริหารทีม
ตามเงื�อนไขต่างๆ เป็นจาํนวนมาก ทั5งการดูแลค่าใชจ่้ายนกัฟุตบอลทั5งหมด ระบบการจดัการกองเชียร์ 
ดูแลความสงบเรียบร้อยในทุกเกมการแข่งขนั เป็นตน้ ซึ� งกลุ่มทุนแคชทูเดยไ์ดรั้บขอ้เสนอทั5งหมด
พร้อมวางเงินประกนัเบื5องตน้ 10 ล้านบาท และวางแผนจดัหาผูฝึ้กสอนและนักฟุตบอลฝีเทา้ดี
มาร่วมทีม เนื�องจากมองวา่ อบจ.ไม่สามารถสนบัสนุนฟุตบอลอาชีพไดแ้น่นอนเพราะผิดระเบียบ
ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
           การเขา้สนบัสนุนงบประมาณการทาํทีมฟุตบอลจนัทบุรีในการแข่งขนัฟุตบอลไทยแลน 
ดิวชิั�น 1 ของกลุ่มทุนแคชทูเดยถื์อเป็นประกฎการณ์ครั5 งสาํคญัในวงการฟุตบอลอาชีพของประเทศไทย 
เนื�องจากทางกลุ่มแคชทูเดยเ์สนองบประมาณการสนบัสนุนทีมกวา่ 25 ลา้นบาท โดยไม่มีเงื�อนไข 
ซึ� งเป็นการเจรจาร่วมกนัระหวา่งนายธนภณ  กิจกาญจน์ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี
กลุ่มทุนนกัการเมืองทอ้งถิ�น และ “เสี�ยเปีd ยก” นายณรงค ์ กะหมายสม ผูบ้ริหารบริษทัเงินกูร้ายใหญ่
ในนามบริษทัแคชทูเดย์ ประกอบกับตั5งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา การเข้าร่วมการแข่งขนัฟุตบอล         
กับบริษทัไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ทางสโมสรต้องจดทะเบียนในนามบริษทันิติบุคคล ส่งผลให้            
ภาคองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น โดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจงัหวดัไม่สามารถสนับสนุน
งบประมาณได ้              
         การเข้ามาสนับสนุนงบประมาณมหาศาลของบริษทัเอกชน เงินกู้รายใหญ่แคชทูเดย์       
เป็นที�น่าสนใจวา่เขา้มาสนบัสนุนดงักล่าวมีความคาดหวงัสิ�งใด นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี
ไดต้ั5งขอ้สังเกตไวว้า่ การเขา้มาของแคชทูเดยใ์นการสนบัสนุนทีมฟุตบอลจนัทบุรี แบบไม่มีเงื�อนไข
ตอ้งพิจารณาที�ที�มาของเงินดว้ย บริษทัแคชทูเดยมี์ที�มาของเงินอยา่งไร บริษทัแคชทูเดยเ์ป็นบริษทัอะไร 
เงินถูกกฎหมายหรือไม่ (ธนภณ  กิจกาญจน์. สัมภาษณ์. 2555) 
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 ภายหลงัจากการเจรจาระหวา่งองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีและกลุ่มทุนแคชทูเดย์
ได้บรรลุวตัถุประสงค์ในวนัที� 20 มกราคม 2553 นายธนภณ  กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหาร      
ส่วนจงัหวดัจนัทบุรี คณะผูบ้ริหารสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี พร้อมดว้ยคณะผูบ้ริหาร
สมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ร่วมเปิดงานแถลงข่าว เปิดตวัทีมฟุตบอลจงัหวดัจนัทบุรีเขา้ร่วมการแข่งขนั
ฟุตบอลดิวิชั�น 1 ฤดูกาล 2010 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ซึ� งสโมสร
ฟุตบอลจนัทบุรีได้เขา้ร่วมการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพไทยแลนด์ลีก ดิวิชั�น 1 มาตั5งแต่ พ.ศ. 2548      
โดยที�ผา่นมานั5น ทาง อบจ.และสมาคมกีฬาจงัหวดัเป็นผูส้นบัสนุนงบประมาณ แต่ในปีนี5  ทาง อบจ.
จันทบุรี ได้มอบหมายให้ทางบริษัทแคช ทูเดย์ จาํกัด เป็นผูด้าํเนินการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน         
ทางบริษทัไทยพรีเมียร์ลีก จึงได้ดาํเนินการจดทะเบียนสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เป็นนิติบุคคล         
ตามระเบียบของ เอเอฟซี เรียบร้อยแลว้ ดว้ยทุนจดทะเบียน 10 ลา้นบาท โดยใชชื้�อวา่ “บริษทัแคชทูเดย ์
จนัทบุรี เอฟซี จาํกดั” 
 โดยมีนายไวพจน์  มงคลรัตนานนท์ เป็นประธานสโมสร นายมารุต  รัตนสัจธรรม         
เป็นผูจ้ดัการทีม พร้อมดว้ยทีมบริหารมืออาชีพที�เขา้มาร่วมกนับริหารงานอยา่งเป็นระบบ ซึ� งในเบื5องตน้
วางแผนใชง้บประมาณ 20 ลา้นบาท หวงัไดเ้ลื�อนชั5นขึ5นไปเล่นในลีกสูงสุดของประเทศ ในฤดูกาล 2011 
โดยให ้วฑูิรย ์ กิจมงคลศกัดิ_  อดีตนกัฟุตบอลทีมชาติไทยมาเป็นผูฝึ้กสอน และยงัคงใชน้กัเตะทอ้งถิ�น
ชาวจนัทบุรี อยา่งเช่น สองพี�นอ้งมสับูงอ ทั5งศิริศกัดิ_  และสิทธิชยั รวมถึงนกัเตะคนอื�นๆ อยา่ง พิทกัษ ์
พิทกัษโ์กศล เกยา่ แยงกี5  เป็นตน้ และยงัไดซื้5อตวันกัเตะจากทีมต่างๆ เช่น ธาดา คีละลาย ไกรเกียรติ  
เบียดตะคุ จากทีมบางกอกกล๊าสเอฟซี ประสงค ์ พนัธ์ุสวสัดิ_  ออสเซียน นิสซิม จากทีมเพื�อนตาํรวจ   
แต่ก็ยงัไม่ประสบความสาํเร็จ (วกิิพีเดียสารานุกรมเสรี. ออนไลน์. 2555) 
 นโยบายการบริหารจดัการทีมของกลุ่มทุนแคชทูเดย ์ในฐานะบริษทัเอกชนจึงคาดหวงั
ความสาํเร็จในเวลาอนัสั5น โดยใชจ่้ายงบประมาณอยา่งมหาศาลดว้ยการซื5อนกัฟุตบอลและผูฝึ้กสอน
ดว้ยราคาสูง โดยปราศจากการสร้างนกัฟุตบอลทอ้งถิ�นและให้โอกาสนกัฟุตบอลทอ้งถิ�นไดมี้โอกาส
เล่นให้กับสโมสร ที�จะเป็นการพฒันาวงการฟุตบอลอาชีพของจงัหวดัจนัทบุรีได้ในระยะยาว           
จนเป็นปมความขัดแย้งตั5 งแต่เริ� มต้นการบริหารทีมฟุตบอลแคชทูเดย์จ ันทบุรี เอฟซี ตั5 งแต่              
เปิดฤดูกาล 2553 ดังคาํกล่าวของเลขานุการสมาคมกีฬาจังหวดัจันทบุรีที�ว่า “การทาํทีมจันท์           
ของแคชทูเดยไ์ม่ค่อยเปิดโอกาสใหเ้ด็กทอ้งถิ�นไดเ้ล่น นกับอลจนัทที์�ฝีเทา้ไม่ถึงก็ตกงาน ซึ� งก็ค่อนขา้ง
ขดักบันโยบายของสมาคมกีฬาในการพฒันาเยาวชน แต่เมื�อให้สิทธิ_ ไปบริหารแล้วเราก็เขา้ไป
ยุม่ยา่มไม่ได”้ (เกียรติศกัดิ_   พนูเพิ�ม. สัมภาษณ์. 2555) 
          ปัญญา  การเจริญ ได้กล่าวว่า การเข้ามาทาํทีมจันทบุรี เอฟซี ของกลุ่มแคชทูเดย์           
หวงัการใช้เงินซื5อความสาํเร็จอย่างรวดเร็ว แต่ใช้ไม่ได้กบัวงการฟุตบอลอาชีพ เนื�องจากระบบ     
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การบริหารจดัการที�ไม่ดีและการเลือกซื5อนกัฟุตบอลที�มีราคาสูงเกินไป ยิ�งทาํให้มีค่าใชจ่้ายภายในทีม
สูงมาก เมื�อผลการแข่งขนัออกมาตรงกนัขา้มกบัเป้าหมายที�ตั5งไวย้ิ�งหมดกาํลงัใจ โดยมองวา่ การทาํ
ฟุตบอลตอ้งสร้างจากรากหญา้ตั5งแต่รุ่นเยาวชน รวมทั5งการสร้างโรงเรียนสอนฟุตบอลในทอ้งถิ�น 
จึงจะสามารถสร้างทีมไดใ้นระยะยาวเหมือนทีมที�ยิ�งใหญ่และประสบความสาํเร็จในยโุรป 
 ปัญญา  การเจริญ ยงักล่าวว่า การสร้างทีมฟุตบอลอาชีพให้ประสบความสําเร็จตอ้งใช้
ปัจจยัหลายอยา่งประกอบกนั ทั5งเงินทุนจากบริษทัเอกชนในการสนบัสนุนงบประมาณและอาํนาจ
ทางการเมือง แต่ในจงัหวดัจนัทบุรีไม่มีกลุ่มอาํนาจใดที�ควบคุมอาํนาจไดอ้ยา่งเบ็ดเสร็จ และยงัแบ่ง
ออกเป็นกลุ่มย่อยๆ เมื�อกลุ่มไหนเขา้มาทาํฟุตบอลอีกกลุ่มก็ออกมาขดัขวาง หากมองในปี 2553          
ที�กลุ่มทุนแคชทูเดยเ์ขา้มาทาํทีม ตอนนั5นทีมจนัทบุรีมีเงินหมุนเวยีนหลายสิบลา้นบาท แต่กลุ่มแคชทูเดย์
กลบัอยูโ่ดดเดียว ไม่มีภาคส่วนใดๆ ในจงัหวดัเขา้มาช่วยสนบัสนุนทีม 
         การเขา้บริหารสโมสรของกลุ่มทุนแคชทูเดย ์ในปี 2553 ช่วงเปิดฤดูกาลไม่มีความเป็นระบบ
และขาดความรู้ในระเบียบราชการ และการบริหารทีมฟุตบอลอาชีพ จึงทาํให้ปี 2553 ทีมลม้เหลว
อยา่งมาก พร้อมทั5งทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีและสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรียงัไม่เขา้ไป
ใหก้ารสนบัสนุนแก่กลุ่มทุนแคชทูเดย ์ซึ� งในทางปฏิบติัสามารถอุดหนุนช่วยเหลือไดแ้ต่กลบัปล่อยให้
แคชทูเดย์ทีมเพียงลาํพงั ดังคาํกล่าวของคณะผูบ้ริหารสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีที�ว่า “พี�เด่น          
ตอนทาํบอลจนัทบุรี แกหวัเดียวกระเทียมลีบเลย บวกกบัแกไม่มีความรู้เรื�องฟุตบอล ไม่เล่นการเมือง 
จึงไม่มีใครช่วย ยิ�งทาํใหค้่าใชจ่้ายในการบริหารสูงมาก เพราะทุกตาํแหน่งตอ้งใชต้งับริหารทั5งหมด” 
“สาํหรับการสนบัสนุนทีมจนัทบุรี เอฟซีของ อบจ.จนัทบุรี โดยทางพฤตินยัแลว้สนบัสนุนภาคเอกชน
ไม่ได ้แต่ในทางปฏิบติัสามารถช่วยได ้แต่ทาง อบจ.และสมาคมกีฬาจงัหวดักลบัไม่ไดช่้วยอะไรเลย” 
(บุญกลา้  สวา่งแสง. สัมภาษณ์. 2555) 
 การบริหารจดัการฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ของกลุ่มทุนเอกชนบริษทัแคชทูเดย ์ไม่สามารถ
ดาํเนินไปไดอ้ย่างราบรื�น เนื�องจากตอ้งประสบกบัความขดัแยง้ที�สําคญัหลายประการ ผูว้ิจยัจะขอ
แบ่งความขดัแยง้ในการบริหารจดัการของสโมสรฟุตบอลแคชทูเดย์จนัทบุรี เอฟซี ออกเป็น 4 
หวัขอ้ดงันี5  
 1. ความขดัแยง้ในการบริหารจดัการภายในสโมสรฟุตบอลแคชทูเดยจ์นัทบุรี เอฟซี 
 2.  ความขดัแยง้เชิงนโยบายในการบริหารจดัการระหว่างสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี
และบริษทัแคชทูเดย ์
 3.  ความขดัแยง้ด้านปูมหลงัทางธุรกิจระหว่างกลุ่มทุนนักการเมือง (ทุนมงักร) และ      
กลุ่มทุนแคชทูเดย ์
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 4. ความขดัแยง้ของโครงสร้างอาํนาจกลุ่มนกัการเมืองทอ้งถิ�น ระหว่างกลุ่มทุนมงักร
และกลุ่มทุนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 
 ความขัดแย้งในการบริหารจัดการภายในสโมสรฟุตบอลแคชทูเดย์จันทบุรี เอฟซี 

 การบริหารของกลุ่มทุนแคชทูเดยใ์นปี 2553 นายเด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต และนายณรงค์         
กะหมายสม กลุ่มทุนใหญ่ไม่ไดเ้ขา้มาบริหารดว้ยตนเองและไม่ไดดู้แลอยา่งใกลชิ้ด โดยมอบหมายให ้
“เล็ก  แมมมอธ” นายมารุส  รัตนสัจธรรม เขา้มาเป็นผูจ้ดัการทีม ดูแลการบริหารแทนทั5งหมดและ
ควบคุมบญัชีดว้ยตนเอง ส่งผลใหมี้การยกัยอก หกัค่าหวัคิว และใชจ่้ายแบบไม่เกิดประโยชน์ต่อทีม
ไปอยา่งมหาศาล โดยเพียงแค่เปิดฤดูกาล 8 นดัแรก ใชง้บไปกวา่ 22 ลา้นบาท ดงัคาํกล่าวของกลุ่มทุน
แคชทูเดยที์�วา่ “ตอนเล็ก แมมมอธมาคุยวางแผนทาํทีม มนัพูดดีมาก มีระบบการบริหารเป็นฉากๆ 
แต่พอให้มนัไปทาํจริงๆ แค่ 8 นัดแรก เงิน 22 ล้านบาท ที�ให้ไปใช้หมดเกลี5 ยง พี�มาตรวจบญัชี           
ตอนหลงัเงินหายไปกะค่าหวัคิว ใชจ้ริง 2 หมื�น บิลมา 5 หมื�น” (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555) 
 ผลการแข่งขนัของสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ในช่วงตน้ฤดูกาล 2553 ไม่ประสบ
ความสาํเร็จจนสื�อต่างๆ ได้ออกข่าวว่า “กระต่ายป่า” แคช ทูเดย์ จนัทบุรี เอฟซี สุดเซ็งผลงาน           
ไม่สมตน้ทุน สั�งปลด วฑูิรย ์ กิจมงคลศกัดิ_  กุนซือใหญ่ใหพ้น้จากตาํแหน่ง เนื�องจากผลงานการทาํทีม
ไม่ประสบความสาํเร็จ รวมทั5งรูปเกมก็ไม่น่าประทบัใจ ดงัคาํสัมภาษณ์ตอบโตข้องผูฝึ้กสอนทีม
จนัทบุรี เอฟซีที�วา่ “ไม่ตอ้งมาไล่ เพราะขอลาออกเอง เหตุปัญหาภายในเยอะ” (วิฑูรย ์ กิจมงคลศกัดิ_ . 
ออนไลน์. 2555)  
          ผลการแข่งขนัของสโมสรฟุตบอล “กระต่ายป่า” แคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี ในการแข่งขนั
ลีกไทยแลนด์ดิวิชั�น 1 ทาํผลงานได้ไม่ดีนัก โดยแข่งไปแล้ว 4 นัด มีอยู่ 5 คะแนน รั5 งอนัดบั 10        
ในเวลานี5  ทาํให้คณะผูบ้ริหารสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ไดร่้วมประชุมวางแผนและมีคาํสั�งให้
ปลดหัวหน้าผูฝึ้กสอนออกจากทีม ดังคาํสัมภาษณ์ของผูจ้ดัการทีมที�ว่า หลังจากบอร์ดบริหาร          
ไดป้ระชุมหารือกนัแลว้ ก็ลงความเห็นวา่ ผลงานการคุมทพัของ วฑูิรย ์ กิจมงคลศกัดิ_  ไม่เป็นที�น่าพอใจ
สักเท่าไหร่ ซึ� งจากการทุ่มงบประมาณต่างๆ ลงไป ผมหวงัวา่เราจะทาํผลงานไดดี้กวา่นี5  แต่เมื�อผลงาน
เป็นอย่างที�ออกมา เราก็จะต้องพิจารณากันถึงเรื� องที�จะให้โอกาสกุนซือคนใหม่เข้ามาทาํทีม             
ซึ� งเราจะเรียกทางดา้นโคช้วิฑูรยเ์ขา้มาพูดคุยกนัถึงเรื�องนี5  และจะประกาศอยา่งเป็นทางการในวนัที� 
13 เม.ย. ต่อไป (มรุต  รัตนสัจธรรม. ออนไลน์. 2555) 
 การบริหารจดัการทีมแคชทูเดยจ์นัทบุรี เอฟซี ที�ไม่เป็นระบบ จึงทาํให้การบริหารจดัการ
ภายในทีมไม่มีประสิทธิภาพ เกิดความขดัแยง้ระหวา่งผูจ้ดัการทีมและหวัหนา้ผูฝึ้กสอน 
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 วิฑูรย์  กิจมงคลศกัดิ_  ได้กล่าวว่า ตนไม่ได้โดนปลดจากตาํแหน่งแต่อย่างใด แต่เป็น           
คนขอลาออกเอง เนื�องจากปัญหาภายในทีมมีมากมาย ซึ� งหากเป็นเช่นนี5 ก็ยากที�จะทาํงานได้             
(วฑูิรย ์ กิจมงคลศกัดิ_ . ออนไลน์. 2555) 
 “ผมไม่ไดโ้ดนปลดหรือไล่ออกแต่อยา่งใด เพราะในช่วงเชา้ของวนัจนัทร์ที� 12 เมษายน 
ผมไดย้ื�นหนงัสือขอลาออกจากตาํแหน่งหัวหน้าผูฝึ้กสอนเป็นที�เรียบร้อยแลว้ เนื�องจากโดนกดดนั
จากปัญหาภายในทีมที�มีอยูม่ากมาย ซึ� งผมคงไม่ขอเปิดเผยวา่เป็นเรื�องอะไรบา้ง แต่จากปัญหาเหล่านี5  
ทาํใหย้ากที�ผมจะทาํงานไดอ้ยา่งมีอิสระ โดยหากทีมยงัเป็นเช่นนี5 ต่อไปก็คงจะเดินหนา้สู่ความสําเร็จ
ไดย้าก” (วฑูิรย ์ กิจมงคลศกัดิ_ . ออนไลน์. 2555)  
        หลงัจากการปรับเปลี�ยนหวัหนา้ผูฝึ้กสอนทางสโมสรแคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี ไดแ้ต่งตั5ง 
สองผูช่้วยผูฝึ้กสอนให้ดาํรงตาํแหน่งรักษาการผูฝึ้กสอน พร้อมให้การสนบัสนุนหากทาํผลงานดี          
จะพิจารณาแต่งตั5งเป็นกุนซือถาวรในอนาคต ดงัคาํสัมภาษณ์ของผูจ้ดัการทีมที�วา่ “ขณะนี5บอร์ดบริหาร
ยงัคงไม่มีการมองหาตวักุนซือคนใหม่ที�จะเขา้มาแทนโคช้วิฑูรย ์เพราะตอ้งการความพิถีพิถนัและ
ไม่อยากรีบร้อนในการแต่งตั5งใครเขา้มาทาํหน้าที�นี5  โดยทางสโมสรเตรียมจะให้ โกศล  จนัทชาติ 
และสมศกัดิ_   ปานดอนลาน สองผูช่้วยโคช้ในสมยัคุณวิฑูรยขึ์5นมาร่วมกนัทาํทีมเพื�อสู้ศึกดิวิชั�น 1 ไปก่อน 
ซึ� งหากทาํผลงานดีเป็นที�น่าพอใจแล้วล่ะก็ บอร์ดบริหารจะพิจารณากนัอีกครั5 งว่าจะให้ใครขึ5น       
ดาํรงตาํแหน่งเป็นการถาวรแทน” (มรุต  รัตนสัจธรรม. ออนไลน์. 2555) 
       การปรับเปลี�ยนหวัหนา้ผูฝึ้กสอนของกลุ่มทุนแคชทูเดยไ์ดส้ร้างความขดัแยง้ภายในสโมสร
และนกัฟุตบอล ดงัคาํสัมภาษณ์ของนกัฟุตบอลที�วา่ 
 บรรยากาศของทีมในตอนนี5 ค่อนข้างจะตึงเครียดกันเล็กน้อย เพราะยงัไม่มีใครรู้ว่า
ทิศทางของสโมสรจะเดินทางในทางใด โดยนกัเตะแต่ละคนเริ�มที�จะมีความกงัวลเกี�ยวกบัความมั�นคง
ภายในทีม แต่อยา่งไรก็ตาม ยงัไม่มีใครที�ออกมาโวยวายหรือสร้างปัญหาให้ทีมแต่อยา่งใด นกัเตะทุกคน
ยงัคงลงฝึกซ้อมกันตามปกติ ซึ� งจากผลงานในช่วงออกสตาร์ตที�ผ่านมาคงต้องแก้ไขปรับปรุง      
ฟอร์มการเล่นกนัอีกมาก แต่ขอยืนยนัว่าเราจะไม่ทอ้และจะสู้ต่อไปให้ถึงที�สุด (สิทธิชัย  มสับูงอ. 
ออนไลน์. 2555) 
 เรื�องของเกมฟุตบอลไม่มีอะไรแน่นอน และมกัจะเกิดการเปลี�ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา      
ซึ� งผมเขา้ใจและรับรู้มาโดยตลอด โดยผมเองในฐานะนกัฟุตบอลก็จะขอทาํหนา้ที�ของตวัเองต่อไป
อย่างสุดความสามารถ ส่วนการเปลี�ยนโคช้นั5นผมคิดว่าเป็นเรื�องของผูใ้หญ่ และแมว้่าทีมเราจะมี
การเปลี�ยนโคช้ แต่ผมคิดวา่ไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีม เนื�องจากนกัเตะของเราแต่ละคนมีศกัยภาพ   
ที�ดีเยี�ยมทั5งสิ5น เชื�อว่าไม่นานพวกเราจะกลบัมาเรียกฟอร์มเก่งไดอี้กครั5 ง (ไกรเกียรติ เบียดตะคุ. 
ออนไลน์. 2555) 
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 สาํหรับผลการแข่งขนัของสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ยงัอยู่ในสถานการณ์ย ํ�าแย่ 
เนื�องจากปัญหาการบริหารภายในทีม ส่งผลให้ผลการแข่งขนัตกตํ�าตลอดเลกแรกของฤดูกาล 2553 
ผูว้ิจยัจึงขอยกตวัอย่างเกมการแข่งขนัระหว่าง แคช ทูเดย ์จนัทบุรี พบกบั สงขลา เอฟซี ที�สนาม 
กีฬากลางจงัหวดัจนัทบุรี “กระต่ายป่า” แคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี ทีมอนัดบั 11 ของตาราง เปิดบา้น
รับการมาเยอืนของ “ววัชนแดนใต”้ สงขลา เอฟซี ทีมอนัดบั 5 เกมนี5 เจา้ถิ�นจนัทบุรี ส่ง ธีระศกัดิ_  โพธิ_ อน้, 
ศิริศกัดิ_  มสับูงอ, ไกรเกียรติ เบียดตะคุ และสุภชยั ภูผา ลงนาํทพั ส่วนทีมเยือน สงขลามี ไชยรัตน์ 
หมดัศิริ, วทิวสั เอี�ยมรัมย ์และนนัทเวศ จนัทร์อุทยั เป็นตวัชูโรง รายละเอียดของการแข่งขนัในแมตย์
ดงักล่าวสะทอ้นใหเ้ห็นถึงปัญหาการบริหารไดด้งันี5  
         ในช่วงครึ� งแรกของการแข่งขนัเพียงเริ�มเกมมาแค่ 3 นาที เจา้ถิ�นกดดนัได้น่ากลวั และ      
มีโอกาสขึ5นนาํไปก่อน แต่ วษิณุศกัดิ_  แกว้เรือง นายทวารทีมเยอืนปัดออกไปไดแ้บบฉิวเฉียด สงขลา
แมเ้ป็นทีมเยอืน แต่ไม่ไดม้าตั5งรับ นาที 12 จงัหวะเซตบอลสวยๆ ของทพัววัชน ไปถึงหนา้ประตูจนัทบุรี 
แต่สุดทา้ยเป็น นนัทเวศ จนัทร์อุทยั ที�จ่ายบอลพลาดชวดโอกาสทาํประตู 
         ต่อมาเมื�อผ่านไปแค่ 20 นาที เกมยงัแลกกันสนุก เจ้าถิ�นได้โอกาสลุ้นประตูอีกครั5 ง          
แต่ยงัคงไม่ผ่านมือ วิษณุศกัดิ_  เช่นเดิม กระทั�งผ่านครึ� งเวลาแรกของครึ� งแรก กองเชียร์เจ้าถิ�น        
ตอ้งเงียบกริบ เมื�อทพัววัชนเดินเกมรุกมาทางริมเส้นก่อนที� วิทวสั เอี�ยมรัมย ์จะบรรจงจ่ายบอล     
เขา้มาหน้าประตู และเป็น นนัทเวศ จนัทร์อุทยั วอลเลยตู์มเดียวตุงตาข่ายให้ทีมเยือนออกนาํ 1-0 
และเป็นประตูที� 5 ของเจา้ยนัต์ ในฤดูกาลนี5  พร้อมกบัขยบัขึ5นครองดาวซัลโวร่วมกบั วาเลรี�  ซานู 
ของศรีราชา และพรชัย อาจจินดา ของแอร์ฟอร์ซทนัที เกมของสงขลา เริ�มดีขึ5นอย่างเห็นได้ชัด       
นาที 33 นนัทเวศ ไดโ้อกาสซัดเหน่งๆ อีกครั5 ง คราวนี5 ถากเสาสองออกไป ถดัมา 5 นาที ทีมเยือน    
ยงัเดินเกมรุกกนัสนุก อูเช่ เกเลชี� หวัหอกไนจีเรีย สบโอกาสส่องไกลดูบา้ง เดือดร้อนนายทวารเจา้ถิ�น
ตอ้งออกแรงปัดออกไป ช่วงทา้ยครึ� งแรกยงัเป็นทพัววัชน ที�พบัสนามบุก และมีโอกาสอีก 2 ครั5 ง
จาก อูเช่ และ สิโรตฆ ์มีบุญ แต่ไม่เป็นผล จบครึ� งแรกทีมเยอืนบุกมานาํ 1-0 
         ครึ� งหลงั จนัทบุรี แกเ้กมมาดี ศิริศกัดิ_  มสับูงอ ซดัไกลแต่ยงัคงไม่ผา่นมือ วษิณุศกัดิ_  เช่นเดิม 
เจา้ถิ�นเดินเกมบุกกดดนัต่อเนื�อง จนสงขลาตอ้งตดัฟาวล์กลางประตู 18 หลา สิทธิชยั มสับูงอ รับหนา้ที�
สังหาร แต่ยงัเป็น วิษณุศกัดิ_  ที�ช่วยทีมเยือนเซฟประตูตีเสมอไวไ้ด้อีก จุดเปลี�ยนสําคญัของเกม         
เมื�อทพัววัชนตอ้งเสีย ซมัเซ็ม นิมา กองหลงัตวัหลกัเจ็บจนเล่นต่อไม่ไหว ตอ้งเปลี�ยน นที คุ่มเคี�ยม 
ลงมาแทน 
         จนัทบุรี ที�ยงัคงบุกกระจายมาประสบความสาํเร็จช่วงทา้ยเกม จากความผิดพลาดของแนวรับ
สงขลาที�เช็กลํ5าหนา้พลาด ปล่อยให ้ศิริศกัดิ_   มสับูงอ หลุดไปดวลเดี�ยวกบั วษิณุศกัดิ_  ก่อนที�หวัหอกจนัท์
จะซัดนิ�งไม่พลาด สกอร์กลบัมาเท่ากนัที� 1-1 ก่อนจบเกมสุดทา้ยยงัคงเป็นเกมของเจา้ถิ�น ขณะที�    
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ทีมเยอืนลงมาแพก็เกมรับจนสุดทา้ยยนัเสมอได ้จบเกม แคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี เสมอกบั สงขลา เอฟซี 
ไป 1-1 หลงัจบเกมการแข่งขนัหวัหนา้ผูฝึ้กสอนทั5งสองทีมไดอ้อกมาใหส้ัมภาษณ์วา่  
(จนัทบุรี เอฟซี เสมอกบั สงขลา เอฟซี ไป 1-1. ออนไลน์. 2555) 
 อนนัต ์ อมรเกียรติ ประธานฝ่ายเทคนิค แคช ทูเดย ์จนัทบุรี เปิดเผยวา่ นดันี5พอใจกบัรูปเกม
ที�ออกมา ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถชนะคู่แข่งได้ก็ตาม แต่ผลงานของนักเตะก็ได้ทาํให้เห็นว่า             
อะไรหลายๆ อยา่งจะดีขึ5นได ้
 บุญเลิศ  เอี�ยวเจริญ เฮดโคช้ สงขลา เอฟซี เผยว่า ถือว่าสูสีกนัมากเลยทีเดียวสําหรับ        
การแข่งขนัในวนันี5  ตอ้งบอกวา่เกมนี5 ถือเป็นอีกหนึ�งเกมที�ลูกทีมของตนนั5นทาํผลงานกนัไดดี้ และ
เป็นที�น่าพอใจ  
 เหตุปัจจยัดา้นการบริหารสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ที�ยงัไม่เป็นระบบจึงเกิดความขดัแยง้
ขึ5 นภายในทีมอย่างต่อเนื�อง ทั5 งจากนักฟุตบอลและผูฝึ้กสอนจนเกิดการฟ้องร้องระหว่างกัน         
ผา่นสื�อสารมวลชนแขนงต่างๆ 
       “กระต่ายป่า แคชทูเดย ์จนัทบุรี โดนนกัเตะรวมตวัเรียกร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื�อ 
หลงัถูกยกเลิกสัญญาแบบไม่เป็นธรรม หวงับริษทั ไทยพรีเมียร์ลีก จาํกดั ยื�นมือเขา้มาช่วยเหลือ” 
(บริษทั ไทยพรีเมียร์ลีก จาํกดั. ออนไลน์. 2555) 
       หลงัจากที�สโมสร “กระต่ายป่า” แคชทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี ตดัสินใจปรับเปลี�ยน วิฑูรย ์   
กิจมงคลศกัดิ_  หวัหนา้ผูฝึ้กสอนพร้อมแต่งตั5งผูช่้วยผูฝึ้กสอนเป็นหวัหนา้ผูฝึ้กสอนชั�วคราว ทางกลุ่ม
นกัฟุตบอลไดส่้งหนงัสือร้องเรียนถึงผูสื้�อข่าวแขนงต่างๆ ถึงการถูกยกเลิกสัญญาอยา่งไม่เป็นธรรม 
โดยกลุ่มนกัเตะเหล่านี5ประกอบดว้ย สมคิด ชื�นตา, สุภชยั ภูผา, สุรเชษฏ ์ภูผา, ธาดา คีละลาย, จกัรพงษ ์
ใหญ่โต, ฮอสเซียน นิสซิม, กิตติศกัดิ_  ใจหาญ, สันติชยั อนุสิม และประสงค ์พนัธ์สวสัดิ_  ไดร่้วมกนั
ร่างหนงัสือร้องเรียน สรุปเนื5อหาไดว้า่ 
         สืบเนื�องจากเดือนธันวาคม 2552 ผูบ้ริหารสโมสรแคช ทูเดย ์จนัทบุรี อนัประกอบดว้ย 
นายมารุต รัตนสัจธรรม ผูจ้ดัการทีม,ไวพจน์ มงคงรัตนานนท ์ ประธานสโมสร ไดเ้ดินทางมาเจรจา
และทาํสัญญากบักลุ่มสตาฟฟ์โคช้และนกักีฬา โดยมี นายวิฑูรย ์กิจมงคลศกัดิ_  เป็นผูฝึ้กสอน และ 
ด.ต.สมเกียรติ หงส์ทอง, ประสิทธิชยั ขาํไข, สมาน นาคนาวา เป็นสตาฟฟ์ รวมถึงนกัเตะกลุ่มดงักล่าว 
เพื�อเป้าหมายพาทีมขึ5นสู่ไทยพรีเมียร์ลีก ในปี 2554 แต่ภายหลงัการแข่งขนัดิวิชั�น 1 ประจาํปี 2553  
ผา่นไป 4 นดั ผลงานของทีมชนะ 1 เสมอ 2 แพ ้1 มี 5 คะแนน ทาํให้ฝ่ายบริหารไม่พอใจสตาฟฟ์โคช้ 
พร้อมบอกยกเลิกสัญญา โดยไม่มีการจ่ายเงินทดแทนใดๆ โดยใหเ้หตุผลวา่ ไม่มีการทาํสัญญาผกูมดั 
ขณะเดียวกนัเมื�อวนัที� 26 เมษายน ที�ผา่นมา นายมารุต ไดโ้ทรศพัทแ์จง้ขอยกเลิกสัญญากบันกัเตะ
ดว้ยเหตุผลวา่ ไม่สามารถร่วมซอ้มกบัทีม และเป็นนโยบายของโคช้คนใหม่ ทั5งที�ก่อนหนา้นี5  นบัแต่
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ทาํสัญญา ไดมี้การหารือร่วมกนั 3 ฝ่าย ประกอบดว้ย ประธานสโมสร, ผูจ้ดัการทีม และหวัหนา้โคช้ 
รวมถึงตวันกักีฬา จนเป็นที�พอใจของทุกฝ่าย และบางคนไดใ้ชเ้วลาวา่งของการทาํงาน เดินทางไป
ฝึกซ้อมทุกสัปดาห์ โดยไม่เคยทาํผิดเงื�อนไขที�ตกลงไว ้เมื�อแจง้ขอยกเลิกสัญญา กลบัปรากฏว่า 
สโมสรไม่ไดแ้สดงความรับผิดชอบชดเชยค่าจา้งในสัญญาที�ยงัคงเหลืออยู่ถึงเดือนตุลาคม 2553 
ดงันั5นการกระทาํดงักล่าวน่าจะเป็นเหตุไม่ควร และน่าจะทาํให้วงการฟุตบอลไทยที�กาํลงัพฒันา 
เสื�อมลง จึงขอเรียกร้องให้ทางผูบ้ริหารสโมสรแคช ทูเดย ์จนัทบุรี ออกมารับผิดชอบ หรือทาง
บริษทั ไทยพรีเมียร์ลีก จาํกดั น่าจะลงมาดูแลกรณีดงักล่าวนี5 ดว้ย” (บริษทั ไทยพรีเมียร์ลีก จาํกดั. 
ออนไลน์. 2555) 
 จากเหตุดังกล่าว ผู ้วิจ ัยพบว่าได้มีผู ้สื� อข่าวเข้ามาตรวจสอบแนวทางการปฏิบัติ                
ของฟุตบอลอาชีพ ตามระเบียบของฟีฟ่า และสรุปวา่การยกเลิกสัญญาจะเป็นไปไดด้ว้ยความเห็นชอบ
ของทั5ง 2 ฝ่าย แต่หากฝ่ายหนึ� งฝ่ายใดตอ้งการยกเลิกสัญญา จะกระทาํให้ไม่ได้ ยกเวน้ตกลงจ่าย
ค่าชดเชยตลอดระยะเวลาที�เหลือในสัญญาเท่านั5น (บริษทั ไทยพรีเมียร์ลีก จาํกดั. ออนไลน์. 2555) 
 ความขดัแยง้ภายในสโมสรแคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี ระหว่างกลุ่มทุนแคชทูเดยแ์ละ     
อดีตหวัหนา้ผูฝึ้กสอน วฑูิรย ์ กิจมงคลศกัดิ_  มีความขดัแยง้มากยิ�งขึ5น เมื�อจะทาํการฟ้องร้องตน้สังกดัเก่า
สโมสรฟุตบอลแคชทูเดยจ์นัทบุรี เอฟซี หลงัถูกใส่ร้าย และพาดพิงให้เสียหาย เนื�องจากเบื5องหลงั
การบริหารงานภายในไม่โปร่งใส  
         วิฑูรย ์ กิจมงคลศกัดิ_  อดีตหัวหน้าผูฝึ้กสอนแคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี ที�ได้ขอลาออก      
จากตาํแหน่ง เนื�องจากปัญหาดา้นการบริหารจดัการภายในสโมสร ไดก้ล่าววา่ หลงัถูกกลุ่มผูบ้ริหาร
ทีมแคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี ใส่ร้าย และกล่าวพาดพิงในหลายเรื�อง ทั5งที�ตนไดอ้อกจากตาํแหน่ง       
มานานแลว้ 
          หลงัจากที�ผมขอลาออกจากตาํแหน่งโคช้ของที�นั5น ผมก็ไม่เคยพูดพาดพิงและกล่าวหา
อดีตตน้สังกดัแต่อยา่งใด แต่กลบัเป็นทางสโมสรจนัทบุรีที�เป็นคนกล่าวหา และป้ายสีผมโดยตลอด 
ทั5งเรื�องกล่าวหาวา่ผมอมเงินเดือนนกัเตะ และใส่ร้ายวา่เป็นตวัตั5งตวัตีในการร้องเรียนสโมสร เรื�อง
นกัเตะถูกยกเลิกสัญญา ซึ� งที�ผ่านมา ผมก็ใช้ความอดทนอย่างสูงในการสะกดอารมณ์ไว ้แต่หาก     
ทางนั5นยงัคงไม่หยุดพูดและใส่ร้ายผมอีก ผมคงจะตอ้งต่อสู้ให้ถึงที�สุด และอาจจะถึงขั5นฟ้องศาล
หรือสมาคมฟุตบอลฯ ก็เป็นได ้(วฑูิรย ์ กิจมงคลศกัดิ_ . ออนไลน์. 2555) 
 วฑูิรย ์ กิจมงคลศกัดิ_  ยงัไดก้ล่าวไปถึงกลุ่มผูบ้ริหารของสโมสรแคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี 
ทั5 งตัวประธานสโมสร และผูจ้ ัดการทีมว่า หากมั�นใจว่าเป็นฝ่ายถูก ก็ให้ตั5 งโต๊ะประจันหน้า             
แถลงความจริงที�สมาคมฟุตบอลฯ ไปเลย โดยที�ฝ่ายตนพร้อมเสมอในการจะออกมาพูดครั5 งนี5          
ดงัคาํกล่าวของหวัหนา้ฝึกสอนที�วา่ “หากเรื�องนี5หาขอ้ยุติไม่ได ้และฝ่ายนั5นยงัคงใชสื้�อใส่ร้ายผมอยู ่
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ผมก็ขอทา้ไปเลยวา่ให้ตั5งโต๊ะแถลงความจริงกนัที�สมาคมฟุตบอลฯ ไปเลย เพราะทุกคนจะไดรู้้วา่
อะไรเป็นอะไร ไม่ใช่ออกมาพดูอยูข่า้งเดียวเช่นนี5  ซึ� งหากทางนั5นมั�นใจวา่เป็นฝ่ายถูก และพูดความจริง
ทุกอยา่ง ก็ตอ้งกลา้ที�จะตั5งโตะ๊แถลงถึงเหตุการณ์ทั5งหมด” (วฑูิรย ์ กิจมงคลศกัดิ_ . ออนไลน์. 2555) 
           วิฑูรย ์ กิจมงคลศกัดิ_  ได้กล่าวต่อไปอีกว่า การที�ทีมจนัทบุรีตอ้งประสบปัญหาเช่นนี5              
ก็เป็นเพราะตวัของประธานสโมสร และผูจ้ดัการทีมทาํงานไม่โปร่งใส ซึ� งผมค่อนข้างเสียใจ         
แทนคนที�เป็นเจา้ของเงินอยา่งพี�เปีd ยก ที�โดนสองคนนี5นาํไปบริหารอยา่งมีลบัลมคมใน เพราะพี�เปีd ยกนั5น 
ตอ้งการจะเขา้มาทาํทีมฟุตบอลดว้ยใจจริง แต่การที�ไวใ้จคนผดิทาํใหส้โมสรไม่เดินหนา้อยา่งที�หวงัไว ้   
ซึ� งเหตุผลคงเดาไม่ยาก เพราะเงินงบประมาณที�ลงมาถึงทีม มีจาํนวนมหาศาล ดงันั5นการจะเกิด       
การทุจริตก็มีโอกาสเป็นไปได ้ซึ� งจะยกตวัอยา่งเช่น การควา้ตวันกัเตะต่างชาติชาวกานามาร่วมทีม 
ผมตอ้งเสียค่าใชจ่้ายทั5งค่าเครื�องบิน และค่าอาหารที�พกัหมดไปหลายหมื�น 
         ในตอนแรกทางผูจ้ดัการทีมบอกว่าจะจ่ายชดเชยให้ แต่สุดทา้ยผมก็ยงัไม่ไดรั้บจนถึง
ปัจจุบนันี5  และยงัมีอีกหลายเรื�องที�ทั5งสองคนทาํงานแบบน่าสงสัย ดงันั5นหากพวกเขาคิดว่าทาํถูก 
และแน่จริง ก็ขอให้ตั5 งโต๊ะแถลงข่าวทุกอย่างดั�งที�ผมเสนอไปได้เลย (วิฑูรย์  กิจมงคลศักดิ_ . 
ออนไลน์. 2555) 
 วฑูิรณ์ ไดเ้ผยวา่ ไม่เคยถอดใจในการรับบทบาทหวัหนา้ผูฝึ้กสอน และพร้อมที�จะทาํงาน
ในดา้นนี5 ต่อไป โดยหากทีมไหนตั5งใจที�จะทาํทีมฟุตบอลจริงก็พร้อมที�จะทาํงานดว้ย และหากไดคุ้มทพั
ในดิวชิั�น 1 จะสอยตน้สังกดัเก่าใหร่้วง 
  “หลงัจากเหตุการณ์ต่างๆ ที�ผ่านมา ผมไม่เคยทอ้และถอดใจกบัการทาํหน้าที�ผูฝึ้กสอน 
แต่อยา่งใด โดยผมยงัตอ้งการแสดงฝีมือและถ่ายทอดประสบการณ์ใหรุ่้นนอ้งเสมอ แต่คงตอ้งเป็นทีม 
ที�ตั5งใจทาํฟุตบอลแบบจริงๆ เพราะการทาํทีมบงัหนา้และเบื5องหลงัไม่โปรงใส ผมไม่อยากเขา้ไป
เกี�ยวอีกแล้ว ซึ� งถ้าหากเป็นไปได้ ผมอยากที�จะคุมทพัในดิวิชั�น 1 ฤดูกาลนี5 เลย เพราะเมื�อไหร่          
ที�เจอกบัตน้สังกดัเก่าอยา่งจนัทบุรี ผมมั�นใจวา่จะสามารถโค่นพวกเขาลงไดอ้ยา่งแน่นอน  
 จากความขดัแยง้ภายในสโมสรส่งผลไปถึงผลการแข่งขนัที�ยิ�งตกตํ�าลงเรื�อยๆ โดยเฉพาะ
ผลการแข่งขนัในวนัที� 11 พฤษภาคม 2553 แคชทูเดย ์จนัทบุรีเฉือนชนะทีมไทยฮอนด้าได้เพียง         
2 ประตูต่อ 1 ดงัการรายงานข่าวผา่นสื�อมวลชนที�วา่ (สโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี. ออนไลน์. 2555)   
          ที� สนาม เจา้คุณทหารลาดกระบงั “พญาอินทรี” ไทยฮอนดา้ เปิดบา้นพบกบั “กระต่ายป่า” 
แคชทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี เกมนี5  มาซามิ ทากิ กุนซือใหญ่เจา้ถิ�น ส่ง อภิวฒัน์ สายสร้อย, ประเสริฐ รุกไพรี, 
ธงชยั กึนขุนทด และอซามวั ลงสนามเป็นแกนหลกั ส่วนทีมเยือน “โคช้น้อย” อนนัต์ อมรเกียรติ 
เฮดโคช้ มี จกัรพงษ ์ใหญ่โต, ศิริศกัดิ_  มสับูงอ, สิทธิชยั มสับูงอ และกิตติศกัดิ_  ใจหาญ ลงเป็นตวัชูโรง 
รายละเอียดของการชยัชนะของแมตยด์งักล่าวสามารถพรรณนาไดด้งันี5  
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          เริ�มเกมครึ� งแรก เจา้บา้น ไทยฮอนดา้ เปิดเกมรุกเขา้ใส่จนัทบุรีทนัที จงัหวะนี5  อภิวฒัน์ 
สายสร้อย ศูนยห์นา้ตวัเก่งของทีม ไดโ้อกาสส่องบริเวณหนา้กรอบเขตโทษ แต่บอลขา้มคานออก    
ต่อมาพลพรรคกระต่ายป่า ตอบโตคู้่แข่งขึ5นมาบา้ง จากจงัหวะการทาํเกมรุกของ สิทธิชยั มสับูงอ 
จ่ายบอลให ้กิตติศกัดิ_  ใจหาญ ไดห้ลุดเขา้ไปยงิ แต่บอลก็หลุดเสาสองออกหลงัประตูจากนั5นอีกไม่นาน 
อซามวั ของไทยฮอนดา้ หลุดขึ5นไปทางริมเส้นดา้นขวา ก่อนเปิดบอลตบเขา้กลางประตูให้ เอนกวัดิโอ 
อิซิดอร์ ขึ5นโขกบอลขา้มคานออกหลงัประตูไป จนัทบุรี เกือบไดป้ระตูขึ5นนาํเมื�อ สิทธิชยั มสับูงอ 
ไดบ้อลจากกลางสนาม ก่อนหลุดขึ5นไปทางดา้นซ้าย ในจงัหวะที� ประสิทธิ_  น่วมศาลา จะวิ�งออกมา
เอาบอล ก่อนที�เจา้ตวัจะกระดกบอลลูกนี5  ยอ้ยออกหลงัประตูไปนิดเดียวเท่านั5น ช่วงทา้ยครึ� งแรก 
ไทยฮอนดา้ และจนัทบุรี พยายามจะเบิกสกอร์แรกของเกมให้ได ้แต่จงัหวะสุดทา้ยยงัขาดๆ เกินๆ 
หมดเวลาครึ� งเวลาแรก ไทยฮอนดา้ ยงัคงเสมออยูก่บัจนัทบุรี 0-0 
        เริ� มต้นครึ� งหลังเจ้าบ้านไทยฮอนด้า ก็เบิกสกอร์แรกของเกมนี5 จนได้ จากลูกเตะมุม        
ทางกราบซ้ายของ เชาวลิต ไปแดน ที�วางบอลเขา้ไปบริเวณเสาสอง และเป็น อภิวฒัน์ สายสร้อย         
ที�โฉบเขา้มาโหม่งบอลจากทางเสาสองเขา้ไปตุงตาข่ายให้ทีมนาํ 1-0 จนัทบุรี เกือบไดป้ระตูตีเสมอ 
เมื�อ ธีระศกัดิ_  โพธิ_ อน้ เก็บบอลไดจ้ากบริเวณเสาสอง ก่อนกดดว้ยขวาเตม็เหนี�ยว แต่ ธีรพงษ ์พุทธสุขา 
ผูรั้กษาประตูตวัสาํรองที�ถูกเปลี�ยนตวัลงไปแทน ประสิทธิ_  น่วมศาลา ที�มีปัญหาอาการบาดเจ็บ      
โชวห์นึบทุบบอลออกหลงัประตูไปได ้
       ช่วงต่อมาจนัทบุรี พยายามโหมเกมรุกเขา้ใส่ ไทยฮอนด้า หวงัพงัประตูตีเสมอให้ได้             
มีโอกาสลุน้อีกครั5 ง สุภชยั ภูผา วางบอลจากริมเส้นดา้นขวาเขา้ไปในเขตโทษ กิตติศกัดิ_  ใจหาญ 
โฉบเขา้มาโหม่งบอลเฉียดคานออกหลงัชนิดที�แฟนบอลเกือบไดเ้ฮ อีกสองนาทีถดัมา สาวกกระต่ายป่า 
ไดเ้ฮกนัลั�นสนาม เมื�อ ธีระศกัดิ_  โพธิ_ อน้ จ่ายบอลทะลุช่องให ้กิตติศกัดิ_  ใจหาญ หลุดเขา้ไปดวลเดี�ยวๆ 
กบันายด่านฮอนดา้ ก่อนที�เจา้ตวัจะจิ5มบอลสวนทางเขา้ไปง่ายๆ ใหจ้นัทบุรี ตามตีเสมอเป็น 1-1       
        ครึ� งเวลาหลงั จนัทบุรี เปิดเกมรุกหวงัซิวชยันดันี5 ให้ได ้จากลูกเตะมุมทางฝั�งขวา ธีระศกัดิ_  
โพธิ_ อน้ วางบอลยาวเขา้ไปในเขตโทษให ้ซามูเอล ไดโ้หม่งขา้มคานออกหลงัไปอยา่งน่าหวาดเสียว 
จนัทุบรี ยิ�งเล่นยิ�งไดใ้จเกือบพงัประตูขึ5นนาํไดอี้กครั5 ง เมื�อ ศิริศกัดิ_  มสับูงอ ไดบ้อลจากริมเส้นดา้นซ้าย
ก่อนกดด้วยขวาเต็มขอ้ บอลหลุดออกเสาสองไป จนัทบุรี ได้ประตูขึ5นนาํจนได้ หลงัจากทีเด็ด    
ของ พงษพ์นัธ์ ไทรยอ้ย ตวัสาํรองที�ถูกเปลี�ยนตวัลงมาในครึ� งเวลาหลงัไดไ้ม่ถึงห้านาที จากจงัหวะ
ที�เจา้ตวัไดบ้อลบริเวณกลางสนาม ก่อนจิ5มบอลลูกนี5 สู่กน้ตาข่ายใหจ้นัทบุรีแซงนาํเป็น 2-1 
       ช่วงทา้ยเกม จนัทบุรี ยงัคงครองเกมได้เหนือกว่า ไทยฮอนด้า แต่จบสกอร์เพิ�มไม่ได้ 
ก่อนที�ผูต้ดัสินจะเป่านกหวดีหมดเวลาการแข่งขนั แคช ทูเดย ์จนัทุบรี บุกมาเอาชนะ ไทยฮอนดา้ ไปได้
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แบบสะใจ 2-1 หลงัเกมการแข่งขนัหวัหนา้ผูฝึ้กสอนทั5งสองทีมไดใ้ห้สัมภาษณ์วา่ (สโมสรฟุตบอล
จนัทบุรี เอฟซี. ออนไลน์. 2555) 
        มาซามิ ทากิ กุนซือ ไทยฮอนด้า กล่าวว่า วนันี5 เราเกือบจะควบคุมสถานการณ์ได้             
แต่จุดเปลี�ยนนั5นอยูที่�ผูรั้กษาประตูเรามีอาการบาดเจบ็ แต่ไม่เป็นไรทีมยงัคงตอ้งตั5งหนา้ตั5งตาเล่นกนั
ต่อไป    
        มรุต  รัตนสัจธรรม ผจก.ทีม แคช ทูเดย์ จนัทบุรี กล่าวว่า ถือเป็นผลงานที�น่าพอใจ             
กวา่ทีมเราจะชนะไดแ้ต่ละนดั เชื�อวา่ผลงานหลงัจากนี5 จะดีขึ5นแน่นอน ซึ� งความขดัแยง้ภายในสโมสร
แคชทูเดย์จ ันทบุรี เอฟซี มีขึ5 นอย่างต่อเนื�องผ่านสื� อสารมวลชนต่างๆ (มรุต  รัตนสัจธรรม.     
ออนไลน์. 2555) 
 หลงัจากผา่นปมความขดัแยง้อยา่งรุนแรงภายในทีม ทาํให้ผลการแข่งขนัของทีมแคชทูเดย์
จนัทบุรี เอฟซี พอจะมีผลการแข่งขนัชนะได้บา้ง โดยเฉพาะเกมการแข่งขนัระหว่าง แคช ทูเดย ์
จนัทบุรี 1 - 0 สุพรรณบุรี เอฟซี เมื�อวนัที� 30 กนัยายน 2553 ที� สนามกีฬากลาง จงัหวดัจนัทบุรี        
เป็นเกมหนีตายระหว่าง “กระต่ายป่า” แคช ทูเดย ์จนัทบุรี ทีมอนัดบั 12 เล่นไป แลว้ 25 นดั มีอยู่       
29 คะแนน เปิดบา้นรับการมาเยือนของ “ชา้งศึกยุทธหตัถี” สุพรรณบุรี เอฟซี ทีมรองบ๊วยมีอยูเ่พียง 
19 แตม้จากการลงสนาม 25 นดั เกมที�ผา่นมาของทั5งสองทีม แคช ทูเดย ์จนัทบุรี บุกไปพ่ายให้กบั 
สงขลา เอฟซี มา 0 - 1 ทางด้านสุพรรณบุรี เอฟซี เปิดบา้นเจ๊ากบั นครปฐม เอฟซี ไปแบบไม่มี         
การยงิประตู ส่วนผลงานการพบกนัในเลกแรกเป็นทีม “ชา้งศึกยทุธหตัถี” ที�เอาชนะมาได ้2-1 
         โดยเกมนี5 เจา้บา้นจะตอ้งขาด 2 ผูเ้ล่นตวัหลกัอย่าง ธาดา คีละลาย และพิชยั ปรีชาเชาว ์      
ที�ติดโทษแบนทั5งคู่ ทาํให้สมเกียรติ ฟองเพชร หวัหนา้ผูฝึ้กสอนของทีมตอ้งปรับทพักนัพอสมควร 
11 คนแรกนาํโดย สิทธิชยั มสับูงอ, ธีระศกัดิ_  โพธิ_  อน้, ไกรเกียรติ เบียดตะคุ และศราวุฒิ จนัทพนัธ์ 
ทางดา้นอมร ยืนยงค ์กุนซือใหญ่ของ สุพรรณบุรี เอฟซี ก็จะไม่มี มูซซ่า ซาโนโก ้กองหนา้ตวัเก่ง
รวมถึง มาโนช แสงจนัทร์ และนเรนทร ราศี 2 ปราการหลังที�ติดโทษแบนทั5งหมด แต่ในราย          
ของ ฉตัรชยั คุม้พญา, ประดิษฐ ์สวา่งศรี, คมสันต ์พงษเ์พียร และสิทธิชาติ ยบิพิกุล ยงัพร้อมลงสนาม 
         เริ� มเกมมาทั5งสองทีมค่อนข้างที�จะเล่นกันได้อย่างยากลาํบาก เนื�องจากสภาพสนาม           
ที�เฉอะแฉะและเจิ�งนองไปด้วยนํ5าเพราะพิษฝนที�กระหนํ�าลงมาก่อนเกมจะเริ�มขึ5น เกมส่วนใหญ่  
ของทั5งคู่ตอ้งอาศยัการโยนยาวเขา้ใส่กนั จึงทาํให้เกิดความผิดพลาดกนัมากพอสมควร แต่แลว้ช่วงทา้ย
ครึ� งแรก นาทีที� 41 เจา้บา้นก็มาไดป้ระตูขึ5นนาํ 1-0 จากการทาํเขา้ประตูตวัเองของ สุทธิชาติ ยิบพิกุล 
ในจงัหวะลูกเตะมุมของ แคช ทูเดย ์จนัทบุรี ที�เจา้ตวัขึ5นแย่งโหม่งกบั อเล็กซาน เดอร์ ดา ซิลวา      
หัวหอกของเจา้บา้นที�เพิ�งเปลี�ยนตวัลงมาเล่นแทน วิคเตอร์ เพนซิล ไดเ้พียงแค่นาทีเดียวแต่โหม่ง       
ผดิเหลี�ยมทาํใหลู้กเขา้ประตูไป 
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         จากนั5นเกมของทั5งสองทีมยงัคงเป็นไปแบบไม่ปะติดปะต่อจนจบครึ� งแรก แคช ทูเดย ์จนัทบุรี 
ยงัรักษาสกอร์ที� นาํอยู่ 1-0 เอาไวไ้ด ้กลบัมาเล่นกนัต่อในครึ� งเวลาหลงั รูปเกมยงัคงเป็นแบบเดิม      
ทั5งสองทีมไม่สามารถเล่นในสไตลที์�ทีมถนดัได ้และเกมตอ้งยุติลงชั�วขณะเมื�อไฟในสนามบางส่วน
เกิดดบัลง ทาํให้ผูต้ดัสินตอ้งปรึกษากบัผูค้วบคุมการแข่งขนัว่าจะให้ทาํการแข่งขนัต่อไปหรือไม่ 
และก็ไดข้อ้ยุติว่าให้แข่งขนัต่อไปจนจบเกม และเมื�อกลบัมาเล่นกนัต่อก็ยงัไม่มีฝ่ายไหนทาํประตู
เพิ�มได ้จบเกม แคช ทูเดย ์จนัทบุรี เปิดบา้นเฉือนชนะ สุพรรณบุรี เอฟซี ไปได ้1-0 เก็บ 3 คะแนน 
อนัลํ5าค่าเอาไวไ้ดส้าํเร็จ ส่วน สุพรรณบุรี เอฟซี ตอ้งตกชั5นไปอย่างแน่นอนแลว้ (สโมสรฟุตบอล
จนัทบุรี เอฟซี. ออนไลน์. 2555) 
 รวมทั5งในเกมการแข่งขนัระหวา่งจุฬา ยไูนเต็ด 2 พ่ายแคชทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี ไป 2 ประตู
ต่อ 3 เมื�อวนัที� 23 ตุลาคม 2553 กระต่ายป่า แคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี ฮึดสู้สุดชีวิตก่อนบุกไปพิชิต 
เสือสามยา่น จุฬา ยไูนเตด็ ถึงถิ�น 3-2 รอดตายอยา่งปาฏิหาริย ์สองพี�นอ้งมสับูงอ ควง วิคเตอร์ เพนซิล 
ทะลวงประตูพากระต่ายป่าอยูร่อดในลีกดิวชิั�น 1 ไดอี้กปี 
      ศึกฟุตบอลดิวชิั�น 1 ฤดูกาล 2010 นดัสุดทา้ย ที�สนาม ม.จุฬาลงกรณ์ เป็นการพบกนัระหวา่ง 
เสือสามยา่น  จุฬา ยไูนเตด็ ทีมอนัดบั 8 แข่ง 29 นดั มี 38 แตม้ เปิดบา้นพบกบักระต่ายป่า แคชทูเดย ์
จนัทบุรี เอฟซี 13 แข่ง 29 นดั มี 34 แตม้ โดยผลการแข่งขนัในเลกแรกเป็นทางจนัทบุรี ที�เอาชนะ 
จุฬาฯ ไปได ้3-0 
        เกมนี5  ธงชยั สุขโกกี กุนซือใหญ่เจา้ถิ�น ส่งผูเ้ล่นตวัสํารองผสมกบันกัเตะตวัหลกัลงสนาม 
มี อารอน ดาซิลวา, ไมตรี กุหลาบขาว, อภิวฒัน์ งั�วลาํหิน และมาริค เอน็ดาเป่ นาํทพั ขณะที�ทีมเยือน
ตอ้งการ 3 แตม้สถานเดียวเพื�อหวงัอยูร่อด เกมนี5 ส่งนกัเตะชุดใหญ่ลงสนามครบครัน นาํโดย ศิริศกัดิ_  
มสับูงอ, สิทธิชยั มสับูงอ, วิคเตอร์ เพนซิล, อนุชา ช่วยศรี และฮอสเซียน นิสซิม ซึ� งผูต้ดัสินในเกมนี5
คือ สุวฒัน์ วงศสุ์วรรณ 
          เริ� มเกมทีมเยือนที�ต้องการชัยชนะก็เปิดเกมบุกโหมเข้าใส่ตั5 งแต่ต้น และในนาทีที�15          
ก็ไดป้ระตุออกนาํไปก่อน จากจงัหวะที� ศิริศกัดิ_  มสับูงอ ไหลบอลใส่พานใหน้อ้งชาย สิทธิชยั มสับูงอ 
หลุดเขา้ไปในเขตโทษดา้นขวา ก่อนที� สิทธิชยั จะตดัสินใจกดเต็มขอ้ ส่งลูกพุ่งเขา้เสียบเสาแรก     
เป็นประตูใหที้ม แคชทูเดย ์จนัทบุรี ขึ5นนาํไปก่อน 1-0 
         หลงัไดป้ระตูขึ5นนาํ จนัทบุรี ก็ยงัไม่เพลาเกมบุก และในนาที 28 ก็มาบวกประตูไดอี้กลูก
จากจงัหวะที� วคิเตอร์ เพนซิล ไดใ้นบริเวณกลางสนาม ก่อนจะลากเขา้ไปในแดนของจุฬาฯ ซึ� งไม่มี
นกัเตะจุฬาฯ คนใดเขา้มาสกดับอล ทาํให ้วคิเตอร์ ตดัสินใจสับไกเตม็เทา้จากระยะ 30 หลา บอลพุ่งแรง
ปานจรวดก่อนเสียบสามเหลี�ยนเสาแรกเขา้ประตูไปอยา่งสวยงาม แคชทูเดย ์จนัทบุรี ทิ5งห่าง 2-0 



 

 

73

         จากนั5นอีกเพียงแค่ 1 นาทีถดัมา จนัทบุรีก็มาไดป้ระตูที� 3 เมื�อ ศิริศกัดิ_  มสับูงอ ไดบ้อล
หลุดกบัดกัลํ5าหนา้ของเจา้บา้นเขา้ไปดวลเดี�ยวกบันายทวารจุฬ่าฯ ก่อนที� ศิริศกัดิ_  จะแปบอลสวนตวั 
อดิเรก มณีเขียว ผูรั้กษาประตูเจา้ถิ�นเขา้ไปแบบนิ�มๆ ให้ แคชทูเดยื จนัทบุรี นาํขาด 3-0 ช่วงทา้ยครึ� งแรก 
แมจุ้ฬาฯ จะพยายามสร้างเกมรุกขึ5นมาบา้ง แต่จงัหวะสุดทา้ยก็ยงัไม่สามารถเจาะทะลวงแนวรับ
จนัทบุรีลงได ้ส่งผลให้จบครึ� งแรก แคชทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี นาํห่างอยู่ที� 3-0 เริ�มครึ� งหลงัเจา้บา้น
โหมบุกหนักทนัที และมาได้ประตูตีไข่แตกจากจงัหวะที� ไมตรี กุหลาบขาว แบ็คขวาของจุฬา          
เติมขึ5นมาทาํเกมรุก ก่อนที�เจา้ตวัจะไดจ้งัหวะยิงไกลจากระยะ 25 หลา บอลพุ่งแรงก่อนจะเสียบมุม
เสาสองเขา้ประตูไปอยา่งสวยงามให ้จุฬา ยไูนเตด็ ไล่เขา้มาห่างๆ 1-3 
         จากนั5นกองเชียร์เสือสามยา่นก็ไดเ้ฮอีกครั5 ง เมื�อทีมไดลู้กฟรีคิกระยะ 30 หลา เยื5องไปทาง
ดา้นขวา และเป็นทาง อารอน ดาซิลวา ที�วิ�งเขา้มาหวดตูมเดียว ส่งบอลเสียบสามเหลี�ยมเสาสอง       
เขา้ไปอยา่งสวยงาม จุฬา ยไูนเตด็ ไล่จี5 เขา้มาเป็น 2-3 
         เกมยงัคงดาํเนินอย่างเขม้ขน้จนมาถึงช่วงสุดทา้ยของการแข่งขนั โดยในนาทีสุดทา้ย          
ทีมจุฬาฯตอ้งชวดโอกาสตีเสมอไปอย่างน่าเจ็บใจ เมื�อ มาริค เอ็นดาเป้ เปิดบอลจากทางดา้นขวา      
เขา้ไปในเขตโทษ และเป็นทาง อารอน ดาซิลวา ที�วิ�งเขา้ชาจจจ์่อๆ ระยะไม่ถึง 8 หลา ขา้มคานไป
อย่างไม่น่าเชื�อ ส่งผลให้จบเกม แคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี จึงบุกมาเอาชนะ จุฬา ยูไนเต็ด ไปได้   
อยา่งสุดมนัส์ 3-2 เก็บ 3 แตม้สาํคญัไดส้าํเร็จ พร้อมรอดตกชั5นอยา่งปาฏิหาริย ์(บริษทั ไทยพรีเมียร์ลีก 
จาํกดั. ออนไลน์. 2555) 
 ความขดัแยง้ภายในสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ถือเป็นการขดักนัในเชิงเศรษฐกิจ 
เนื�องจากในฤดูกาล 2553 สโมสรมีเงินทุนไหลเวยีนภายในทีมเป็นจาํนวนมาก จึงเกิดการทุจริต และ
ช่วงชิงผลประโยชน์ภายในสโมสร จนส่งผลให้การบริหารจดัการทีมจนัทบุรี เอฟซี ไม่ประสบ
ความสาํเร็จ 
 ความขัดแย้งเชิงนโยบายในการบริหารจัดการระหว่างสมาคมกีฬาจังหวัดจันทบุรีและ

บริษัทแคชทูเดย์ 

 นโยบายการเขา้มาทาํทีมของกลุ่มทุนแคชทูเดย ์ในการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี
มุ่งหวงัความสาํเร็จอย่างรวดเร็ว เพราะเป็นองค์การภาคธุรกิจจึงเลือกใช้นักฟุตบอลค่าตวัสูงนัก
ฟุตบอลต่างชาติเกือบทั5งทีม จนแทบจะไม่มีนกัฟุตบอลทอ้งถิ�นผา่นการคดัเลือกเขา้ร่วมทีม โดยทาง
สมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีหลงัมอบสิทธิ_ การทีมให้กลุ่มแคชทูเดยแ์ลว้ จึงตอ้งให้สิทธิ_ การบริหาร
กบัภาคเอกชนอย่างเต็มที� พร้อมเกิดแนวคิดการสร้างทีมจนัทบุรี เอฟซี ชุดนักฟุตบอลทอ้งถิ�น        
เพื�อเปิดโอกาสให้นกัฟุตบอลทอ้งถิ�นไดมี้ลีกในการแข่งขนั และวางแผนจดทะเบียนในลีกภูมิภาค     
ดิวิชั�น 2 จนเกิดเป็นปมความขดัแยง้ด้านนโยบายทางการเมืองระหว่างกลุ่มทุนแคชทูเดย์และ
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องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ดงัคาํสัมภาษณ์ของเลขานุการนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
จนัทบุรีที�วา่ “สมาคมกีฬาไม่ค่อยเห็นดว้ยกบัการทาํทีมของแคชทูเดยที์�ไม่เปิดโอกาสให้เด็กทอ้งถิ�น
ไดเ้ล่น จึงมีแนวคิดจะจดัตั5งทีมฟุตบอลอีกทีมภายใตลี้กภูมิภาค ดิวชิั�น 2 แต่ไม่ไดห้วงัจะแข่งกบัทีมใหญ่
เป็นเพียงเปิดโอกาสให้เด็กจนัท์ไดมี้ทีมให้เล่นและป้อนนกัฟุตบอลเก่งให้ทีมใหญ่” (เกียรติศกัดิ_   
พนูเพิ�ม. สัมภาษณ์. 2555) 
 แนวคิดการจดัตั5งทีมจนัทบุรีอีกทีมของสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีเพื�อเขา้ร่วมการแข่งขนั
ในศึกภูมิภาคดิวิชั�น 2 ได้เป็นปมความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มทุนแคชทูเดยแ์ละสมาคมกีฬาจงัหวดั    
เป็นอย่างยิ�ง เนื�องจากกลุ่มทุนแคชทูเดยม์องว่าการเขา้มาทาํทีมจนัทบุรี เอฟซี ก็เพื�อพฒันาวงการ
ฟุตบอลอาชีพของจนัทบุรี แต่สมาคมกีฬาจงัหวดักลบัสร้างทีมจนัทบุรีอีกทีมหนึ�งเพื�อแข่งขนักบัทีม 
กระต่ายป่า จนัทบุรี เอฟซี ในศึกดิวชิั�น 1 ดงัคาํสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี
ที�วา่ “ตอนที�พี�เขา้มาทาํแคชทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี พี�ก็ทาํอยูค่นเดียวไม่มีใครเขา้มาช่วย แต่สมาคมกีฬา
จงัหวดัจนัทบุรีกลบัมาตั5งทีมดิวชิั�น 2 มาอีก แทนที�จะมาสนบัสนุนทีมใหญ่กลบัไปทาํทีมเล็กมาแข่ง” 
(เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555) 
 เนื�องจากนโยบายของทางบริษทัไทยพรีเมียร์ลีกตอ้งการให้ 1 จงัหวดั มีเพียง 1 ทีม ซึ� งถือเป็น
การเปิดโอกาสให้จงัหวดัเล็กๆ มีโอกาสสร้างทีมเขา้ร่วมการแข่งขนัในศึกดิวิชั�น 2 จึงไม่อนุญาต    
ให้จนัทบุรีจดทะเบียนเขา้ร่วมการแข่งขนัในศึกดิวิชั�น 2 อีกทีมหนึ�ง ดงัคาํสัมภาษณ์ของเลขานุการ
สมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีที�วา่ “ทีมจนัทบุรีส่งทีมไปพร้อมกบัจงัหวดัตราด และจงัหวดัสระแกว้ 
เพื�อขอจดทะเบียนทีมในศึกดิวชิั�น 2 แต่ขดักบันโยบายของทาง TPL ที�อยากให้ 1 จงัหวดั มีเพียงทีมเดียว 
ทีมจนัทบุรีจึงตกไป แต่เกิดทีมจงัหวดัตราดขึ5นในปี 2555” (เกียรติศกัดิ_  พนูเพิ�ม. สัมภาษณ์. 2555) 
 หลงัจากทางบริษทัไทยพรีเมียร์ลีกไม่อนุมติัใหที้มจงัหวดัจนัทบุรีจดทะเบียนในลีกภูมิภาค 
ดิวิชั�น 2 ทางสมาคมกีฬาจังหวดัจันทบุรีจงมีแนวคิดการจัดตั5 งลีก “จันทบุรีลีก” ลีกฟุตบอล         
ของจังหวดัจันทบุรีเพื�อเปิดโอกาสให้เด็กท้องถิ�นได้มีลีกฟุตบอลของจังหวดัขึ5 น และถือเป็น              
การเปิดโอกาสให้เยาวชน โดยทางสมาคมกีฬาจงัหวดัได้แบ่งทีมออกเป็น 10 ทีมตามอาํเภอ ที�มี          
10 อาํเภอของจงัหวดัจนัทบุรี และแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ไดแ้ก่ รุ่นอาวุโส 40 ปีขึ5นไป และรุ่นเยาวชน 
17 ปี ในการวางรากฐานฟุตบอลของจงัหวดัจนัทบุรี พร้อมสนับสนุนให้อาํเภอละ 40,000 บาท          
แต่ผลปรากฏว่าไม่ประสบความสาํเร็จ เนื�องจากงบประมาณไม่เพียงพอ มีการแย่งชิงนกัฟุตบอล   
ในทอ้งถิ�นกนัเองและขาดการมีส่วนร่วมในชุมชน (เกียรติศกัดิ_   พนูเพิ�ม. สัมภาษณ์. 2555) 
 สุเทพ  จนัทฑีโร  และอมร  แพทยรั์งสี คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี
(สัมภาษณ์. 2555) ได้เล่าว่า ในช่วงที�กระแสความนิยมของพี�น้องประชาชนชาวจงัหวดัจนัทบุรี      
ใหค้วามสนใจอยา่งมากกบั กระต่ายป่า สโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี อยูใ่นขณะนั5น แต่อีกมุมหนึ�ง
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ก็มีพี�น้องประชาชนบางกลุ่ม ต่างออกมาวิจารณ์อย่างหนักถึงสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี             
ที�ไม่เปิดโอกาสใหน้กัเตะทอ้งถิ�นสายเลือดจนัทบุรีเขา้ร่วมเล่นภายในสโมสรจนัทบุรี เอฟซี  
 ทางสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี โดยการนาํของ ดร.อิสิวุฒิ  ตั5งเกียรติ นายกสมาคมกีฬา
จงัหวดัจนัทบุรี และนายเกียรติศกัดิ_   พนูเพิ�ม เป็นเลขานุการสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี จึงมีแนวคิด
จดัตั5งลีกฟุตบอลเพื�อทอ้งถิ�นในนาม “จนัทบุรีลีก 2010” โดยเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัฟุตบอลทอ้งถิ�น
รุ่นเยาวชนและนกัฟุตบอลอาวโุส ไดมี้ลีกฟุตบอลประจาํจงัหวดัไดแ้ข่งขนักนั ซึ� งไดแ้บ่งทีมออกเป็น 
10 ทีมตามชื�ออาํเภอ ทั5ง 10 อาํเภอของจงัหวดัจนัทบุรี เพื�อเป็นการดึงกระแสความนิยมจากทีม 
กระต่ายป่า จนัทบุรี เอฟซี ที�พี�นอ้งประชาชนต่างเขา้ชมเกมกนัแน่นสนามเกือบทุกนดั แต่เนื�องดว้ย
งบประมาณของสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี มีงบประมาณปีละ 11 ลา้นบาท และตอ้งใชจ่้ายในกีฬา
มวลชน กีฬาเยาวชนในหลายรายการ จึงมีงบประมาณไม่เพียงพอ รวมทั5งใชเ้วลาเตรียมการเพียงแค่
เดือนเศษก่อนเริ�มการแข่งขนั ทาํใหมี้กองเชียร์ไปติดตามชมนอ้ยมากและระบบการแข่งขนัก็ไร้มาตรฐาน 
ส่งผลใหล้ม้เหลวอยา่งสิ5นเชิง ดงัคาํสัมภาษณ์ของผูจ้ดักรแข่งขนัจนัทบุรีลีกที�วา่ “ตอนนั5นนายกอิสิวุฒิ 
อยากทาํบอลมวลชนเพื�อเพิ�มฐานคะแนนเสียง เพราะคนไปสนใจแต่ทีมกระต่ายป่า จนัทบุรี เอฟซี 
รวมทั5งอยากเปิดโอกาสใหเ้ด็กจนัทไ์ดมี้ลีกฟุตบอลเล่นภายในจงัหวดั แต่ดว้ยงบประมาณที�นอ้ยและ
สนามก็ไม่พร้อมจึงลม้เหลวไม่เป็นท่า (อมร  แพทยรั์งสี. สัมภาษณ์. 2555) 
            เมื�องบประมาณสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีในการสร้างจนัทบุรีลีก 2010 ไม่เพียงพอ
ส่งผลใหผู้จ้ดัการทีมในแต่ละอาํเภอ หรือก็คือสมาชิกสภาจงัหวดั (ส.อบจ) ตอ้งใชง้บประมาณส่วนตวั
เป็นค่าเบี5 ยเลี5 ยงให้กบันกัฟุตบอล ทั5งค่าอาหารการกิน ค่าที�พกั หรือทีมใดที�ผูจ้ดัการทีมไม่สนใจ         
ก็ปล่อยลอยแพนกัฟุตบอล ส่งผลใหก้ารทาํทีมลม้เหลว ดงัคาํสัมภาษณ์ของประธานสโมสรฟุตบอล
ทีมสอยดาวที�วา่ “ปี 2010 ผมลงไปทาํบอล เลี5ยงนกัฟุตบอลทีมสอยดาวเพียงฤดูกาลเดียวจ่ายไปกวา่ 
2 แสนบาท หมดเงินไปก็เยอะ เพราะงบประมาณสมาคมกีฬาก็ไม่พอ สุดทา้ยทาํไปทาํมาจนัทบุรีลีก
ก็ไปไม่รอด (สุเทพ  จนัทฑีโร. สัมภาษณ์. 2555) 
 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีร่วมกบัสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี จดัการแข่งขนั
ฟุตบอลจันทบุรีลีก 2011 โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 10 ทีมจากสโมสรกีฬาทั5 ง 10 อาํเภอ                
ในจงัหวดัจนัทบุรี ประกอบดว้ย สโมสรกีฬาอาํเภอเมือง สโมสรกีฬาอาํเภอโป่งนํ5 าร้อน สโมสรกีฬา
อาํเภอขลุง สโมสรกีฬาอาํเภอท่าใหม่ สโมสรกีฬาอาํเภอมะขาม พบ สโมสรกีฬาอาํเภอแหลมสิงห์ 
สโมสรกีฬาอาํเภอคิชฌกูฏ สโมสรกีฬาอาํเภอนายายอาม สโมสรกีฬาอาํเภอสอยดาว สโมสรกีฬา
อาํเภอแก่งหางแมว และแบ่งการแข่งขนัออกเป็นเหยา้และเยือน มีรุ่นเยาวชนอายุไม่เกิน 17 ปี และ
รุ่นอาวโุส 40 ปีขึ5นไป เริ�มเปิดฤดูกาลนดัแรกในวนัอาทิตยที์� 26 ธนัวาคม 2553 เพื�อเป็นการเปิดโอกาส
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ใหเ้ด็กและเยาวชนในแต่ละอาํเภอ ไดมี้เวทีในการแข่งขนัจนกา้วไปสู่การแข่งขนัฟุตบอลอาชีพต่อไป
ในอนาคต (สโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี. ออนไลน์. 2555) 
 ดร.อิสิวุฒิ  ตั5งเกียรติ รองนายองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี และ นายกสมาคมกีฬา
จงัหวดัจนัทบุรี ไดก้ล่าวว่า ตั5งแต่ปี 2553 เป็นตน้มา สโมสรฟุตบอลจนัทบุรีที�ไดรั้บงบประมาณ
สนบัสนุนจากกลุ่มทุนเงินกู ้บริษทัแคชทูเดย ์และกลุ่มออบิทผบั ไม่ไดเ้ขา้มาทาํบอลดว้ยความรัก
กีฬาฟุตบอลและไม่ไดจ้ะพฒันาวงการฟุตบอลอยา่งแทจ้ริง แต่เป็นเพียงหวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจ
เท่านั5น ทั5งจากการประชาสัมพนัธ์สถานบนัเทิง และสร้างภาพลกัษณ์ที�ดีของธุรกิจสินเชื�อแคชทูเดย ์
ภายในจึงมีการลม้บอล และกดดนัผูต้ดัสิน ทาํให้ทีมจนัทบุรี เอฟซี ไม่พฒันา ดงัคาํกล่าวของนายก
สมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีที�ว่า “คนจะทาํฟุตบอลอาชีพมนัต้องใจรัก ต้องคลุกคลีกับนักเตะ             
ไม่ใช่ลงทุนสูงแลว้มาหวงัทาํธุรกิจอยูเ่บื5องหลงั” (อิสิวฒิุ  ตั5งเกียรติ. สัมภาษณ์. 2555) 
            อิสิวฒิุ กล่าวเสริมวา่ การสร้างสโมสรฟุตบอลอาชีพตอ้สร้างมาจากฐานมวลชนในทอ้งถิ�น
ในการใหก้ารสนบัสนุนและรู้สึกเป็นเป็นส่วนหนึ�งของทีม เหมือนอยา่งทีมชลบุรี เอฟซี ที�สร้างมาจาก
นักเตะของโรงเรียนอสัสัมชัญศรีราชา จงัหวดัชลบุรี และโรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลยั ชลบุรี       
โดยทุกคนจะรู้สึกเป็นส่วนหนึ�งของทีม พร้อมใชส้มาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีเป็นเครื�องมือสนบัสนุน
การสร้างฐานมวลชน แต่ที�ผ่านมากลุ่มทุนแคชทูเดย์มุ่งแต่จะสร้างทีมให้ประสบความสําเร็จ          
โดยไม่ไดว้างรากฐานมวลชนในการใหก้ารสนบัสนุน 
 นอกจากนั5น กลุ่มทุนเอกชน บริษทัแคชทูเดย ์ยงัมีระบบการบริหารงานที�ไม่เป็นระบบ  
จึงทาํให้เงินรั�วไหลอย่างมหาศาลจากบุคคลภายใน ทั5งจากปัญหาการคอรัปชั�นและการซื5อนกัเตะ
ค่าตวัแพง จึงส่งผลให้เพียง 8 แมตยก์ารแข่งขนัในฤดูกาล 2554 ใชง้บประมาณไปกวา่ 20 ลา้นบาท 
ดังคาํสัมภาษณ์ของนายกสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีที�ว่า “ออบิท ไม่ได้ทาํบอลเพราะรักบอล           
แต่หวงัผลประโยชน์ทางธุรกิจ จึงไม่มีการสร้างฐานมวลชน เหมือนอย่างชลบุรี เอฟซี รวมทั5งมี     
การคอรัปชั�นสูง เพียง 8 เกมแรกจนัทบุรี เอฟซีใช้เงินไปกว่า 20 ล้านบาท (อิสิวุฒิ  ตั5งเกียรติ. 
สัมภาษณ์. 2555) 
            ธนภณ  กิจกาญจน์ ไดก้ล่าวว่า รูปแบบการทาํทีมของแคชทูเดยจ์ะมุ่งสร้างความสําเร็จ
อย่างรวดเร็ว มุ่งหวงัขึ5นไทยพรีเมียร์ลีกให้ได้ โดยดึงทั5งผูจ้ดัการทีม ผูฝึ้กสอน นักบอลค่าตวัสูง      
ทั5งไทยและต่างชาติพร้อม ไม่ใช้นกัฟุตบอลทอ้งถิ�น ส่งผลให้นกับอลทอ้งถิ�นตกงาน เพราะฝีเทา้     
ไม่ดีพอ ทาง อบจ จึงมีแนวคิดตั5งจนัทบุรีลีก เปิดโอกาสให้เด็กจนัท์ไดเ้ล่น แต่ปัญหาตามมามาก 
เพราะระบบไม่ลงตวั และงบสนบัสนุนไม่เพียงพอไดแ้ค่ปีเดียวก็ตอ้งเลิกไป   
 ผมตั5 งใจจะสร้างอคาเดมี หรือโรงเรียนฟุตบอลที�พ ัฒนานักเตะมาตั5 งแต่รากหญ้า           
เพื�อส่งเขา้สู่ทีมจนัทบุรี เอฟซี ชุดใหญ่จึงจดัตั5งจนัทบุรีลีกขึ5น แต่มีปัญหาในหลายจุด ทั5งสนาม           
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ยงัไม่พร้อม และงบประมาณไม่เพียงพอ แต่อยากเปิดโอกาสให้นักฟุตบอลจนัทบุรีได้มีโอกาส       
ในการแข่งขนั (ธนภณ  กิจกาญจน์. สัมภาษณ์. 2555) 
 จากการจดัตั5งจนัทบุรีลีก 2010 ของสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีภายใตง้บประมาณสนบัสนุน
จากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ไดชี้5 ให้เห็นถึงปมความขดัแยง้ทางการเมือง ดา้นนโยบาย
การพฒันากีฬาจงัหวดัจนัทบุรีอย่างชัดเจน ที�ทางกลุ่มทุนแคชทูเดยไ์ด้สนับสนุนงบประมาณแก่
สโมสรแคชทูเดยจ์นัทบุรีไปกวา่ 25 ลา้นบาทต่อ 1 ฤดูกาล เพื�อคาดหวงัพฒันาทีมจนัทบุรีให้กา้วไปสู่
ไทยพรีเมียร์ลีก แต่กลับไม่ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือจากสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี         
พร้อมทั5 งยงัมีแนวคิดการจัดตั5 งทีมจันทบุรี เอฟซี ในการแข่งขันฟุตบอลดิวิชั�น 2 อีกหนึ� งทีม            
แต่ไม่สาํเร็จ รวมทั5งการตั5งจนัทบุรีลีก 2010 โดยปมความขดัแยง้มาจากนโยบายการพฒันากีฬา
จงัหวดัจนัทบุรีที�ขดักัน เพราะนโยบายของสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีต้องการเปิดโอกาสให้
นกักีฬาทอ้งถิ�นไดมี้โอกาสทาํการแข่งขนั แต่กลุ่มทุนแคชทูเดยม์องที�ความสําเร็จและผลกาํไรเป็นหลกั 
รวมทั5งขาดการสื�อสารระหว่างองค์กร จึงทาํให้สโมสรฟุตบอลแคชทูเดย์จนัทบุรี เอฟซี และ 
จนัทบุรีลีก 2010 ตอ้งลม้เหลวในปี 2553 
 ความขัดแย้งด้านปูมหลังทางธุรกิจระหว่างกลุ่มทุนนักการเมือง (ทุนมังกร) และกลุ่มทุน

แคชทูเดย์ 

 จากการรอดตกชั5นของกระต่ายป่า จนัทบุรี เอฟซีในฤดูกาล 2553 ส่งผลให้ในฤดูกาล 2254 
กลุ่มทุนแคชทูเดยแ์ละออบิทผบั ที�มีนายณรงค ์ กะหมายสม และนายเด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต เป็นผูบ้ริหาร
ในฐานะบอร์ดบริหารสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ไดเ้ปิดโตะ๊เจรจากบัสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี 
ในการบริหารจดัการสโมสรจนัทบุรี เอฟซี ฤดูกาล 2554 ที�ห้องประชุมโรงแรมมณีจนัท์รีสอร์ท 
แอนส์ สปอร์ตคลบั อาํเภอเมืองจนัทบุรี และเกิดปมความขดัแยง้ครั5 งใหญ่ เนื�องจาก การจดัสรร
ตาํแหน่งบอร์ดบริหารสโมสรจนัทบุรี เอฟซี ไม่ลงตวั 
           นายเด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต ผูบ้ริหารออบิทผบั และรองประธานสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี 
ฤดูกาล 2554 ไดเ้ล่าว่า ในช่วงก่อนเปิดฤดูกาล 2554 บอร์ดบริหารสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี           
ที�มี “เปีd ยก” นายณรงค์  กะหมายสม ผูบ้ริหารบริษทั แคชทูเดย ์จาํกดั เป็นประธานสโมสร และ           
มีพี� (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต) เป็นรองประธานสโมสร ไดเ้ชิญ ดร.อิสิวุฒิ  ตั5งเกียรติ นายกสมาคมกีฬา
จงัหวดัจนัทบุรี พร้อมบอร์ดบริหารสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ร่วมประชุมวางแผนบริหารจดัการ
สโมสร พร้อมไดชี้5 แจงถึงการวางตาํแหน่งต่างๆ ภายในสโมสรและแผนการทาํทีมตลอดฤดูกาล       
แต่การประชุมในวนันั5นเกิดการโตเ้ถียงกนัอยา่งรุนแรง เนื�องจากแผนการบริหารของกลุ่มทุนแคชทูเดย ์
และออบิทผบั ไม่ไดจ้ดัสรรตาํแหน่งใดๆ ให้กบับอร์ดบริหารสมาคมกีฬาจนัทบุรี เพราะเป็นการประชุม
เพื�อประสานความร่วมมือเท่านั5น 
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 “ทาํไมพี� (เด่นศกัดิ_  ศรบณัฑิต) ตอ้งใหค้นในสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี มาอยูใ่นบอร์ดบริหาร
สโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ดว้ย ในเมื�อเงินในการบริหารก็เงินพี� พี�ก็จ่ายไปหลายสิบลา้นแลว้ 
เวลาจะแต่งตั5 งหรือปลดใคร พี�ต้องไปขออนุญาตสมาคมกีฬาด้วยหรือ” (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. 
สัมภาษณ์. 2555) 
           ความขัดแย้งในการจัดสรรตาํแหน่งบอร์ดบริหารสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี               
ในฤดูกาล 2554 ไดส้ร้างปมความขดัแยง้ขึ5น ระหวา่งสององคก์รดา้นกีฬาในจงัหวดัจนัทบุรี ระหวา่ง
สโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี และสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี 
            ดร.อิสิวฒิุ  ตั5งเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ไดก้ล่าวในการประชุมสมาคมกีฬา
จงัหวดัจนัทบุรีวา่ ในปี 2554 กลุ่มทุนแคชทูเดยไ์ดเ้ชิญสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีไปประชุมในการ
บริหารจดัการสโมสรจนัทบุรี เอฟซี แต่ไม่ไดจ้ดัสรรตาํแหน่งใดๆ เลย แลว้จะร่วมในการพฒันาทีม
จนัทบุรี เอฟซี ไดอ้ยา่งไร 
            “ในเมื�อจะเชิญสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีไปประชุมกบัสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี  
ในการบริหารสโมสร ฤดูกาล 2554 แต่ไม่ใหต้าํแหน่งใดๆ แลว้มาเชิญกไูปร่วมประชุมทาํไม” (อิสิวุฒิ 
ตั5งเกียรติ. สัมภาษณ์. 2555) 
 ผูว้ิจยัพบว่า ปมความขดัแยง้ระหว่างกลุ่มทุนแคชทูเดยแ์ละสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี    
มาจากความขดัแยง้ดา้นธุรกิจสถานบนัเทิงขนาดใหญ่ ในนามโรงเบียร์จนัท์เจา้ขา ถนนมหาราช 
อาํเภอเมืองจนัทบุรี ระหว่างนายเด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต และนายเฉลิมพล  ศกัดิ_ คาํ (นายกเทศมนตรี
เมืองท่าชา้ง จงัหวดัจนัทบุรี) ไดเ้คยประกอบธุรกิจโรงเบียร์ขนาดใหญ่เป็นเจา้แรกในจงัหวดัจนัทบุรี 
ตั5งแต่ปี 2554 แต่เกิดความขดัแยง้ทางธุรกิจจึงแยกออกมาตั5งสถานบนัเทิงแห่งใหม่ ไดแ้ก่ โรงเบียร์
จนัทเ์จา้ขา สาขาถนนท่าแฉลบ และร้านอหารฝากจนัท ์(ผูไ้ม่ประสงคอ์อกนาม. สัมภาษณ์. 2555)   
            เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต ให้สัมภาษณ์วา่ ความขดัแยง้และความไม่พอใจในการบริหารสโมสร
จนัทบุรี เอฟซี มาจากปัจจยัที�ในสมยัก่อนพี� (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต) ไดเ้คยหุ้นทาํธุรกิจเปิดโรงเบียร์
จนัทเ์จา้ขา ที�โคง้ถนนมหาราช อาํเภอเมืองจนัทบุรี ร่วมกบันายเฉลิมพล  ศกัดิ_ คาํ (ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่ง
เป็นนายกเทศมนตรีเมืองท่าชา้ง) และ “ตอ้” ชยพล จนัทกิจ (ปัจจุบนัดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานสภา
เทศบาลเมืองท่าช้าง จงัหวดัจนัทบุรี) ซึ� งถือว่าธุรกิจดีมาก มีลูกคา้เขา้ร้านแน่นร้านทุกวนั เพราะ    
ในขณะนั5นยงัไม่มีโรงเบียร์รูปแบบเพื�อชีวิตในจงัหวดัจนัทบุรี จึงทาํให้ธุรกิจเติบโตมาก และ           
ในขณะเดียวกนัก็เกิดความขดัแยง้ภายในเกี�ยวกบัการแบ่งผลประโยชน์  
          โดยเฉพาะในปีที� 6 ของการบริหารโรงเบียร์จนัทเ์จา้ขา ที�ทะเลาะกนัอยา่งรุนแรงระหวา่ง 
“เด่น” นายเด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต และนายเฉลิมพล  ศกัดิ_ คาํ จึงปิดกิจการและถือเป็นการปิดตาํนาน
โรงเบียร์จนัทเ์จา้ขา ที�โคง้มหาราช ต่อมา นายเด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต ไดไ้ปร่วมธุรกิจกบั “เสี�ยเปีd ยก” 
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นายณรงค์  กะหมายสม นักธุรกิจเงินกู้ระดับประเทศ และผูบ้ริหารบริษัท แคชทูเดย์ จาํกัด               
เพื�อเปิดร้านอาหารฝากจนัท์ ธุรกิจสถานบนัเทิงยามราตรีในรูปแบบเพื�อชีวิต ในลกัษณะเดียวกบั 
โรงเบียร์จนัทเ์จา้ขา ที�เคยประกอบธุรกิจมาก่อนหนา้นี5  ดงัคาํสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารออบิทผบัที�วา่ 
“หลงัจากพี�ทะเลาะกบัเฉลิมพล ก็เลยมาทาํธุรกิจกบัเปีd ยก ตอนแรกซื5อที�ดินบริเวณหน้าออบิทผบั
ก่อน 11 ล้าน แล้วค่อยมาสร้างฝากจนัท์ให้มี 2 ชั5น เหมือนจนัท์เจา้ขาสาขาเก่า…ก็พี�เป็นคนทาํ             
มนัมากบัมือตั5งแต่แรก” (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555)     
          ขณะที�ในปี 2554 ทางด้าน นายเฉลิมพล  ศกัดิ_ คาํ นายกเทศมนตรีเมืองท่าช้าง อาํเภอ       
เมืองจันทบุรี ได้ร่วมลงทุนกับ ดร.อิสิวุฒิ  ตั5 งเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวดัจันทบุรี และ
นักการเมืองทอ้งถิ�นและนักธุรกิจในจงัหวดัจนัทบุรี เพื�อเปิดโรงเบียร์จนัทร์เจา้ขา (สาขาใหม่)      
ถนนท่าแฉลบ ตาํบลตลาด อาํเภอเมืองจนัทบุรี ภายใตชื้�อ “กลุ่มทุนมงักร” ซึ� งถือเป็นสถานบนัเทิง
แนวเพื�อชีวิตในลักษณะเดียวกับ ร้านอาหารฝากจันท์ ย่านถนนมหาราช อาํเภอเมืองจันทบุรี             
ซึ� งรูปแบบทางธุรกิจเป็นธุรกิจสถานบันเทิงเพื�อชีวิตที� เคยร่วมกันมาก่อน และมีฐานลูกค้า             
เป็นกลุ่มเดียวกนั จึงถือเป็นความขดัแยง้ทางธุรกิจสถานบนัเทิงตั5งแต่นั5นเป็นตน้มา ดงัคาํสัมภาษณ์
ของผูบ้ริหารออบิทผบัที�วา่ “พี�อิสิวุฒิไปจบัมือกบัเฉลิมพล ทาํโรงเบียร์จนัทเ์จา้ขา ที�ถนนท่าแฉลบ
เหมือนร้านอาหารฝากจนัท์ที�พี�ทาํ จึงทาํให้แย่งลูกคา้กนัเอง รวมทั5งพี�กบัเฉลิมพล เคยทะเลาะกนั      
มาอยูแ่ลว้ ยิ�งคุยกนัลาํบาก แต่พี�อิสิวฒิุก็ไม่น่าทาํแบบนี5” (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555)     
 หลงัจากเปิดการเจรจากบัสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีไม่ประสบความสําเร็จ กลุ่มทุนแคช
ทูเดย ์จึงเดินหนา้เปิดตวัสโมสรอยา่งยิ�งใหญ่ของแคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี ทุ่มงบ 35 ลา้น ตั5งเป้าขึ5นชั5น 
เล่นไทยพรีเมียร์ลีกในปีเดียว โดยนายณรงค์  กะหมายสม ประธานสโมสรฟุตบอลแคชทูเดย์
จนัทบุรี เอฟซี ไดใ้หส้ัมภาษณ์ผา่นสื�อมวลชนดว้ยความมั�นใจวา่ (ณรงค ์ กะหมายสม. ออนไลน์. 2556) 
 “ทีมงานคุณภาพของ นา้ฉ่วย ประธานพฒันาเทคนิค จะไม่ทาํให้กองเชียร์ผิดหวงั เชื�อนกัเตะ 
ที�ยา้ยมาจาก แม่กลอง-สมุทรสงคราม ประสบการณ์สูง ไวใ้จไดแ้ละจะเสริมนกัฟุตบอลกองหน้า
ต่างชาติเพิ�มอีก” 
 นายณรงค ์ กะหมายสม ประธานสโมสรฟุตบอล แคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี เป็นประธาน
แถลงข่าวเปิดตัวตัวนักเตะ และความพร้อมของทีมเพื�อเตรียมสู้ศึกลีกดิวิชั�น 1 ฤดูกาล 2011           
พร้อมกนันี5  ไดเ้ปิดตวัประธานพฒันาเทคนิค “นา้ฉ่วย” สมชาย ชวยบุญชุม ที�ยา้ยมาจาก “ปลาทูคะนอง” 
เอสซีจี สมุทรสงคราม และ “เฮียยื5อ” นายสุโชค  เลิศวฒันาโกเมศ ผูจ้ดัการทีมกบั “โคช้ทู” ครองพล 
ดาวเรือง หวัหนา้สตาฟฟ์โคช้ ท่ามกลางความสนใจจากกองเชียร์อยา่งลน้หลาม  
      ณรงค์ ประธานสโมสรฟุตบอลแคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี เปิดเผยว่า เมื�อปีที�แลว้ ทีมเรา
ประสบปัญหามากพอสมควร จึงทาํใหผ้ลงานตกตํ�าตอ้งดิ5นรนหนีตาย แต่หลงัจากสโมสรไดเ้ปลี�ยน
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โครงสร้างผูบ้ริหารใหม่ พร้อมระดมเงินทุนสูงถึง 35 ลา้นบาท เพื�อสู้ศึกในครั5 งนี5  ดว้ยการตั5งความหวงัวา่ 
ในปีหนา้เราจะขึ5นชั5นไปเล่นในระดบัไทยพรีเมียร์ลีกไดส้าํเร็จ ที�สาํคญัยิ�งเราได ้“นา้ฉ่วย” นายสมชาย  
ชวยบุญชุม มาช่วยทีมให ้พร้อมกบัดึงนกัเตะจาก เอสซีจี สมุทรสงคราม มาอยูใ่นความดูแลของเราถึง 
11 คน ทาํใหม้ั�นใจวา่ เป้าหมายที�วางไม่ไกลเกินเอื5อม 
      สมชาย  ชวยบุญชุม กล่าวว่า ความพร้อมของทีมเวลานี5 มีมากถึง 90 เปอร์เซ็นต์แล้ว         
สิ�งที�ตอ้งปรับปรุงคงเป็นศูนยห์นา้ตวัยงิประตูใหแ้น่นอนกวา่นี5  ล่าสุดทีมเรากาํลงัมองหาซื5อตวันกัเตะ
ต่างชาติมาเสริมอยูเ่พื�อให้ทีมมีผลงานที�ดีที�สุด เพื�อการไดสิ้ทธิ_ ในปีหนา้ขึ5นไปเล่นไทยพรีเมียร์ลีก 
ส่วนตวัยอมรับวา่ กดดนัมากพอสมควร เพราะอดีตเคยเป็นโคช้ลีกที�ใหญ่กวา่ แค่ดูแลรักษามาตรฐาน
ของทีมให้ดีติดอยู ่1 ใน 13 ไม่ให้ตกชั5นก็พอ แต่เมื�อมาดูแลลีกดิวิชั�น 1 และมีเป้าหมายตอ้งไปเล่น
ไทยพรีเมียร์ลีกใหไ้ด ้ถือวา่เป็นงานที�ทา้ทายความสามารถตวัเองมากพอสมควร  
      พร้อมยงักล่าวอีกว่า ทีมงานและสปิริตของทุกคนที�มีอยู่ เชื�อว่า ทีมฟุตบอลแคช ทูเดย ์
จนัทบุรี เอฟซี จะขึ5นชั5นไปสู่ลีกที�ใหญ่กวา่นี5ได ้เนื�องจากตวัประกอบของนกัเตะที�มีอยู ่อาทิ ปุณณรัตน์ 
กลิ�นสุคนธ์, อภินนัท์ แกว้ปีลา, พลวฒัน์ วงัฆะฮาด, ขวญัชยั เฟื� องประกอบ และทรงวุฒิ บวัเพ็ชร 
กปัตนั ผา่นเกมมาอยา่งโชกโชน แถมยงัมีประสบการณ์สูงน่าจะเอาตวัรอดได ้ขณะที�คู่แข่งที�น่ากลวั
ตอ้งยกให้เป็น บุรีรัมย,์ ชยันาท, ภูเก็ต, สงขลา, และแบ็งค็อก ยไูนเต็ด แต่ก็ยงัเชื�อวา่ นกัเตะทุกคน 
จะไม่ทาํใหก้องเชียร์ผดิหวงั 
 สุโชค  เลิศวฒันาโกเมศ ผูจ้ดัการทีม เผยว่า เวลานี5 นักเตะทุกคนมีความกระหายเต็มที�
หลังจากที� ทุกคนได้ฟิตซ้อมร่วมกันมานาน ยิ�งเราได้ตัวหลักจาก “ปลาทูคะนอง” เอสซีจี 
สมุทรสงครามมาร่วมทีม ทาํให้เกมรุกและประสิทธิ_ ภาพต่างๆ วูบวาบมากขึ5น จากนี5 ไปเชื�อว่า         
ทีมจนัทบุรีจะเป็น “เสือร้าย” ภาคตะวนัออกที�ทุกทีมตอ้งเกรงกลวั ยิ�งออกสตาร์ทตั5งแต่ฤดูกาลแรก
จะตอ้งเกาะกลุ่มอยู ่1 ใน 3 หวัตารางใหจ้งได ้
       พร้อมเผยรายชื�อ 25 ขนุพล สาํหรับรายชื�อนกัเตะทีมแคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี ประกอบดว้ย 
อีวานส์ เมนซ่าห์, ปุณณรัตน์ กลิ�นสุคนธ์, อรรถนพ ชยัแป้น, อภินนัท์ แกว้ปีลา, ทรงวุฒิ บวัเพ็ชร 
(กปัตนัทีม), พร้อมพงศ์ กรานสาํโรง, คิม กุง มอง, เคน, พชัรันทร์ สุกใส, จีรวฒัน์ แก้วโบราณ,   
ธนาวฒิุ ลลัะนา, พลวฒัน์ วงัฆะฮาด, อนุรักษ ์ชมพพูฤกษ,์ ไตรภพ ชูชื�นกลิ�น, ขวญัชยั เฟื� องประกอบ, 
กณัตภณ สมพิทยานุรักษ,์ ศุภสวสัดิ_  ดรพิลา, อินทรัตน์ อภิญญากุล, ชุมพล บวังาม, อเล็กซ์, รุ่งโรจน์ 
ทองถิ�นพลู, เอกศกัดิ_  บวัเบา, สิทธิ_ พนัธ์ ชุมช่วย, ประสาร พนัธ์สาํลี, ธนสิทธิ_  ทองอินทร์แต่ยงัไม่ประสบ
ความสาํเร็จ (บริษทั ไทยพรีเมียร์ลีก จาํกดั. ออนไลน์. 2555) 
 จากปมความขดัแยง้ระหวา่งสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีและกลุ่มทุนแคชทูเดยใ์นการจดัสรร
ตาํแหน่งบอร์ดบริหารสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ไดส้ะทอ้นออกมาในหลายแง่มุมทั5งการจดัตั5ง
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จนัทบุรีลีก และการไม่ให้ใชส้นามกีฬากลางจงัหวดัจนัทบุรี โดยองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 
และสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีประกาศไม่ให้ใช้สนามกีฬากลางจงัหวดัจนัทบุรีเป็นฝึกซ้อม             
ของสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ตลอดฤดูกาล 2554 ส่งผลใหก้ลุ่มทุนแคชทูเดยต์อ้งทุ่มงบประมาณ 
2.5 ลา้นบาท ในการปรับปรุงภูมิทศัน์และสร้างอฒัธจรรยใ์หม่ ภายในสนามกีฬาศกัดิเดช มหาวิทยาลยั
ราชภฏัรําไพพรรณี จงัหวดัจนัทบุรี เป็นสนามฝึกซ้อมและสนามเหยา้แห่งใหม่ของสโมสรฟุตบอล
จนัทบุรี เอฟซี (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555) 
 เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงก่อนเปิดฤดูกาล 2554 ก่อนการเปิดฤดูกาล
ของฟุตบอลไทยแลน ดิวิชั�น 1 มีข่าวออกมาจากสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีวา่ ทางองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ที�มี นายกโจ ้หรือธนภณ  กิจกาญจน์ เป็นนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 
และดร.อิสิวฒิุ  ตั5งเกียรติ เป็นนายกสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ในฐานะผูถื้อสิทธิ_ ในการดูแลสนาม
กีฬากลางจงัหวดัจนัทบุรี ออกประกาศมาถึงสโมสรฟุตบอลจนัทบุรีวา่จะไมใ้ห้ใชส้นามกีฬากลาง
จงัหวดัจนัทบุรี เป็นสนามเหยา้ เนื�องจากสนามจะไดรั้บความเสียหาย 
           ทางกลุ่มแคชทูเดยแ์ละออบิทผบัจึงไดใ้ชง้บประมาณทาํทีมกวา่ 2.5 ลา้นบาท ไปปรับปรุง
สนามกีฬาศกัดิเดช ภายในมหาวิทยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีอย่างเร่งด่วน เพื�อให้ทนัก่อนการเปิด
ฤดูกาล 2554 
          เมื�อไดย้นิวา่ อบจ.และสมาคมกีฬาไม่ใหใ้ชส้นามกลางเป็นสนามซ้อมของทีมจนัทบุรี เอฟซี 
พี�กับเปีd ยก (ณรงค์  กะหมายสม) จึงต้องรีบไปสร้างอฒัจรรย์ที� มรภ.รําไพพรรณีอย่างเร่งด่วน            
ใชง้บไปกวา่ 2.5 ลา้นบาท (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555)  
 นายณรงค ์ กะหมายสม และนายเด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต ไดเ้ขา้มาบริหารจดัการทีมจนัทบุรี เอฟซี 
ดว้ยตนเอง พร้อมยา้ยสนามเหยา้ไปที�สนามฟุตบอลศกัดิเดช ภายในมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี
จนเป็นปมความขดัแยง้ระหวา่งกนั 
 เกียรติศกัดิ_   พูนเพิ�ม กล่าววา่ กลุ่มทุนแคชทูเดยไ์ดจ้ดัสรรงบงบประมาณกวา่ 2 ลา้นบาท
ไปสร้างอฒัจรรยที์�สนามฟุตบอลมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีได ้แต่กลบัไม่ปรับปรุงสนามกีฬากลาง
จังหวดัจันทบุรีที� เป็นสนามกีฬาประจาํจังหวดั รวมทั5 งระบบการบริหารของแคชทูเดย์ทาํทีม             
ไม่เป็นระบบ เช่น จะขอใชส้นามกีฬากลางจงัหวดัจนัทบุรีก็ไม่มีการวางแผนทาํเอกสารขออนุญาต 
ที�ชดัเจนก็เลยส่งผลกระทบต่อระบบราชการ แต่ถือเป็นการมองคนละมุมและไม่มีการสื�อสารกนั  
ดงัคาํสัมภาษณ์ของเลขานุการสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีที�วา่ แคชทูเดยท์าํทีมแบบไม่มีแผนงาน 
เช่น พอจะใช้สนามก็ใช้ความสัมพนัธ์ส่วนตัวโทรบอกนายก ก็เข้าไปใช้ ซึ� งมันผิดระเบียน             
ของทางราชการ และเมื�อไม่สื�อสารกนั ยิ�งถูกมองว่า อบจ.หวงสนามตอนหลงัๆ ยิ�งไม่เขา้ใจกนั     
แคชทูเดยเ์ลยยา้ยสนามไปรําไพพรรณี (เกียรติศกัดิ_   พนูเพิ�ม. สัมภาษณ์. 2555) 
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 เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต กล่าววา่ ทางสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีส่งหนงัสือมาวา่จะอนุญาต
ให้ทีมจนัทบุรี เอฟซี ใช้สนามในการแข่งขนัเท่านั5น ไม่อนุญาตในการใช้ฝึกซ้อม ทางแคชทูเดย ์       
จึงไปสร้างสนามที�มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณีเพื�อเป็นสนามการแข่งขนัทดแทน ดงัคาํกล่าววา่
ของผูบ้ริหารสโมสรฟุตบอลแคชทูเดยที์�วา่ สมาคมกีฬาจงัหวดัส่งหนงัสือมาถึงพี�วา่ให้ใชแ้ข่งอยา่งเดียว
ไม่ใหซ้อ้ม แต่จะใหที้มไปซอ้มที�ไหน พี�จึงตอ้งยา้ยไปทาํสนามที�รําไพพรรณี แต่หลงัๆ ก็เห็นที�สนาม
กีฬาจงัหวดัจนัทบุรีเปิดไฟเล่นบอลกนัโคมๆ (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555) 
 เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต ไดก้ล่าววา่ ปัญหาความลม้เหลวมาจากระบบการบริหารจดัการภายใน
มีการทุจริตมาก มีการเล่นการเมืองภายใน และสุดท้าย วิสัยทัศน์ของผู ้ใหญ่ในจังหวดัเอง              
ทั5งการไม่ให้ใช้สนามกีฬากลางและไม่เคยไปดูเลยซักนัด มาแต่ตอนเนวิน ชิดชอบ เดินทางมา   
เพราะหวงัแค่คะแนนเสียง   
 ช่วงปลายปี 2553 อบจ.และสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีส่งหนงัสือแจง้มาวา่ให้ ทีมแคชทูเดย ์
จนัทบุรี เอฟซี ใชส้นามกีฬากลางไดเ้ฉพาะตอนแข่งเท่านั5น ห้ามใชซ้้อม แลว้เราจะไปซ้อมที�ไหน 
เราทาํทีมเพื�อจงัหวดั สุดทา้ยตอ้งไปสร้างสนามที� มรภ.รําไพพรรณีเพื�อใชเ้ป็นสนามการแข่งขนัใหม่ 
(เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555) 
 จากคาํสัมภาษณ์ของเด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต ไดชี้5 ว่าปมความขดัแยง้ต่างๆ ระหว่างกลุ่มทุน
แคชทูเดยแ์ละสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีมาจากความขดัแยง้ทางธุรกิจสถานบนัเทิงในอดีตระหวา่ง
นายเฉลิมพล  ศกัดิ_ คาํ และนายเด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต โดยนายเฉลิมพลไดร่้วมมือทางธุรกิจกบั ดร.อิสิวุฒิ  
ตั5 งเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจังหวดัจันทบุรีในการตั5 งสถานบันเทิงในรูปแบบเดียวกัน จึงมี            
ความขดัแยง้กนัทางธุรกิจ ดงัคาํสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารออบิทที�ว่า ความล้มเหลวมากจากผูใ้หญ่    
ในจงัหวดัไม่มีวิสัยทศัน์ ไม่แยกเรื� องจงัหวดักับเรื� องส่วนตวั ใช้ระบบพรรคพวก มีหลายกลุ่ม            
แต่ทั5งหมดก็มาจากนํ5าผึ5งหยดเดียว ระหวา่งพี�กบัเฉลิมพลตอนทาํจนัทเ์จา้ขา (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. 
สัมภาษณ์. 2555) 
 การเขา้มาของแคชทูเดยใ์นการทาํทีมจนัทบุรี เอฟซี ในปี 2553 - 2554 ใช้เงินไปกว่า      
60 ลา้นบาท และยืนยนัว่าทาํบอลตอ้งมีเงิน เนื�องจากระบบฟุตบอลอาชีพการเดินทางไปแข่งขนั     
ในต่างจงัหวดั การซื5อขายตวัผูเ้ล่น และขวญักาํลังใจของนักฟุตบอลจะเกิดจากการสนับสนุน      
ดา้นเงินทุนเป็นหลกั  
          การบริหารตลอด 2 ปี ของกลุ่มทุนแคชทูเดยถู์กสะทอ้นให้เห็นถึงการขาดการสื�อสาร
ระหวา่งกนั ระหวา่งกลุ่มทุนแคชทูเดยแ์ละ อบจ. ในการไม่ใหใ้ชส้นามกีฬากลาง เป็นสนามการแข่งขนั 
โดยหากมองในมิติทางธุรกิจและการเมืองแล้ว จะเห็นถึงกลุ่มทุนทางธุรกิจของทั5งสองมีธุรกิจ          
ที�คลา้ยคลึงกนั กล่าวคือ ธุรกิจสถานบนัเทิงยามราตรี โดยกลุ่มทุนแคชทูเดยที์�มีนายณรงค ์กะหมายสม 
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และนายเด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต ไดร่้วมกนัเปิดร้านอาหารฝากจนัท ์สถานบนัเทิงเพื�อชีวิตขนาดใหญ่
บริเวณถนนมหาราช อาํเภอเมืองจนัทบุรี ส่วนกลุ่มทุนมงักร ที�มี ดร.อิสิวุฒิ  ตั5งเกียรติ นายกสมาคม
กีฬาจงัหวดัจนัทบุรี นายเฉลิมพล  ศกัดิ_ คาํ นายกเทศมนตรีเมืองท่าชา้ง และ นายณฐัวฒัน์  เรืองชยัโชค 
นายกเทศมนตรีตาํบลพลบัพลานารายณ์/อุปนายกสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี และ “ตอ้ นารายณ์” 
นายชยพล  จนัทกิจ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าช้าง เป็นแกนนาํสําคญัในการร่วมทุนสร้าง
ร้านอาหารจนัทเ์จา้ขา ที�ถนนท่าแฉลบ อาํเภอเมืองจนัทบุรี (ผูไ้ม่ประสงคอ์อกนาม. สัมภาษณ์. 2555)  
 โดยพบวา่ในครั5 งอดีต นายเด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต นายเฉลิมพล  ศกัดิ_ คาํ และนายชยพล  จนัทกิจ 
เคยเป็นหุ้นส่วนสาํคญัในการก่อตั5งร้านอาหารจนัทร์เจ้าขา สาขาเก่าบริเวณโค้งถนนมหาราช           
ในยคุบุกเบิกที�ดินบริเวณนั5นยงัเป็นป่าหญา้ ไม่มีร้านอาหารและบา้นพกัอาศยัมากนกั จึงทาํให้ธุรกิจ
เติบโตอย่างรวดเร็วและทาํเงินได้เป็นจาํนวนมาก แต่เนื�องด้วยแนวคิดการบริหารร้านระหว่าง      
เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต และนายเฉลิมพล  ศกัดิ_ คาํ กลบัสวนทางกนัจึงยุติการทาํธุรกิจร่วมกนัและ      
ถือเป็นการปิดตาํนานสถานบนัเทิงเพื�อชีวติร้านแรกในบริเวณถนนมหาราช (ผูไ้ม่ประสงคอ์อกนาม. 
สัมภาษณ์. 2555)  
 หลงัจากนั5นในปี 2554 นายเด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต ไดร่้วมทุนทางธุรกิจกบันายณรงค ์กะหมายสม
นักธุรกิจรายใหญ่ที�รํ� ารวยมากจากบริษทัลีสซิ�งในนามบริษทัแคชทูเดย ์ที�มีสํานักงานใหญ่อยู่ที�        
เมืองพัทยา จังหวดัชลบุรี ร่วมกันก่อตั5 งธุรกิจสถานบันเทิงขนาดใหญ่แนวเพื�อชีวิตในนาม
ร้านอาหารฝากจนัท ์ดว้ยการทุ่มงบประมาณซื5อที�ดินหลงัตลาดเจพีไรวา 28 ลา้นบาท และเริ�มก่อสร้าง
ร้านอาหารฝากจนัทด์ว้ยเงินทุน 11 ลา้นบาท (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555) 
 ส่วนทางดา้นนายเฉลิมพล  ศกัดิ_ คาํ นายชยพล  จนัทกิจ ไดเ้ขา้ร่วมกบั ดร.อิสิวุฒิ  ตั5งเกียรติ 
ในนามกลุ่มทุนมงักรไดจ้ดัตั5งโรงเบียร์จนัทร์เจา้ขา สถานบนัเทิงขนาดใหญ่บริเวณถนนท่าแฉลบ 
อาํเภอเมืองจนัทบุรี (บุญกลา้  สวา่งแสง. สัมภาษณ์. 2555) 
 ในสมัยก่อนเด่น ออบิทกับ เฉลิมพลท่าช้าง เคยเป็นเพื�อสนิทกัน ทาํธุรกิจด้วยกัน         
แต่มาแตกคอกนัเมื�อไม่กี�ปีนี5 เอง เด่นเลยไปทาํธุรกิจกบัเปีd ยกเปิดฝากจนัท์ ส่วนเฉลิมพลเขา้กบั      
ทุนมงักรของอิสิวฒิุ จึงเป็นปมความขดัแยง้ที�เกิดขึ5นตั5งแต่อดีต (บุญกลา้  สวา่งแสง. สัมภาษณ์. 2555) 
 ผูว้ิจยัพบวา่ ความขดัแยง้ทางเศรษฐกิจในอดีตระหวา่งนายเด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต กลุ่มทุน
แคชทูเดย ์และนายเฉลิมพล  ศกัดิ_ คาํ สมาชิกกลุ่มทุนมงักรไดเ้ป็นปมความขดัแยง้สืบเนื�องมาถึง         
ในปัจจุบนั ผ่านการใช้นโยบายต่างๆ ของ ดร.อิสิวุฒิ  ตั5งเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี
ผูน้าํกลุ่มทุนมงักร แต่ความขดัแยง้ในประเด็นนี5 เป็นความขดัแยง้ทางเศรษฐกิจระหวา่งกลุ่มทุนมงักร
และกลุ่มทุนแคชทูเดย์ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มทุนองค์การบริหารส่วนจังหวดัจันทบุรี        
ที�มี “นายกโจ”้ นายธนภณ  กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี เป็นผูน้าํกลุ่ม          
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ดงัคาํสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารออบิทที�ว่า ปัญหาทั5งหมดมนัอยู่ที�พี�อิสิวุฒิ คนเดียว ที�ไม่มีวิสัยทศัน์ 
คิดเอาแต่เรื� องส่วนตวัและผลประโยชน์พรรคพวก ซึ� งเรื� องนี5 พี�โจไ้ม่เกี�ยวเราสองคนรักกนัมาก 
(เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555) 
 ถึงแมว้า่กลุ่มทุนเอกชนบริษทัแคชทูเดยจ์ะใชง้บประมาณมหาศาลในการสร้างทีมจนัทบุรี 
เอฟซี ในฤดูกาล 2554 แต่ผลการแข่งขนักลบัตกตํ�า ไม่สามารถชนะทีมใดได้ตลอด 6 เกมแรก           
ดงัการรายงานข่าวผา่นสื�อต่างๆ (สโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี. ออนไลน์. 2555) 
        ศึกฟุตบอลดิวิชั�น 1 ที�สนามกีฬาสมโภชน์ 700 ปี เชียงใหม่ เป็นการเปิดสนามของเจา้ถิ�น 
พยคัลา้นนา เชียงใหม่ เอฟซี ทีมอนัดบั 13 ของตารางคะแนน ลงสนาม 3 นดั มี 4 คะแนน ล่าสุด         
พึ�งออกไปแบ่งแตม้กบัสระบุรีมา 1 - 1 ส่วนทางดา้นทีมเยือน กระต่ายป่า แคชทูเดย จนัทบุรี เอฟซี 
อยู่อนัดบั 7 ลงสนาม 3 นดั มี 6 แตม้ จากการชนะ 2 แพม้า 1 นดั ส่วนล่าสุดบุกไปเฉือนเอาชนะ 
ปตท.ระยอง 1-0 
           รายชื�อผูต้ดัสิน - ศรีโชติ  ศรีเกิด ผูต้ดัสิน, ชุมพล  ดีแปลง  ผูช่้วยผูต้ดัสินที� 1, ประดิษฐ์        
ขุขนัธ์เขต ผูช่้วยผูต้ดัสินที� 2, มงคลชยั  เพชรศรี ผูต้ดัสินที� 4, วิชยั  จารุพนัธ์ ผูค้วบคุมการแข่งขนั, 
ศกัดิ_ ชาย  แพบวั ผูป้ระเมินการตดัสิน 
         ก่อนเกมการแข่งขนั พยคัฆ์ลา้นนา เชียงใหม่ เอฟซี ไดจ้ดักิจกรรมพิเศษร่วมกบัทางดา้น 
แฟนบอลเพื�อหารายไดส้มทบทุนช่วยเหลือชาวญี�ปุ่นที�ประสบกบัภยัพิบติัสึนามิถล่ม ซึ� งนอกจาก 
จะมีการจาํหน่ายผา้โพกหัว ในราคาผืนละ 30 บาทแลว้ ยงัมีการเก็บตัkวเพิ�มราคาที�นั�งละ 10 บาท 
โดยเงินรายไดท้ั5งหมด จะมอบใหก้บักงสุลใหญ่ประเทศญี�ปุ่นที�เขา้มาร่วมชมเกมการแข่งขนัในวนันี5
นาํไปช่วยเหลือผูที้�ประสบภยัสึนามิต่อไป พร้อมกบัก่อนแข่งขนัมีการยืนไวอ้าลยัให้กบัการสูญเสีย
ของประเทศเพื�อนบา้นเป็นเวลาอีก 1 นาที 
         ก่อนเริ�มการแข่งขนั เชียงใหม่ เอฟซี ไดม้อบช่อดอกไมใ้ห้กบัทางดา้น คิมิอากิ คิโนมูระ 
เพื�อเป็นตัวแทนรับมอบแทนชาวญี�ปุ่นทุกคน พร้อมกับหลังจากที�ประกาศชื�อผูเ้ล่นลงสนาม
ใน 11 ตวัจริง ของเชียงใหม่ มีรายชื�อของนกัเตะสัญชาติญี�ปุ่นรายหนึ�งก็ไดรั้บเสียงปรบมืออยา่งกึกกอ้ง 
นอกจากนี�เจา้ถิ�นยงันาํทีมโดย พรรษา  มีสัจธรรม,  เอฟเวอร์  เบนิเตซ, จกัรพงษ ์ แสนหลวง, ศุภนนท ์
ปรางคจ์นัทร์, นิคม  สมหวงั, วิโรจน์  ศิลาอ่อน, คริสเตียน เหยา, พร้อมกบั 3 ประสานในแดนหนา้
อยา่ง โมฮมัเหมด็  กาโด,้ ภารุวฒัน์  อาจอินทร์  และเมธี  ปุ้งโพธิ_  
         ส่วนทางด้านกระต่ายป่า แคชทูเดยว์นันี5  ก็จดัผูเ้ล่นที�สมบูรณ์ที�สุดลงสนาม นาํทีมโดย 
ทรงวูฒิ  บวัเพ็ชร รับบทกปัตนัทีม นอกจากนั5น ก็มีทางดา้น อภินนัท์  แกว้ปีลา, อีวาน เมนซ่าส์,  
พชัรินทร์  สุขใส, พลวฒัน์  วงัฆะฮาด, อนุรักษ์  ชมภูพฤกษ์, ไตรภพ  ชูชื�นกลิ�น, ชุมพล  บวังาม,     
ลาบี5   กิลดาส  ไอมาร์ด, เอกศกัดิ_   บวัเบา, สิทธิพนัธ์  ชุมช่วย 
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          ดร.อุดรพนัธ์  จนัทรวิโรจน์ ประธานสโมสรเชียงใหม่ เอฟซี กล่าวว่า เป็นเกมที�เหนื�อย  
อีกเกมหนึ� ง เชียงใหม่ เอฟซี ก็เป็นแบบนี5  นี� เป็นนัดที� 2 ของเราแล้ว ที�สามารถมาเก็บแต้มได้    
เหมือนกบัโกงความตายไดเ้ป็นเกมที� 2 ติด  
         สมชาย  ชวยบุญชุม ประธานฝ่ายเทคนิค แคชทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี กล่าวว่า ที�จริงวนันี5
สมควรที�จะเป็นเราที�ไดช้ยัชนะ ก็ไม่อยากจะโทษกรรมการ หรือผูต้ดัสินอะไร แมว้า่จะดูเหมือนเป่าไป
ทางเขา้ขา้งเจา้บา้นมากกวา่ เกมวนันี5ก็เสียดายที�เราน่าจะได ้3 คะแนน (สโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี. 
ออนไลน์. 2555) 
 รวมทั5งเกมการแข่งขนัระหว่าง “กระต่ายป่า” แคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี เปิดบา้นเฉือด”
กระทิงเหล็ก” บางกอก เอฟซี ไปหืดจบั 2-1 เจา้บา้นไดป้ระตูชยัจาก สุชาครีย ์ สายสร้อย ช่วงทดเจ็บ 
ศึกฟุตบอลลีก ดิวชิั�น 1 เมื�อวนั ที� 26 มี.ค. 2554 (สโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี. ออนไลน์. 2555) 
 ที� สนามกีฬากลาง จงัหวดัจนัทบุรี เจ้าบ้าน “กระต่ายป่า” แคช ทูเดย์ จนัทบุรี เอฟซี           
ทีมอนัดบั 5 เปิดรังเกมแรกของฤดูกาลรับมือ “กระทิงเหล็ก” บางกอก เอฟซี ทีมอนัดบั 16 ของตาราง 
เกมนี5ทางเจา้ถิ�นตอ้งปรับทพัพอสมควร เพราะนกัเตะอยา่ง คิม กวางเมียง, ธนสิทธิ_   ทองอินทร์ และ
สิทธิพนัธ์ ชุมช่วย ที�เจ็บทว่า ครองพล  ดาวเรือง กุนซือเจา้บา้นจดัทพั พร้อมพงษ์  กรานสาํโรง         
ลงหนา้คู่กบั ลาบี5  
         ส่วนตาํแหน่งอื�นๆ ประกอบด้วย อินทรรัตน์ อภิญญากุล 6, อรรนพ ชัยแป้น, ทรงวุฒิ 
บวัเพช็ร, พร้อมพงษ ์กรานสําโรง,เคนเยา, พชัรินทร์ สุขใส, พลวฒัน์ วงัฆะฮาด, ไตรภพ ชูชื�นกลิ�น, 
ชุมพล บวังาม, เอกศกัดิ_  บวัเบา ดา้นบางกอก เอฟซี ทองสุข สัปหงัสิต กุนซือจดัทพัฟูลทีม มี จิรัฐฎ ์
กิ�งกรดกลาง คุมกลาง อีเก ้เอม็บาช จบัคู่ ซามูเอล ควาคู ยนืหนา้คู่ ส่วนตาํแหน่งอื�นมี พรพฒัน์ เธียรถาวร,
เอกสิทธิ_  ฉาวบุตร, สิทธิโชค ทศันยั, ศรัทธา เจ๊ะสู, ธราวุฒิ บุญช่วยเหลือ, บาบู นวับี5 , ธุวนนัทิวฒัน์ 
ภาคภูมิ, เฉลิมเกียรติ บุญเนตร 
          เริ�มเกมเปิดฉากขึ5นมาเจา้บา้นที�ได้ลงเล่นในบา้นเป็นนัดแรก ก็พยายามเปิดเกมรุกใส่         
แต่ก็ถูกตั5งรับอย่างเหนียวแน่น จากนั5นกองเชียร์เจา้บา้นที�เขา้มาให้กาํลงัทีมบา้นเกิดกนัเต็มสนาม       
ก็ได้เฮกันลั�น เมื�อ ทรงวุฒิ  บวัเพ็ชร กัปตนัทีม เปิดบอลยาวข้ามกองหลังของ บางกอก เอฟซี          
ใหก้บั ลาปี5  สปีดเตม็เหยยีดแซงแผงหลงัของทีมเยือนหลุดเขา้ไปยิงให้เจา้บา้น แคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี 
ออกนาํ 1-0 
          หลังเสียประตูทีมเยือน บางกอก เอฟซี พยายามที�จะต่อบอลเข้าสู้  และทาํได้ดีขึ5 น              
แต่จงัหวะสุดทา้ยยงัไม่ค่อยจะต่อเนื�องเท่าไหร่ เสียบอลง่ายเกินไป จึงถูกแผงหลงัของเจา้บา้น             
ทั5งชุมพล บวังาม และพชัรินทร  สุกใส คู่เซนเตอร์ตดับอลไดห้มด 
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          เกมยงัเปิดแลกกนัอยา่งสนุก จนมาถึงช่วงทา้ยเกมทดเวลาบาดเจ็บ กองเชียร์เจา้บา้นก็ตอ้ง
เงียบกริบ เมื�อบอลขึ5 นมาทางฝั�งซ้ายเปิดไปหน้าประตูของเจ้าถิ�น และไปตกอยู่ปากประตูและ       
เป็นจงัหวะชุลมุนที�กองหลัง แคช ทูเดย์ จนัทบุรี เอฟซี พยายามจะเคลียร์บอล ทว่ามาเข้าทาง       
ของจิรัฎฐ์ กริ� งกรดกลาง กปัตนัทีม บางกอก เอฟซี ซัดตูมเขา้ไปให้ บางกอก เอฟซี ตีเสมอ 1-1 
ก่อนที�ผูต้ดัสิน สุระ  ศรีอาจ จะเป่าหมดเวลาในครึ� งแรก 
          ครึ� งหลงัลงมาสู้กนัใหม่และเป็นทางเจา้บา้น แคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี ที�พยายามเดินเกม
รุกหนกัเป็นระลอกใส่แทบจะฝ่ายเดียว และก็เป็นโอกาสของทีมเยือนบา้ง เมื�อ อีเก ้เอ็มบาช ไดบ้อล
หลุดเขา้ไปในเขตโทษ ได้จงัหวะแตะหลบ อินทรัตน์  อภิญญากุล โกลเจา้ถิ�นที�เขา้มาพยายาม           
จะควา้บอลแต่ดนัทิ5งตวั ทาํใหเ้สียโอกาส แถมรับใบเหลืองฐานพุ่งลม้เป็นของแถมดว้ย มาถึงทา้ยเกม 
อรรถนพ  ชัยแป้น มิดฟิลด์ของเจา้บา้นที�เกมนี5 เล่นได้ยอดเยี�ยม มีโอกาสสับไกหน้าปากประตู            
แต่ยงัชนคานออกไปอีก 
 เกมทาํท่าวา่จะจบดว้ยผลการเสมออยูแ่ลว้ เมื�อดาํเนินมาถึงทดเจ็บ 2 นาที และเป็นนาทีสุดทา้ย 
กองเชียร์เจา้บา้นที�เฝ้ารอคอยและอึดอดัมาตลอด เพราะทีมเปิดฉากบุกชนิดไม่ลืมหูลืมตาก็สามารถ
ส่งบอลสู่กน้ตาข่ายสาํเร็จ จากจงัหวะเตะมุมของ อรรถนพ ชยัแป้น ทางฝั�งซ้ายไปหนา้ประตูและเป็น 
สุชาครีย ์สายสร้อย ตวัสาํรองที�ลงไปแทน ไตรภพ ชูชื�นกลิ�น ขวิดตุงตาข่ายให้เจา้บา้น ออกนาํ 2-1 
ทีมบางกอก เอฟซี เอาบอลมาเขี�ยเล่นต่อกรรมการก็เป่านกหวดีหมดเวลา จบเกม แคช ทูเดย ์จนัทบุรี 
เอฟซี เปิดบา้นเกมแรกเอาชนะ บางกอก เอฟซี 2-1  
          ครองพล ดาวเรือง กุนซือ แคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี กล่าวว่า การเก็บ 3 แตม้ ประเดิม     
ในบา้นต่อหน้าแฟนบอลของเราถือว่าน่าพอใจอย่างมาก ทว่าหากมองถึงรูปเกมก็ยงัไม่พอใจนกั 
เนื�องจากวา่ยงัไม่ไหลลื�น แต่คงเป็นเพราะนกัเตะเราเจบ็หลายราย ขอบคุณแฟนบอลที�มาใหก้าํลงัดว้ย 
 ทองสุข  สัปหังสิต กุนซือ บางกอก เอฟซี กล่าวว่า เสียดายอย่างมาก เราไม่น่ามาพลาด
ในช่วงทา้ยเกมอยา่งนี5 เลย ซึ� งตลอดเกมเด็กทาํดีแลว้ แต่ก็จะโทษใครไม่ได ้เพราะทุกคนทาํเต็มที�แลว้ 
เราตั5งใจมารับแลว้โตก้ลบัและทาํไดดี้ดว้ย ถือวา่เกมนี5 เราไม่มีโชคจริงๆ (สโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี. 
ออนไลน์. 2555) 
          จากผลการแข่งขนัของสโมสรฟุตบอลแคชทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี ในการแข่งขนัฟุตบอล    
ดิวชิั�น 1 ที�ลม้เหลวทางบอร์ดบริหารสโมสรฟุตบอลจนับุรี เอฟซี ไดเ้ชิญโคช้ฉ่วย หวัหนา้ผูฝึ้กสอน
ออกจากทีมจนัทบุรี เอฟซี ดงัคาํสัมภาษณ์ของผูบ้ริหารสโมสรแคชทูเดยจ์นัทบุรี เอฟซี ที�วา่ “ผมไปดึง
นา้ฉ่วย สมชาย  ชวยบุญชุม จากเอสซีจี สมุทรสงครามมาให้เดือนละ 2 ลา้น แถมรถแคมรี�ราคาลา้นหก
ไวใ้หใ้ชอี้ก 1 คนั ผลปรากฏวา่ 12 นดั เสมอ 5 แพ ้7 มี 5 แตม้ สุดทา้ยตอ้งเชิญนา้ฉ่วยออกไป เพราะ
ไม่คุม้การลงทุน” (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555) 
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 หลังจากจบการแข่งขนัครึ� งแรกของฤดูกาล 2554 ทางบอร์ดบริหารสโมสรฟุตบอล
จนัทบุรี เอฟซี ดว้ยผลงานไม่ดีนกั จึงไดแ้ต่งตั5งหวัหนา้ผูฝึ้กสอนชุดใหม่โดยมี “โคช้อ๋อย” สุรพงษ ์ 
กุลนรา เป็นกุนซือ กระต่ายป่า จนัทบุรี เอฟซี พร้อมเดินหน้าติวลูกทีมอย่างหนกั แมส้ถานการณ์
บา้นเมืองจะประสบอุทกภยั เนื�องจากผลงานของทีมยงัน่าเป็นห่วงหลงัจากเกมบุกไปพ่าย “นกัรบ
ลาวาเพลิง” บุรีรัมย ์ยไูนเตด็ จ่าฝงูหวัตาราง 1 : 5 เมื�อวนัเสาร์ที� 22 ตุลาคม 2554 ทาํให้อนัดบัมาอยูที่� 
15 ของตาราง โดยแข่ง 26 ชนะ 6 เสมอ 7 แพ ้13 มี 25 แตม้ ซึ� งอยู่ในพื5นที�สีแดงมีโอกาสตกชั5น
ค่อนข้างสูง และเหลือเกมที�ต้องฟาดแข้งแค่ 8 นัดเท่านั5 น (สโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี.            
ออนไลน์. 2555) 
 โดยในเกมนดัสุดทา้ยของฤดูกาล 2554 กระต่ายป่า แคชทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี ระเบิดฟอร์มแกร่ง 
เอาชนะอาร์แบคไปสบาย 6-1เกมนี5  รัฐพร  แซ่ตัkน และลาบี5  ยิงคนละ 3 ประตู ช่วยให้ทีมเก็บเพิ�ม 
เป็น 41 แตม้ รอดตกชั5นไดส้าํเร็จ 
         ที� สนามมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี จนัทบุรี เป็นเกมนดัปิดฤดูกาล 2011 ของดิวิชั�น 1 
ระหว่างเจา้บา้นกระต่ายป่า จนัทบุรี เอฟซี ทีมอนัดบั 14 ของตาราง จากการลงสนาม 33 นดั มีอยู่     
38 แตม้ พบกบั “สิงโตลาดพร้าว” อาร์แบค เอฟซี ทีมอนัดบั 17 รองบ๊วยของตาราง จากการลงสนาม 
33 นดั มีอยู ่38 แตม้ 
       เกมนี5 มีความสาํคญัมากกบัเจา้บา้น เพราะตอ้งการเสมอเป็นอย่างน้อยเพื�ออยู่รอดต่อไป
ในดิวชิั�น 1 ฤดูกาลหนา้ ทวา่หากแพก้็ร่วงทนัทีเช่นกนั นดันี5 ไร้สองผูเ้ล่นกองหนา้ สุชาครีย ์ สานสร้อย 
และกองหลงั ประสาร  พนัธ์สาํลี แต่ก็จดัทพัใหญ่นาํโดยชุมพล  บวังาม รัฐพร  แซ่ตัkน  
        เริ�มเกมในนาทีที� 25 กองเชียร์เจา้บา้นไดเ้ฮก่อน จากลาบี5  ไดล้ากเขา้ไปยิงให้จนัทบุรี เอฟซี 
ออกนาํก่อน 1-0 ตามมาดว้ยนาทีที� 27 ลาบี5ยงิประตูเพิ�มใหก้ระต่ายป่า ออกนาํเป็น 2-0 และในนาทีที� 29 
รัฐพร  แซ่ตัkน หัวหอกตวัเก่งยิงให้เป็น 3-0 และจบครึ� งแรกดว้ยสกอร์นี5  จากนั5นในครึ� งเวลาหลงั 
อาร์แบคยิงตีไข่แตกไดส้าํเร็จ จากพนัตรี  หมดัอาดมั ยิงไล่มาเป็น 1-4 จากนั5นต่อมาอีกนาทีเดียว        
รัฐพร  แซ่ตัkนของจนัทบุรี เอฟซี มายิงเพิ�มเป็น 5-1 และเป็นประตูแฮตทริกของรัฐพรอีกดว้ย และ 
ในนาทีที� 65 ลาบี5มาโหม่งเหน่งๆ ใหเ้จา้บา้นจนัทบุรี เอฟซีชนะ อาร์แบคคาถิ�น 6-1 ส่งผลให้ฤดูกาลหนา้
จนัทบุรี เอฟซี รอดการตกชั5น ปีหนา้ไดเ้ล่นในดิวชิั�น 1 ต่อไป 
 สุรพงษ์  กูลนรา หัวหน้าผูฝึ้กสอนจันทบุรี เอฟซี ได้ให้สัมภาษณ์ว่า เกมนี5 ช่วงแรก            
นกัเตะเราเนือยไปหน่อย เพราะอากาศร้อนแต่เมื�อไดป้ระตูก็เล่นง่ายขึ5น ทุกคนช่วยกนัเล่น ผมก็พอใจ
และพอใจที�เรารอดตกชั5นได ้ขอบคุณทุกคนที�ช่วยใหเ้ราอยูร่อด (สยามกีฬา. ออนไลน์. 2555)   
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 ความขัดแย้งของโครงสร้างอํานาจกลุ่มนักการเมืองท้องถิ�น ระหว่างกลุ่มทุนมังกรและ

กลุ่มทุนองค์การบริหารส่วนจังหวดัจันทบุรี 
 บริบททางการเมืองสนามใหญ่ในจงัหวดัจนัทบุรีร้อนแรงมาก ในปี 2554 เมื�อ ดร.อิสิวุฒิ 
ตั5งเกียรติ รอง อบจ. และนายกสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ลาออกจากตาํแหน่งเพื�อลงสมคัรรับเลือกตั5ง 
สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร พรรคชาติพฒันาเพื�อแผน่ดิน ในพื5นที�เขต 3 โดยมีนายธนภณ กิจกาญจน์ 
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีและสมาชิกสภาจงัหวดัร่วมให้การสนบัสนุนส่งลงชิงตาํแหน่ง
กบันายพงศเ์วช  เวชชาชีวะ ส.ส.พรรคประชาธิปัตย ์ที�ครองพื5นที�เขต 3 มาอยา่งยาวนาน พร้อมดว้ย
นายพราหมณ์  มุกดาสนิท อดีตสมาชิกสภาจงัหวดัจนัทบุรี ลงชิงตาํแหน่งในนามพรรคเพื�อไทย        
แต่ผลปรากฏว่าการเลือกตั5งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฏร เมื�อวนัที� 3 กรกฎาคม 2554 นายพงศ์เวช          
เวชชาชีวะ ไดค้ะแนนมาเป็นอนัดบัที� 1 ดว้ยคะแนน 37,451ไดรั้บเลือกตั5งเป็นสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร
จงัหวดัจนัทบุรี เขต 3 ส่วนนายพราหมณ์  มุกดาสนิท จากพรรคเพื�อไทย ไดค้ะแนนไปทั5งสิ5น 30,791 
และดร.อิสิวุฒิ  ตั5 งเกียรติ พรรคชาติไทยพฒันา แพ้การเลือกตั5 งได้คะแนนไปทั5 งสิ5น 29,050             
จากผูมี้สิทธิ_ เลือกตั5งทั5งสิ5น 385,384 คน มีผูม้าใช้สิทธิ_ ทั5งสิ5น 298,915 คน คิดเป็นร้อยละ 77.56 
(ซีทีวนิีวส์. ออนไลน์. 2555) 
 “ตอนวางแผนลงเลือกตั5ง ส.ส. พี�อิสิวฒิุมองขา้มช็อตไปถึงรัฐมนตรีวา่การเลย จึงลงในนาม
พรรคชาติไทยพฒันาเพราะเป็นพรรคเล็ก ไม่ลงเพื�อไทยที�มีฐานเสียงแน่นกวา่ แต่ปีนั5นกระแสพรรค
เพื�อไทยแรงมาก อิสิวฒิุเลยแพเ้กือบทุกเขตเลือกตั5ง” (บุญกลา้  สวา่งแสง. สัมภาษณ์. 2555) 
 หลงัจากความพา่ยแพก้ารเลือกตั5งสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร ดร.อิสิวุฒิ ตั5งเกียรติ ไดเ้วน้วรรค
ทางการเมืองจากผูบ้ริหารทอ้งถิ�นเป็นเวลา 6 เดือน เขา้ไปบริหารธุรกิจส่วนตวั ที� ตลาดการคา้ชายแดน
ไทย-กมัพูชา บา้นแหลมจนัทบุรี ก่อนการตดัสินใจบรรพชา-อุปสมบท ที�โป่งนํ5าร้อน จ.จนัทบุรี       
ในวนัที� 17 กุมภาพนัธ์ 2555 เป็นเวลาประมาณ 6 เดือน จากนั5นเมื�อวนัที� 3 มิถุนายน 2555 ซึ� งเป็น
การครบวาระการดาํรงตาํแหน่งองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีของนายธนภณ กิจกาญจน์ 
นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี        
ทางคณะกรรมการเลือกตั5งประจาํจงัหวดัจนัทบุรีจึงไดมี้การเลือกตั5งใหม่ โดยมีนายธนภณ กิจกาญจน์ 
อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ลงสมคัรนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี
เพียงคนเดียว จึงไดรั้บหมายเลขผูส้มคัรหมายเลข 1 (บุญกลา้  สวา่งแสง. สัมภาษณ์. 2555) 
 นายบุญกล้า  สว่างแสง ได้เล่าว่า ในขณะที�อิสิวุฒิ บวชอยู่นั5นนายธนภณได้โทรศพัท์         
ไปหาพระที�วดั พร้อมเสนอให้พระอิสิวุฒิ หลงัลาสิกขาจะให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งรองนายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัจนัทบุรีคนที� 1 โดยพระอิสิวุฒิไดต้อบตกลง แต่เมื�อการเลือกตั5งเสร็จสิ5น นายธนภณ     
กิจกาญจน์ ได้รับเลือกเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีอีกสมยั พร้อมให้สัมภาษณ์ 
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ผา่นสื�อมวลชนแขนงต่างๆ วา่จะแต่งตั5ง ดร.ประพนัธ์  จึงสกุลวฒันา และนางวรรณฤดี  ศรีคาํแหง 
ให้ดาํรงตาํแหน่งรองนายองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี จนเป็นปมความรู้สึกขดัแยง้ระหวา่ง
นายธนภณ  กิจกาญจน์  และดร.อิสิวฒิุ  ตั5งเกียรติ มาจนถึงปัจจุบนั 
 นายกโจอ้อกมาประกาศผา่นสื�อเลยวา่ แต่งตั5งรองประพนัธ์  และรองวรรณฤดี เป็นรอง อบจ. 
โดยไม่มี ดร.อิสิวุฒิ ในตาํแหน่งใดๆ เลย ซึ� งในขณะนั5นอิสิวุฒิเป็นพระยงัไม่อยากเชื�อ (บุญกล้า  
สวา่งแสง. สัมภาษณ์. 2555) 
 ความขดัแยง้ในการแต่งตั5งรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีของนายธนภณ 
กิจกาญจน์ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ในปี 2555 ไดเ้กิดเป็นรอยร้าวครั5 งใหญ่ภายใต้
ขั5วอาํนาจทางการเมืองท้องถิ�นระหว่าง ดร.อิสิวุฒิ ตั5 งเกียรติ นักการเมืองท้องถิ�นผูก้วา้งขวาง        
แถบโป่งนํ5าร้อนและสอยดาว จงัหวดัจนัทบุรี และนายธนภณ  กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหาร 
ส่วนจงัหวดัจนัทบุรี จนมีคาํกล่าวของอดีตรองนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีออกมาวา่ 
มีตาํแหน่งเดียวที�ผมคิดจะเป็น คือ นายกองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี (อิสิวุฒิ  ตั5งเกียรติ. 
สัมภาษณ์. 2555) 
 ความขดัแยง้เชิงโครงสร้างอาํนาจทอ้งถิ�นส่งผลต่อการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอล     
แคชทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี ภายใตก้ลุ่มทุนแคชทูเดย ์ตั5งแต่กลางปี 2554 เริ�มมีความชะงกังนัในการ
บริหารจดัการมากขึ5น เมื�อโครงสร้างอาํนาจทอ้งถิ�นในจงัหวดัจนัทบุรีมีการเปลี�ยนแปลง กล่าวคือ 
โครงสร้างอาํนาจท้องถิ�นกลุ่มของ “นายกโจ้” นายธนภณ  กิจกาญจน์ นายกองค์การบริหาร         
ส่วนจงัหวดัจนัทบุรีผูก้วา้งขวางในแทบอาํเภอท่าใหม่ จงัหวดัจนัทบุรี ไดร่้วมสร้างฐานการเมือง  
กับ ดร.อิสิวุฒิ  ตั5 งเกียรติ ผูก้วา้งขวา้งในแถบอาํเภอโป่งนํ5าร้อน จงัหวดัจนัทบุรี มาตั5 งแต่อดีต            
ในฐานะอดีตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี และคณะผูบ้ริหารองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดจันทบุรีในปัจจุบัน ได้เ กิดความขัดแย้งแตกกันเป็น 2 ขั5 วอาํนาจ ดังคาํกล่าว               
ของนักการเมืองท้องถิ�นที�ว่า ใครคิดจะทาํบอลจันท์ยิ�งยาก เพราะช่วงนั5 นการเมืองในจันท์           
แตกออกเป็นหลายขั5ว ทั5งกลุ่ม อบจ. กลุ่มการเมืองใหญ่ ประชาธิปัตย ์และกลุ่มโป่งนํ5 าร้อนอีก 
(ประยทุธ  วาสนาวนิ. สัมภาษณ์. 2555) 
 เมื�อโครงสร้างอาํนาจในทอ้งถิ�นมีการเปลี�ยนแปลง และดร.อิสิวุฒิ  ตั5งเกียรติ ไดรั้บเลือกตั5ง
กลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งนายสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี อีกสมยั ดงัรายงานการประชุมสมาคมกีฬา
จังหวดัจันทบุรี เมื�อเดือนสิงหาคม 2554 สรุปได้ว่า ดร.อิสิวุฒิ  ตั5 งเกียรติ นายกสมาคมกีฬา           
จงัหวดัจนัทบุรี ไดรั้บเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬาจงัหวดัสมยัที� 2 ในการประชุมวิสามญั ครั5 งที� 1/2554 
เรื� อง การเลือกตั5งนายกสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีคนใหม่ โดยนายอภิศกัดิ_   ถาวรวิริยะนันท์ 
คณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ไดเ้สนอให้ ดร.อิสิวุฒิ  ตั5งเกียรติ ดาํรงตาํแหน่ง
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นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ได้รับการเลือกตั5งเป็นนายกสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีและ      
ได้รับการจดทะเบียนจากนายทะเบียนสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ณ วนัที� 10 สิงหาคม 2552       
ตามขอ้บงัคบัสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ฉบบัที� 5 (พ.ศ. 2552) ขอ้ที� 17 คณะกรรมการของสมาคม
อยู่ในตาํแหน่งไดค้ราวละ 2 ปี นบัจากวนัที�ไดจ้ดทะเบียน จึงทาํให้คณะกรรมการชุดนี5  ครบวาระ   
ในวนัที� 9 สิงหาคม 2554 ดงันั5น จึงไดก้าํหนดให้มีการดาํเนินการเลือกตั5งนายกสมาคมกีฬาจงัหวดั
จนัทบุรีขึ5น ในวนันี5  ซึ� งตามขอ้บงัคบัของสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ขอ้ที� 16 ระบุวา่ สมาชิกสมาคม
ในที�ประชุมเป็นผูเ้สนอชื�อผูที้�จะเขา้รับเลือกเป็นนายกสมาคม และตอ้งมีสมาชิกรับรองอยา่งนอ้ย 5 คน 
ซึ� งจะอยูใ่นที�ประชุมหรือไม่ก็ได ้แต่ผูที้�ไม่อยูใ่นที�ประชุมจะตอ้งมีหนงัสือตอบรับเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
และขอ้บงัคบัขอ้ที� 17 การดาํรงตาํแหน่งกรรมการของสมาคมเกินสองวาระติดต่อกนั จะกระทาํได ้
ก็ต่อเมื�อไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนสมาชิกทั5งหมดของสมาคม และในการ
ประชุมครั5 งนี5  มีสมาชิกสามญัที�สามารถลงคะแนนสียงไดท้ั5งหมด 31 คน จากสมาชิกทั5งหมด 39 คน 
ขอเชิญสมาชิกเสนอชื�อผูที้�จะดาํรงตาํแหน่งนายกสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีในที�ประชุมจึงเสนอชื�อ 
ดร.อิสิวฒิุ  ตั5งเกียรติ เป็นนายกสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีและมีผูรั้บรองครบ 5คน ครบตามขอ้บงัคบั
ขอ้ที� 16 มีสมาชิกท่านใดตอ้งการเสนอชื�ออีกบา้ง ปรากฏว่าไม่มี พร้อมให้สมาชิกสมาคมกีฬา
ลงคะแนนเสียงนายกสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี นบัคะแนนได ้31 เสียง จากจาํนวนสมาชิกที�เขา้ร่วม
ประชุมที�สามารถลงคะแนนเสียงได ้และมติเป็นเอกฉันท์ให้ ดร.อิสิวุฒิ ตั5งเกียรติ ดาํรงตาํแหน่ง
นายกสมาคมกีฬาจังหวดัจันทบุรี เป็นวาระที�  2 ติดต่อกัน โดยได้คะแนนเสียงเกิน 3 ใน 4              
ของคะแนนเสียงทั5งหมด เป็นไปตามขอ้บงัคบัขอ้ที� 17 ที�ไดก้าํหนดไว ้ส่วนเรื�องหนงัสือตอบรับ 
การเขา้รับตาํแหน่งนายกสมาคมกีฬาฯ ของ ดร.อิสิวุฒิ  ตั5งเกียรติ จะดาํเนินการในลาํดบัต่อไป 
(สมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี. 2554 : 6) 
 ความขดัแยง้ของโครงสร้างอาํนาจกลุ่มนกัการเมืองทอ้งถิ�น ระหว่างกลุ่มทุนมงักรและ
กลุ่มทุนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี จึงส่งผลกระทบต่อกลุ่มทุนแคชทูเดยใ์นการบริหาร
จดัการสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี เนื�องจากการเขา้มาทาํฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ของแคชทูเดย ์
เป็นการหวังทุนทางสังคมในระยะยาว แต่ยิ�งทาํทีมฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี กลับยิ�งขัดแย้ง               
ทั5งทางการเมืองและเศรษฐกิจมากขึ5น เนื�องจากในปี 2554 ขั5วอาํนาจทางการเมืองในจงัหวดัจนัทบุรี
เปลี�ยนระหวา่ง “นายกโจ”้ ธนภณ  กิจกาญจน์ กบั ดร.อิสิวุฒิ  ตั5งเกียรติ ขดัแยง้เรื�องตาํแหน่งนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี สุดทา้ยกลุ่มทุนแคชทูเดยจึ์งตดัสินใจคืนสิทธิ_ การบริหารสโมสร
ฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี ให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวดัจันทบุรี ในปี 2555 ดังคาํสัมภาษณ์           
ของกลุ่มทุนแคชทูเดย ์ที�วา่ “จะให้พี�ทาํไดไ้ง เพราะถา้พี�ทาํก็ตอ้งเลือกขา้ง วา่เอาพี�โจ ้หรือพี�อิสิวุฒิ 
พี�ไม่ทาํดีกวา่ไม่ตอ้งเสียตงัและยงัไม่ตอ้งเสียพวกดว้ย” (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555) 



 

 

91

 นอกจากนั5นการเขา้มาของกลุ่มแคชทูเดย ์ซึ� งเป็นบริษทัเงินกูข้นาดใหญ่ และทุนออบิท 
สถานบนัเทิงยามราตรีขนาดใหญ่ในอาํเภอเมืองจนัทบุรี เป็นการคาดหวงัสร้างภาพลักษณ์ที�ดี           
ใหก้บัธุรกิจ เนื�องจากการเขา้มาทาํกีฬาจะทาํให้ดูเหมือนคืนอะไรให้กบัสังคม และทาํให้ธุรกิจสีเทา 
ดูสะอาดมากขึ5น 
 
การกลับมาบริหารจัดการสโมสรฟุตบอลจันทบุรีเอฟซีของนักการเมือง : ความขัดแย้งภายใต้           

กลุ่มองค์การบริหารส่วนจังหวดัจันทบุรี 

 ในปี 2555 กลุ่มทุนเอกชนบริษทัแคชทูเดยต์ดัสินใจคืนสิทธิ_ การทาํทีมจนัทบุรี เอฟซี
ให้กบัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ในฤดูกาล 2555 และถือเป็นการสิ5นสุด “กระต่ายป่า” 
แคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี ภายใตก้ลุ่มทุนแคชทูเดยแ์ละทุนออบิทผบั ถึงแมผ้ลงานจะสามารถรอด
ในศึกฟุตบอล ดิวชิั�น 1 ต่อไปก็ตาม แต่กบัผลงานของทีม แคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี ที�ผา่นมา ถือวา่
ไม่ประสบความสาํเร็จ โดยเฉพาะตลอดการทาํงานที�ผา่นมาภายใตข้องบริษทัสินเชื�อที�เขา้มาดูแลทีม
อยา่ง แคช ทูเดย ์นั5นไดใ้ชง้บประมาณไปเป็นจาํนวนมากกบัทีมที�เคยไดชื้�อฉายาวา่ “เจา้สัวตะวนัออก”  
โดยสโมสรในสังกดัของจงัหวดัจนัทบุรี ดว้ยงบประมาณที�ทุ่มทุนสร้างกวา่ 36 ลา้นต่อปี แต่ทาํทีม
ได้เพียงแค่การหนีตกชั5นอย่างเดียว ในตลอด 2 ปีที�ผ่านมา และในปี 2555 จึงตดัสินใจยกสิทธิ_            
การทาํทีมจนัทบุรี เอฟซี พร้อมส่งให้กับองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี เป็นผูเ้ข้ารับงาน         
ต่อหลังจากพยายามดิ5นรนหนีตกชั5 นอยู่ในช่วงเลกที� 2 และก็สามารถได้สาํเร็จตามเป้าหมาย 
(สยามกีฬา. ออนไลน์. 2555) 
         โดยตลอด 2 ปี ของการบริหารของกลุ่มทุนแคชทูเดยไ์ด้สร้างปรากฏการณ์ครั5 งสาํคญั  
ผ่านสื�อสารมวลชนแขนงต่างๆ เริ�มจากข่าวพาดหัวหนงัสือพิมพด์ว้ยการทาบทามกุนซือยอดฝีมือ
อย่าง “น้าฉ่วย” สมชาย  ชวยบุญชุม มาจาก เอซีจี สมุทรสงคราม หลงัไม่ลงรอยกนัในเรื�องต่างๆ 
ของการทาํทีม ด้วยการทุ่มทุนสร้างใช้ค่าจา้งระดบัตาํนานของสโมสรเพื�อการดึงกุนซือมารายนี5  
พร้อมด้วยนักเตะที�ตามทีมมากว่าครึ� งทีม ไม่ว่าจะเป็น จิรวฒัน์ แก้วโบราณ, ไตรภพ ชูชื�นกลิ�น,    
ชุมพล บวังาม, ประสาร พนัธ์สาํลี, พิทวสั ทองแพง, กนัตภณ สมพิทยานุรักษ,์ เอกศกัดิ_  บวัเบา เป็นตน้ 
เพื�อเขา้มาร่วมทีมและมาทาํการแข่งขนัในศึกฟุตบอล ดิวิชั�น 1 เพื�อเป้าหมายคือการเลื�อนชั5นขึ5นสู่
ไทยพรีเมียร์ลีก เพียงแค่ 1 ปีเท่านั5น (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555) 
         ซึ� งการแข่งขนัในช่วงเลกแรกก็สามารถทาํผลงานกนัออกมาไดอ้ย่างยอดเยี�ยม เริ�มจาก 
การเอาชนะทีมอยา่ง แบงคอ็ก ยไูนเต็ด ไป 2-1 ซึ� งถือวา่เป็นการเปิดตวัในการแข่งขนั และการเปิดตวั
กุนซือใหม่อยา่ง “นา้ฉ่วย” สมชาย  ชวยบุญชม ไดอ้ยา่งสวยงาม นอกจากนั5นก็เป็นการทาํการแข่งขนั
แบบเสมอและแพต้ามเชิงลูกหนงัอย่างปกติ จนสถานการณ์ของทีมเริ�มที�จะแย่ขึ5นเรื�อยๆ เมื�อทีม 
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“กระต่ายป่า” เริ�มที�จะหาชยัชนะไม่เจอและแพใ้ห้กบัการแข่งขนัอยูบ่่อยครั5 ง จนทาํให้เหล่าแฟนคลบั
ของทีม แคช ทูเดย ์จนัทบุรี เอฟซี เริ�มที�จะไม่พอใจกบัการแข่งขนัที�เกิดขึ5นและมีการติติงนกัฟุตบอล
ในทีมวา่ค่อนขา้งไร้ใจในการเล่น (สยามกีฬา. ออนไลน์. 2555) 
         ซึ� งหลงัจากนั5นทาํใหผู้บ้ริหารของทีม “กระต่ายป่า” เริ�มที�จะมีการพูดถึงแนวทางการทาํทีม 
มากขึ5นว่าเป็นเพราะอะไร เพราะก่อนเริ�มฤดูกาลมั�นใจและตั5งใจว่าจะสามารถทาํให้ทีมเลื�อนชั5น      
ขึ5นไปเล่นในศึกฟุตบอลไทยลีกได้อย่างไม่อยากเย็นนัก แต่ความตั5งเป้าเริ�มที�จะตรงกนัขา้มกบั
ผลงานที�เห็น และก็ทาํให้ทราบวา่ในเวลาต่อมาฤดูกาลนี5 ไม่สามารถเลื�อนชั5นไดอ้ยา่งที�ตั5งใจ ทาํให้
สโมสรยกเลิกสัญญากับ “น้าฉ่วย” สมชาย ชวยบุญชม กันไปในที�สุด (เด่นศักดิ_   ศรบัณฑิต. 
สัมภาษณ์. 2555) 
         จากนั5นสโมสรก็ไดเ้ขา้สู่การหนีตกชั5นอยา่งเตม็รูปแบบ ซึ� งไดมี้การแกไ้ขปัญหาดว้ยการดึง
หัวหน้าผูฝึ้กสอนที�มีการคลุกคลีอยู่ในจงัหวดัจนัทบุรีอยู่นานอย่าง “โคช้อ๋อย” สุรพงษ์ กูลนรา
พร้อมดว้ยมีงบประมาณที�ค่อนขา้งจาํกดั และก็ไดเ้สริมตวัผูเ้ล่นในระดบัปานกลางอยา่งบุญชยั นิลยิ�งดี, 
ศกัรินทร์ มณีมยั, วทิยา สลกัเพชร, อรรถณพ นิตยะ และรัฐพร แซ่ตัkน กลบัสู่ทีมอีกครั5 ง ซึ� งเป็นการดึง
นกัเตะระดบัทอ้งถิ�นที�เคยคลุกคลีในการทาํฟุตบอลในจงัหวะ หรือเคยเขา้ร่วมในการแข่งขนักนั     
ในรายการต่างๆ เพื�อมาแกไ้ขปัญหาของทีมที�เกิดขึ5น แต่ดว้ยที�มีนกัเตะประสบการณ์นอ้ยในการแข่งขนั 
และเป็นนกัฟุตบอลที�มีเกรดเพียงระดบัซีหรือบีเท่านั5น จนทาํให้ตอ้งมีการดิ5นรนกนัจนถึงนดัสุดทา้ย 
ซึ� งถึงสโมสรจะมีการเปลี�ยนแปลงไปมากทีเดียว  
         แต่ก็ไม่ได้ต่างอะไรจากเมื�อ 2 ปีที�ผ่านมา ซึ� งยงัคงต้องมีการหนีตกชั5 นอยู่เช่นเดิม           
โดยตลอดการแข่งขนัในฤดูกาลนี5 มองแล้วหน้าจะมีการลงทุนไปมากกว่าในฤดูกาลที�ผ่านมา           
แต่ก็ยงัคงความมาตรฐานเดิม หรือการไดเ้พียงผลตอบรับแบบเดิมเท่านั5น จนทาํให้ล่าสุดทางบริษทั
สินเชื�ออยา่ง แคช ทูเดย ์ตอ้งยกสิทธิ_ การทาํทีมให้กบั อบจ. เป็นผูส้านต่อหลงัทราบวา่การทาํทีมฟุตบอล 
มนัเป็นอะไรที�ยากกวา่ที�คิดเอาไวน้ั5นเอง (สยามกีฬา. ออนไลน์. 2555) 
 ภายหลงัจากกลุ่มทุนแคชทูเดย ์ที�มีนายณรงค ์ กะหมายสม เป็นประธานสโมสรฟุตบอล
แคชทูเดย์ จันทบุรี เอฟซี ตัดสินใจคืนสิทธิ_ การบริหารสโมสรฟุตบอลให้กับองค์การบริหาร            
ส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ในปี 2555 ได้สร้างความชะงกังนัอย่างมากให้กบัวงการกีฬาฟุตบอลอาชีพ     
ของจงัหวดัจนัทบุรี เนื�องจากขาดงบประมาณสนับสนุนในการทาํทีม และทางองค์การบริหาร     
ส่วนจงัหวดัจนัทบุรีไม่สามารถสนบัสนุนงบประมาณได ้เพราะผิดระเบียบของสํานกังานตรวจเงิน
แผน่ดิน (สตง.)  
 เสรี สหโชค กรรมการสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ได้เล่าว่า การประชุมสมาคมกีฬา
จงัหวดัจนัทบุรีในช่วงที�กลุ่มแคชทูเดยแ์ละออบิทคืนสิทธิ_ การบริหารทีมจทับุรี เอฟซี ให้สมาคมกีฬา
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จงัหวดัจนัทบุรี เป็นช่วงที�มีการถกเถียงกนัอยา่งหนกัวา่ สมาคมกีฬาจะบริหารทีมอยา่งไร เมื�อไม่มี
กลุ่มทุนเอกชนในการสนบัสนุนงบประมาณ และงบประมาณขององคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี
ไม่สามารถสนบัสนุนได ้ 
 ซึ� งในขณะเดียวกนัมีกลุ่มทุนเอกชน บริษทั แอลจีสปอร์ตกรุ๊ฟ จากประเทศมาเลเซีย 
ติดต่อมาวา่จะสนบัสนุนทีมจนัทบุรี เอฟซี เป็นเวลา 1 ในฤดูกาล 2012 เป็นจาํนวนเงิน 20 ลา้นบาท 
พร้อมจ่ายใหง้วดแรกเป็นประกนัก่อน 3 ลา้นบาท ส่วนที�เหลือจะจ่ายหลงัจากเริ�มการแข่งขนัไปแลว้ 
โดยแบ่งการบริหารออกเป็น 2 ส่วน คือ องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี และสมาคมกีฬาจงัหวดั
จนัทบุรี ที�มีนายธนภณ  กิจกาญจน์ นายองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีเป็นดูแลด้านการจดั     
การแข่งขนั สนามการแข่งขนัและกองเชียร์ ส่วนกลุ่มทุนมาเลย ์ดูแลดา้นค่าตวันกัเตะและการฝึกซ้อม 
รวมทั5งแผนการเล่นทางบอร์ดบริหารสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีจึงตอบตกลงในทนัที เนื�องจาก     
ไม่มีทางเลือกอื�น และทางสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีเองก็ไม่มีเงินมากพอในการสนับสนุนทีม 
รวมทั5งใกลเ้วลาแลว้ที�ทาง TPL จะตอ้งให้ส่งรายชื�อผูเ้ล่นแลว้ ดงัคาํกล่าวของผูบ้ริหารสมาคมกีฬา
จงัหวดัจนัทบุรีที�วา่ “ตอนนั5นทีมจนัทบุรี เอฟซี เหมือนคนกาํลงัจะจมนํ5าตาย เงินก็ไม่มีจะไปทาํทีมไดไ้ง
เมื�อไดย้นิวา่กลุ่มทุนมาเลยจ์ะมาสนบัสนุนทีม ก็เหมือนขอนไมล้อยนํ5 ามา เราก็ตอ้งรีบตะครุบไวก่้อน
กนัตาย” (เสรี  สหโชค. สัมภาษณ์. 2555) 
             นายบุญกล้า  สว่างแสง ประธานบริษทัจนัทบุรี เอฟซี ได้กล่าวว่า ในช่วงตน้ปี 2555       
กลุ่มแคชทูเดยไ์ดคื้นสิทธิ_ การบริหารใหส้มาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี แต่เหลือเวลาอีกเพียงไม่ถึง 2 เดือน
ก็ตอ้งส่งรายชื�อนกัฟุตบอลและทีมบริหารให้ทางบริษทั ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีก ซึ� งถือวา่สถานการณ์
วิกฤตมาก เนื�องจากองค์การบริหารส่วนจังหวดัจันทบุรีไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณ              
โดยในขณะนั5นนายกเทศมนตรีของจงัหวดัราชบุรีไดติ้ดต่อเจรจาวา่จะร่วมทาํทีมจนัทบุรี พร้อมดว้ย
นายกิจ มีศรีสุข ผูฝึ้กสอนเสนอวา่จะมาร่วมทีมจึงเปิดการเจรจาระหวา่งกนั 
 “ทางนายกเทศมนตรีของราชบุรีติดต่อมาวา่จะมาทาํทีมจนัทบุรี พร้อมดว้ย โคช้กิจ มีศรีสุข
ที�มีนกัเตะในสังกดัอยูแ่ลว้ แลว้ยงัมีกลุ่มทุนมาเลยเ์สนอเป็นสปอร์เซอร์ คุยกนัอยูป่ระมาณ 2-3 ครั5 ง
เราจึงตกลงเซ็นสัญญา” (บุญกลา้  สวา่งแสง. สัมภาษณ์. 2555) 
 การเขา้มาของกลุ่มทุนมาเลเซียในนามของบริษทัแอลจี สปอร์ตกรุ๊ฟ บริษทัผลิตยางรถยนต ์
ขนาดใหญ่ของมาเลเซีย ไดร่้วมเจรจากบัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีและสมาคมกีฬาจงัหวดั
จนัทบุรี วา่จะแบ่งการบริหารทีมจนัทบุรีออกเป็น 2 ส่วน คือ ทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 
จะดูแลในส่วนของการจัดการแข่งขันในบ้านทุกนัด พร้อมดูแลเกี�ยวกับแฟนคลับ และบัตร             
ค่าผ่านประตู ส่วนทางกลุ่มทุนมาเลเซียจะดูแลค่าตวันักฟุตบอล การบริหารการแข่งขนัและเกม         
ที�ไปเล่นนอกบา้น เมื�อบรรลุขอ้ตกลงจึงเซ็นสัญญาร่วมกนัทาํทีม พร้อมวางเงินคํ5าประกนั 3 ลา้นบาท 
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 “เราไดแ้บ่งงานกนัทาํออกเป็น 2 ส่วน ระหวา่ง อบจ.จนัทบุรี และกลุ่มทุนแอลจีสปอร์ต 
กรุ๊ฟของมาเลเซีย พร้อมกบัมาเลยว์างเงินประกนัทีม 3 ลา้นบาท โดยจงัหวดัจะคืนใน 2 เดือน
สุดทา้ย แต่เรายงัติงวา่ 3 ลา้นนอ้ยเกินไป” (บุญกลา้  สวา่งแสง. สัมภาษณ์. 2555) 
 สโมสรฟุตบอลจนัทบุรีไดรั้บการสนบัสนุนจากกลุ่มทุนเอกชน บริษทั แอลจี สปอร์ต กรุ๊ฟป
ระเทศมาเลเซีย พร้อมยา้ยสนามการแข่งขนัจาก สนามฟุตบอลศกัดิเดช มหาวิทยาลยัรําไพพรรณี 
กลบัไปใช้สนามกีฬากลางจงัหวดัจนัทบุรีเป็นรังเหยา้อีกครั5 ง และจดัพิธีแถลงข่าวเปิดตวัสโมสร
อย่างเป็นทางการ หลงัจากที�มีการคืนสิทธิ_ การทาํทีมให้กบัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี          
เข้ามาสานงานต่อในการแข่งขันฟุตบอลรายการไทยแลนด์ดิวิชั�น 1 ฤดูกาล 2012 โดยได้รับ             
การสนับสนุนเรื� องของงบประมาณจาก แอล.จี สปอร์ต กลุ่มทุนจากมาเลเซียเข้ามาช่วยดูแล            
เป็นจาํนวน 20 ลา้นบาท ในการทาํศึกเลกแรก  
       เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต ผูป้ระสานงานดา้นแฟนคลบัสโมสร ไดเ้ปิดเผยว่าฤดูกาลนี5 จะยา้ย
กลบัไปใชส้นามกีฬากลาง จ.จนัทบุรี เป็นสนามเหยา้อีกครั5 ง เพื�ออาํนวยความสะดวกในการเดินทาง
ใหก้บัแฟนบอลชาวจนัทบุรี (สโมสรฟุตบอล จนัทบุรี เอฟซี. ออนไลน์. 2555) 
            “สาํหรับฤดูกาลนี5 เราจะยา้ยกลบัไปใชส้นามกีฬากลางจงัหวดัจนัทบุรี เป็นสนามเหยา้อีกครั5 ง 
โดยปีที�แล้วแฟนบอลหลายคนบ่นว่าการเดินทางค่อนขา้งลาํบาก เนื�องจากสนามมหาวิทยาลยั       
ราชภฏัรําไพพรรณีอยู่นอกเมือง โดยเชื�อว่าการยา้ยกลบัมาเล่นที�สนามกีฬากลางจะทาํให้แฟนๆ 
สามารถเดินทางไดส้ะดวกมากยิ�งขึ5น เพราะตามต่างจงัหวดัส่วนใหญ่จะใชม้อเตอร์ไซคเ์ป็นยานพาหนะ 
และมั�นใจดว้ยวา่ปีนี5 เราจะมีแฟนบอลเพิ�มมากขึ5นกวา่เดิมแน่นอน” 
 สโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ไดจ้ดัพิธีแถลงข่าวเปิดตวัคณะบริหารชุดใหม่ภายใตก้ลุ่มทุน
องค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีและกลุ่มทุนแอลจี สปอร์ตกรุ๊ฟ พร้อมนักฟุตบอลในเดือน
กุมภาพนัธ์ 2555 ณ สนามฟุตบอลหญา้เทียมคพัป้า จ.จนัทบุรี โดยมีพิธีเปิดตวัสโมสรฟุตบอล
จนัทบุรี เอฟซี โดยมี เกรียงเดช เข็มทอง รองผูว้่าราชการจงัหวดัจนัทบุรี เป็นประธานเปิดงาน 
พร้อมดว้ย “นายกโจ”้ ธนภณ กิจกาญจน์ นายก อบจ.จนัทบุรี ประธานสโมสร, สมพล พะเนียงทอง 
อุปนายกสมาคมฯ รองประธานสโมสร, มร.ลิม กิม เส็ง ผจก.ทั�วไป และ “เด่นออบิท” เด่นศกัดิ_        
ศรบณัฑิต ผูป้ระสานงานดา้นแฟนคลบั พร้อมดว้ยทีมงานสตาฟฟ์โคช้และนกัเตะจนัทบุรี เอฟซี 
ร่วมกนัแถลงข่าว ท่ามกลางสื�อมวลชนทอ้งถิ�นและแฟนคลบั “กระต่ายป่า” เขา้ร่วมเป็นจาํนวนมาก  
           โดยไดแ้ต่งตั5งทีมงานสตาฟฟ์โคช้ ประกอบดว้ย กิจ มีศรีสุข ประธานเทคนิคและโคช้, 
กามาร่า เฟโด ้หวัหนา้ผูฝึ้กสอน, เมธทั ชยักาญจนวฒัน์, นิรันดร์ ปานบุญ ผูช่้วยผูฝึ้กสอน, อารมณ์ 
เนตรตรี หวัหนา้นกักายภาพ, กามาร่า อาลี ผูช่้วยนกักายภาพ, กาเบรียล หมอนวดประจาํทีม, ขวญัชยั 
พิชิตสกุลชยั เจา้หนา้ที�ทีม, วนัชยั คาํดว้ง ทีมงานสเกาต ์และสมบูรณ์ กิมสร้าง ผูจ้ดัการทีม  
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 พร้อมดว้ยนกัฟุตบอลนัทบุรี เอฟซี ชุดที�จะใช้แข่งขนัในรายการดิวิชั�น 1 ฤดูกาล 2012 
โดยมีนกัเตะอยา่ง ชุน เคง็ ฮอง มิดฟิลด ์ทีมชาติมาเลเซียชุดแชมป์ซีเกมส์ ครั5 งที� 26 ที�ประเทศอินโดนีเซีย 
ซึ� งไดต้ดัสินใจยา้ยมาสวมเสื5อหมายเลข 22 พร้อมกบัเพื�อนร่วมชาติอีก 3 ราย ประกอบดว้ย อิสคานดา้ 
อิสมาแอล, อาเมีย โอมาร์ และโม ซู ฮอย อคัเวยีน  
         ขณะที�นกัเตะรายอื�นๆ มีดงันี5  วชัระ มาสุข, ณัฐพล โจถาวร, จกัรกริช เข็มนาค, กษิภทั     
บุญยกรธินเดช,กิตติศกัดิ_  มีแสง, สุริยญั เคนคาํ, อนิรุจน์ คงพลิก, สามารถ เพชรหนู, ศกัดา ภู่มาลา, 
จิมมี�, ราชันย ์กนัจินะ, อภิสิทธิ_  แพงสุข, พนัตรี หมดัอาดมั, วิศรุต นาคมีตระกูล, ธานี พรมด้วง,  
ประวทิย ์วสุนทรา, มงคล เถลิงวทิยส์ถาพร, ไซม่อน, จสัติน ปริdนซ์ อูเช่, เอกฉตัร บูรณะ และทศพร 
อนุภทัร  
 เกรียงเดช  เข็มทอง รองผูว้่าราชการจงัหวดัจนัทบุรี เปิดเผยว่า ตลอด 2-3 ปีที�ผ่านมา       
ตอ้งยอมรับว่า การแข่งขนัในระดบัดิวิชั�น 1 มีความเขม้ขน้มากขึ5นทุกขณะ โดยตอนนี5 แต่ละทีม      
มีพฒันาการทางดา้นลูกหนงัที�ดีขึ5น แต่สุดทา้ยเราก็สามารถรักษาเสถียรภาพในการยืนหยดัอยูบ่น
การแข่งขนัฟุตบอลดิวชิั�น 1 ไดต่้อไป ดงัคาํกล่าวของรองผูว้า่ราชการจงัหวดัจนัทบุรีที�วา่ “เราทุกคน
จะช่วยกนัเป็นนํ5าหนึ�งใจเดียวเพื�อหวงัพาทีมฟุตบอลของจงัหวดัขบัเคลื�อนไปสู่ ความสําเร็จ ในนาม
ของตวัแทนจงัหวดัจนัทบุรี ก็ยินดีที�จะให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และอาํนวยความสะดวกในเรื�อง
ต่างๆ ดว้ยความยนิดียิ�ง” (เกรียงเดช  เขม็ทอง. สัมภาษณ์. 2555) 
            ธนภณ  กิจกาญจน์ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีและประธานสโมสร กล่าววา่ 
บอร์ดบริหารของทีมทุกคนมีความมุ่งมั�น และตั5งใจที�จะร่วมกนัสร้างทีมฟุตบอลให้แข็งแกร่งและ
นาํความสาํเร็จมาสู่จงัหวดั โดยที�ผา่นมาการจดทะเบียนสโมสรเป็นไปในรูปแบบของบริษทัที�เป็น
นิติบุคคล  
           ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ได้มอบหมายให้นายณรงค์ กะหมายสม  
เป็นผูดู้แล โดยไดใ้หก้ารสนบัสนุนอยูห่่างๆ แต่สาํหรับฤดูกาลนี5องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 
ได้เขา้มามีบทบาทและร่วมกนัดูแลสโมสรแบบเต็มตวั ซึ� งตอ้งขอขอบคุณกลุ่มแอล.จี สปอร์ต         
ที�เขา้มาเป็นสปอนเซอร์หลกัสนบัสนุนทีมเราในฤดูกาลนี5  และเราไดแ้บ่งการบริหารทีมออกเป็น         
2 ส่วน คือ กลุ่มแอล.จี สปอร์ต จะดูแลในส่วนของนักเตะและสตาฟฟ์โคช้ ส่วนจงัหวดัจนัทบุรี      
จะดูแลเรื�องการจดัการแข่งขนั สิทธิประโยชน์อื�นๆ รวมทั5งการดึงกลุ่มแฟนคลบัเขา้มาร่วมเชียร์ 
โดยส่วนตวัอยากบอกวา่การที�จะพาทีมไปสู่ความสําเร็จไม่สามารถทาํคนเดียวได ้หากแต่ตอ้งร่วมมือ
ร่วมใจช่วยกนัทุกฝ่าย เพราะทุกคนมีเป้าหมายเดียวกนัคือพาทีมเลื�อนชั5นสู่ไทยลีกต่อไป 
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           โดยภายหลงัจากปี 2554 ทางกลุ่มทุนแคชทูเดยไ์ม่ไดใ้ห้การสนบัสนุนดา้นงบประมาณ
แต่จะเขา้มาช่วยในการบริหารกองเชียร์แฟนคลบัเท่านั5น เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต เปิดเผยว่า ไดต้ั5งไว้
ประมาณ 30 ลา้นบาท โดยวางเป้าหมายในการพาทีมดว้ยอนัดบั 1 ใน 6  
          “อย่างที�บอกว่าเราได้รับการสนบัสนุนจากกลุ่มแอล.จี สปอร์ต ที�พร้อมเทงบประมาณ
สนบัสนุนทีมจาํนวน 20 ลา้นบาท บวกกบังบจากองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีอีก 10 ลา้นบาท 
นอกจากนี5 ยงัมีผลิตภณัฑ์กีฬาโครโนสและล็อตโต ้ที�พร้อมให้การสนับสนุนในเรื�องของชุดกีฬา 
และอื�นๆ อีก โดยเราเพิ�งมีการเปลี�ยนแปลงทีมดว้ย ก็ไม่อยากตั5งความหวงัไวสู้งมากนกัว่าจะตอ้ง
เลื�อนชั5นสู่ไทยลีกหรือไม่”  
          โดยเราพร้อมที�จะนาํประสบการณ์จากการลม้ลุกคลุกคลานมา 2 ปี เพื�อปรับปรุงแกไ้ข    
ในส่วนที�ผดิพลาด และหวงัพาทีมเดินหนา้ไปสู่ความสาํเร็จ โดยเป้าหมายแรกขอแค่ติด 1 ใน 6 ก็ถือวา่
น่าพอใจแลว้ (สโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี. ออนไลน์. 2555) 
 เกียรติศกัดิ_  พนูเพิ�ม กล่าววา่ การเขา้มาทาํทีมของกลุ่มทุนมาเลเซีย บริษทั แอลจีสปอร์ตกรุ๊ฟ 
และบริษทัชุดนกักีฬา โคโนส และโคช้กิจ มีศรีสุข เขา้มาทาํทีมไม่ไดม้าจากกลุ่มเดียวกนั จึงส่งผล
ในเชิงนโยบายการบริหารสโมสรจนัทบุรี เอฟซี ตั5งแต่เปิดฤดูกาล 2555 กล่าวคือ กลุ่มแอลจีสปอร์ตกรุ๊ฟ 
ก็นาํนกัฟุตบอลทีมชาติมาเลเซียมาดว้ย โคช้กิจ มีศรีสุข ก็มีนกัฟุตบอลในสังกดัมาดว้ย และจงัหวดั
จนัทบุรีก็มีนโยบายใช้นกัเตะทอ้งถิ�น จึงแบ่งสรรนกัฟุตบอลไม่ลงตวั แต่ละกลุ่มก็ต่างตอ้งการให้
นกัเตะของตนเองไปลงเล่น สุดทา้ยมีนกัเตะจนัทบุรีเขา้ร่วมทีมไดเ้พียงตวัเดียวเท่านั5น 
             การบริหารสโมสรจนัทบุรี เอฟซี ในปี 2555 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัจนัทบุรีไดเ้ขา้มาดาํรงตาํแหน่งประธานสโมสรจนัทบุรี เอฟซี โดยผลการแข่งขนัตั5งแต่ 
3 นดัแรก ผลงานของจนัทบุรี เอฟซี ไม่สามารถชนะทีมใดได ้เนื�องจากสภาพภายในทีมมีความขดัแยง้
และแตกแยกในหลายกลุ่ม ทั5งกลุ่มทุนมาเลเซีย กลุ่มโคช้กิจ และกลุ่มจนัทบุรี ดงัคาํกล่าวของนายก
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีที�วา่ “ตอนแรกที�มาเลย ์และโคช้กิจติดต่อมาวา่ทาํทีม เราก็คิดวา่
มาดว้ยกนัเป็นกลุ่มเดียวกนั แต่ไม่ใช่ต่างคนต่างมาไม่รู้จกักนั ต่างเอานกัฟุตบอลของตวัเองมาเล่น” 
(ธนภณ  กิจกาญจน์. สัมภาษณ์. 2555) 
 เมื�อ 3 เกมแรก ผลงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายส่งผลให้ผูบ้ริหารจงัหวดัจนัทบุรี และ
ผูบ้ริหารสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี เริ�มไม่เขา้มาชมเกมการแข่งขนัประกอบกบักลุ่มทุนมาเลย ์        
ก็ขดัแยง้กบัโคช้กิจ มีศรีสุข หวัหนา้ฝึกสอน ในดา้นการบริหารจดัการนกัฟุตบอล เนื�องจากกลุ่มมาเลย์
ในฐานะนายทุนใหญ่ในการสนบัสนุนงบประมาณ ก็ตอ้งการจดัตวันกัฟุตบอลของตนเองลงแข่งขนั 
ส่วนโคช้กิจเป็นผูฝึ้กสอนและซอ้มกบันกัเตะมาตลอด จึงขดัแยง้รุนแรงมาอยา่งต่อเนื�องส่งผลให้ทีม
จันทบุรี เอฟซี ไม่ประสบความสาํเร็จในการแข่งขันตั5 งแต่เปิดฤดูกาล 2555 ดังคาํสัมภาษณ์           
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ของประธานบริษทัจนัทบุรี เอฟซีที�วา่ “ลิม กิม เส็ง นายทุนมาเลย ์มนัตอ้งการจดัทีมเองและให้นกัเตะ
ของมนัไดเ้ล่น แต่โคช้กิจมนัสอนมามนัรู้ตวัไหนฟิต ไม่ฟิต เลยขดัแยง้กนัมาถึงแมตยที์� 5 ผลการแข่งขนั
ของจนัทบุรี เอฟซีก็ยงัไม่สามารถชนะทีมใดได”้ (บุญกลา้  สวา่งแสง. สัมภาษณ์. 2555) 
 บุญกลา้  สวา่งแสง ไดก้ล่าววา่ ในช่วงเปิดฤดูกาล 2012 ตั5งแต่ 3 เกมแรก ก็เกิดปัญหาขึ5น
เนื�องจากการบริหารภายในไม่ลงตวั กล่าวคือ กลุ่มทุนมาเลเซียในฐานะผูใ้ห้การสนบัสนุนตอ้งการ
คดัเลือกผูเ้ล่นลงแข่งขนัดว้ยตนเอง จึงเกิดความขดัแยง้กบั นายกิจ มีศรีสุข ในฐานะหวัหนา้ผูฝึ้กสอน
ที�พาผูเ้ล่นลงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื�อง สร้างความขดัแยง้ขึ5นภายในทีม ประกอบกบัผลการแข่งขนั           
ใน 3 ครั5 ง ทีมจนัทบุรีไม่สามารถชนะทีมใดได ้ยิ�งทาํใหผู้ใ้หญ่ในจงัหวดัและกองเชียร์เริ�มเขา้ชมเกม
การแข่งขนันอ้ยลงเรื�อยๆ ปัญหาการจดัตวันกัฟุตบอลยงัเป็นความขดัแยง้ภายในทีมจนัทบุรี เอฟซี
มาอยา่งต่อเนื�อง เนื�องจากกลุ่มทุนมาเลเซียในฐานะผูใ้หก้ารสนบัสนุนรายใหญ่ตอ้งการเป็นผูต้ดัสินใจ
เลือกผูเ้ล่น แต่นายกิจ มีศรีสุข หวัหนา้ผูฝึ้กสอนในฐานะผูดู้แลนกัฟุตบอลควรเป็นผูต้ดัสินใจเลือก
นกัฟุตบอลลงแข่งขนั จนส่งผลให้กลุ่มทุนมาเลเซียในฐานะผูใ้ห้การสนบัสนุนรายใหญ่ไม่ยอมจ่าย
ค่าตวัให้กบัผูฝึ้กสอน และนกัฟุตบอลเป็นเวลาถึง 2 เดือน ตั5งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ถึงมีนาคม 2555  
ดังคาํสัมภาษณ์ของประธานบริษทัจนัทบุรี เอฟซีที�ว่า “ปัญหาการจดัตวัผูเ้ล่นเป็นปัญหาใหญ่         
ของทีมจนัทบุรี กลุ่มทุนมาเลยม์นัเป็นคนถือเงินมนัก็อยากจดัตวัผูเ้ล่นเอง ส่วนโคช้กิจมนัสอน         
นกัเตะมามนัก็ตอ้งจดัตามแผนของมนั ภายในทีมจึงแตกแยกอยา่งหนกัจนเขา้สู่เกมที� 6 กลุ่มทุนมาเลย์
จึงยอมจ่ายค่าตวัใหน้กัเตะ” (บุญกลา้  สวา่งแสง. สัมภาษณ์. 2555) 
 สถานการณ์ของทีมผา่นไปจนถึงเกมที� 7 ของฤดูกาล 2555 ปัญหาภายในทีมเริ�มลุกลาม
ใหญ่ขึ5น มีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายออกเป็นหลายกลุ่ม ได้แก่ กลุ่มจนัทบุรีที�มีนายบุญกล้า สว่างแสง 
ประธานบริษทัจนัทบุรี เอฟซี เป็นผูน้าํกลุ่ม, กลุ่มโคช้กิจที�มีนายกิจ มีศรีสุข หัวหน้าผูฝึ้กสอน        
เป็นหวัหนา้กลุ่ม และกลุ่มทุนมาเลเซีย ที�มีลิม กิมเส็ง เป็นหวัหนา้กลุ่ม ต่างแสดงความไม่เชื�อมั�นกนั
ภายในสโมสร รวมทั5งกลุ่มทุนมาเลเซียก็ไม่ยอมจ่ายค่าตวัผูเ้ล่น เริ�มปล่อยลอยแพนกัเตะ ส่วนเงิน
ประกนัภายในทีมจาํนวน 3 ลา้นบาท ก็ถูกเบิกจ่ายไปนอกระบบและใชไ้ปจนหมด 
 “จริงๆ แลว้เงินประกนัทีม 3 ลา้น ของกลุ่มทุนมาเลเซีย เรายงันาํออกมาใชไ้ม่ได ้แต่ทาง
สมาคมกีฬาไดเ้บิกจ่ายมาใช้นอกระบบไปจนหมดแลว้ ส่งผลให้เราไม่มีเงินในการบริหารจดัการ
ภายในเลย ทีมจนัทบุรีทุกอยา่งตอ้งขอติดเงินทั5งหมด ทั5งค่าที�พกั ค่าอาหาร ไม่เวน้แมก้ระทั�งรถบสั 
ที�ไปแข่งขนั” (บุญกลา้  สวา่งแสง. สัมภาษณ์. 2555)  
 ความขดัแยง้กนัภายในสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ส่งผลต่อการแข่งขนัของทีมจนัทบุรี 
เอฟซี อยา่งต่อเนื�อง หลงัผา่นไป 6 นดัแรกของฤดูกาล 2012 ผลปรากฏวา่ยงัไม่สามารถชนะทีมใดได้
และทาํผลงานไดดี้ที�สุดแค่เสมอกบัทีมเจดบับลิว รังสิต ในนดัแรก ที�สนามกีฬากลางจงัหวดัจนัทบุรี 
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1 ประตูต่อ 1 จึงทาํให้มีเพียง 1 แตม้เท่านั5น อยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย อนัดบัที� 18 ของตารางการแข่งขนั
ฟุตบอลยามาอ่าลีก 1 ดิวชิั�น 1 (ซีทีวนิีวส์. ออนไลน์. 2555) 
         นายบุญกลา้  สวา่งแสง กรรมการสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี และประธานบริษทั จนัทบุรี 
เอฟซี จาํกัด ในฐานะผูดู้แลทีมในขณะนั5 น ได้เล่าว่า ทีมจันทบุรี เอฟซี ได้เล่นไปแล้ว 6 นัด             
แต่ยงัไม่สามารถชนะทีมใดได ้และอยู่ในอนัดบัสุดทา้ยของตาราง มาจากปัญหาดา้นการบริหาร
ภายในทีม กล่าวคือ กลุ่มทุนมาเลเซียที�เขา้มาสนบัสนุนทีม จาํนวน 20 ลา้นบาท พยายามควบคุม 
การจัดตัวนักเตะลงสนามตลอดทุกนัด จนเป็นที�อึดอัดใจของ กิจ มีศรีสุข หัวหน้าผูฝึ้กสอน              
แต่สถานะของกลุ่มทุนมาเลยถื์อเป็นนายทุนรายใหญ่ และมีอาํนาจเบ็ดเสร็จในการบริหารจดัการ 
ทุกฝ่ายภายในทีมจึงตอ้งยอมปฏิบติัตามคาํสั�งถึงแมจ้ะไม่เห็นดว้ยก็ตาม 
         ไอ้กลุ่มทุนมาเลย์ ที�มี ลิมกิมเส็ง มนัพยายามจะปลดโค้ชกิจ ออกจากทีมในนัดที� 6             
ที�ออกไปเยือนแบ็กค็อก เพราะโคช้กิจไม่ยอมเชื�อฟังการวางตวันกัเตะของมนั พร้อมนาํเอกสารที�มี
ลายเซ็นของนายกโจ ้มายนัอีกวา่ ให้อาํนาจการบริหารเป็นของกลุ่มทุนมาเลยมี์สิทธิ_ การบริหารเต็มที� 
(บุญกลา้  สวา่งแสง. สัมภาษณ์. 2555) 
         ผลที�ตามมาก็คือ นายบุญกลา้ ในฐานะประธานบริษทัจนัทบุรี เอฟซี จาํกดั ตอ้งมีเรื�องผิดใจ
จนเกิดความขดัแยง้ระหวา่งสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี กบันายธนภณ  กิจกาญจน์ นายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี เพราะทุนมาเลยน์าํเอกสารมอบสิทธิ_ การบริหารสโมสรฟุตบอล จนัทบุรี
แบบเบด็เสร็จที�มีลายเซ็นนายกโจ ้นายธรภณ  กิจกาญจน์ มาเพื�อปลดโคช้กิจ แต่ นายบุญกลา้  สวา่งแสง 
ประธานบริษทัจนัทบุรี เอฟซี ไม่ยอมให้ปลดโดยอา้งเหตุผลวา่กลุ่มทุนมาเลเซียยงัไม่ไดจ้่ายค่าตวั
แก่นกัฟุตบอลเป็นกวา่ 2 เดือน 
         นายบุญกลา้  สวา่งแสง เล่าวา่ การที�กลุ่มทุนมาเลยพ์ยายามเขา้มาบริหารจดัการทีมแบบ
เบด็เสร็จ และพยายามวางตวัผูเ้ล่นเองทุกเกมการแข่งขนั มาจากที�กลุ่มทุนมาเลยร์ายนี5ไดมี้บ่อนคาซิโน 
โตะ๊บอล ที�ประเทศมาเลเซียแบบถูกกฎหมายจึงพยายามลม้บอล  
          มีที�ไหนเกมของเราตามคู่แข่งอยู่ 2 ประตูต่อ 0 มนัเสือก!! เติมกองหลงัสัญชาติมาเลย ์    
เขา้ไปอีก 2 ตวั เล่นเหมือนไม่คิดเอาชนะคู่ต่อสู้ สุดทา้ยทีมเราแพไ้ป 0 : 4 (บุญกลา้  สว่างแสง. 
สัมภาษณ์. 2555) 
 จากผลงานอนัตกตํ�าของสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ส่งผลให ้“นายกโจ”้ ธนภณ  กิจกาญจน์ 
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีในฐานะประธานสโมสรจนัทบุรี เอฟซี ประกาศอาํลาตาํแหน่ง 
โดยใหเ้หตุผลวา่ผลงานของทีมจนัทบุรี เอฟซี ตกตํ�าและไม่มีเวลาดูแลทีม พร้อมเปิดโอกาสให้ใครก็ได้
เข้ามานั�งเก้าอี5 แทน พร้อมสนับสนุนให้กลุ่มทุนมาเลเซียมีสิทธิ_ การบริหารแบบเบ็ดเสร็จ 
(ซีทีวนิีวส์. ออนไลน์. 2555) 
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 ปัญหาการไม่ยอมจ่ายเงินเดือนนักฟุตบอลของกลุ่มทุนมาเลเซียเป็นปัญหาต่อเนื�อง       
จนส่งผลต่อขวญักาํลงัใจและการแข่งขนัเป็นอย่างมาก จนองค์การบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี        
ไดร่้วมเจรจากบักลุ่มทุนมาเลเซียพร้อมจะเคลียร์เงินให้นกัฟุตบอลและผูฝึ้กสอนก่อน 21 พ.ค. นี5  
หลงัไม่ไดรั้บเงินเดือนกว่า 3 เดือน โดยไดมี้การจดังานแถลงข่าวการลาออกจากประธานสโมสร
จนัทบุรี เอฟซี โดยมี “นายกโจ”้ ธนภณ กิจกาญจน์ ประธานสโมสรเป็นผูแ้ถลงข่าวแต่เพียงผูเ้ดียว 
ท่ามกลางสื�อมวลชนหลายสาํนกัและตวัแทนกลุ่มแฟนคลบัสโมสรร่วมเป็นสักขีพยาน  
         นายธนภณ กิจกาญจน์ เปิดเผยว่า เป็นที�ทราบกนัแล้วว่าปัจจุบนัสโมสรจนัทบุรี เอฟซี        
มีผลงานที�ย ํ�าแย ่โดยเกิดจากองคป์ระกอบหลายอยา่ง และหนึ�งในนั5นคือเรื�องการบริหารจดัการทีม 
เพื�อให้เกิดการแก้ปัญหาและการบริการทีมได้ทนัท่วงที ดงันั5นตนจึงตอ้งรับผิดชอบผลที�เกิดขึ5น     
ดว้ยการขอประกาศลาออก โดยมีเหตุผลประกอบดงันี5     
       1. ไม่สามารถบริหารจดัการทีมใหป้ระสบความสาํเร็จได ้จากผลการแข่งขนัจาํนวน 9 นดั 
ที�ลงสนามทาํการแข่งขนั ทีมจนัทบุรี เอฟซี เก็บไดเ้พียงแค่ 1 แตม้ รั5 งบ๊วยของตาราง เป็นผลให้เกิด
ความเสื�อมศรัทธาต่อแฟนบอลจงัหวดัจนัทบุรีโดยรวม 
         2. เนื�องจากวาระการดาํรงตาํแหน่งนายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรีของตน หมดลง
เมื�อวนัที� 26 เมษายน ที�ผ่านมา และขณะนี5 อยู่ระหว่างหาเสียงเลือกตั5ง ถา้เขา้มาบริหารจดัการทีม     
อาจเป็นการเขา้ข่ายการมีส่วนไดเ้สียเรื�องผลการเลือกตั5ง ซึ� งจะเป็นการเขา้ข่ายผิดกฎหมายตามพ.ร.บ. 
เลือกตั5งสมาชิกสภาทอ้งถิ�น และผูบ้ริหารทอ้งถิ�นได ้จึงเกรงว่าจะเกิดความเสียหายไดถ้า้ปล่อยไว้
โดยไม่ทาํการอยา่งใดอยา่งหนึ�ง  
           3. ตามหนงัสือทกัทว้งของสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินระบุวา่องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั
ไม่สามารถใหก้ารสนบัสนุนทีมฟุตบอลยามาฮ่า ลีก วนั ได ้จึงทาํให้ไม่สามารถหาผูส้นบัสนุนหลกั
ในการบริหารจดัการทีมได ้ 
         4. หากไม่ไดด้าํเนินการลาออกในขณะนี5  อาจเป็นการปิดกั5นโอกาสของผูม้ีใจรักและ        
มีความพร้อมที�จะเขา้มาบริหารทีม รวมทั5งเป็นห่วงทิศทางของทีมจนัทบุรี เอฟซี  
         ดังนั5นตนจึงขอแสดงความรับผิดชอบ โดยการลาออกจากตาํแหน่งประธานสโมสร
จนัทบุรี เอฟซี เพื�อเปิดโอกาสให้บุคคลที�มีความสามารถ มีงบประมาณ และมีเวลาในการบริหาร
จดัการทีมต่อไป โดยมีผลตั5งวนัที� 18 พฤษภาคม 2555 เป็นตน้ไป โดยให้กลุ่มทุนมาเลเซียมีสิทธิ_      
ในการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี แบบเบด็เสร็จ ดงัคาํสัมภาษณ์ของประธานสโมสร
ฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ที�วา่ (ธนภณ  กิจกาญจน์. สัมภาษณ์. 2555)  
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 อย่างที�บอกว่าผมเองมีภารกิจหลายอย่าง และที�สําคญัเรื�องของผลงานที�ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย ทาํให้ตอ้งแสดงสปิริตลาออก ซึ� งกลุ่มทุนจากประเทศมาเลเซียที�เป็นผูส้นับสนุนหลกั       
ก็จะเป็นผูดู้แลสโมสรต่อไปอยา่งเตม็ตวั ส่วนจะบริหารจดัการอยา่งไรก็แลว้แต่เจา้ของเงิน 
         “ผมเองคงไม่เขา้ไปยุง่เกี�ยวดว้ยอีกแลว้ แต่ยนืยนัวา่ไม่ไดท้อดทิ5งสโมสร และจนัทบุรี เอฟซี 
จะเดินหน้าต่อไป ซึ� งผมเชื�อว่ายงัมีคนที�มีศกัยภาพพร้อมที�จะเขา้มาดูแลทีมแทนผม ยงัมีอีกเยอะ 
มั�นใจวา่ขาดผมไปคนเดียวคงไม่กระทบต่อโครงสร้างของทีมอยา่งแน่นอน” 
 หลงัจากการลาออกของกลุ่มทุนองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ 
ส่งผลใหก้ลุ่มทุนมาเลเซียไดถ้อนตวัเดินทางกลบัประเทศไปดว้ย โดยพบวา่จากการฝึกซ้อมของทีม
จนัทบุรี เอฟซี ที�สนามมหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี ไม่มีนกัเตะสัญชาติมาเลเซียและนกัฟุตบอล
ต่างชาติรายอื�นๆ ที�ไม่เดินทางมาฝึกซอ้ม เช่นเดียวกบับอร์ดบริหารของกลุ่มเสือเหลืองก็ไม่ไดม้าดูแล
ทีมดว้ยเช่นกนั มีเพียงนกัเตะไทยที�ตบเทา้มารายงานตวัฝึกซ้อมเท่านั5น จึงเป็นการชี5ชดัวา่กลุ่มนกัเตะ
และบอร์ดบริหารชาวมาเลเซีย ไดเ้ดินทางกลบัประเทศมาเลเซียไปเรียบร้อยแลว้  
         การลาออกของจากการบริหารจดัการสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ของนกัการเมืองทอ้งถิ�น 
คือ นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ผูว้จิยัวเิคราะห์วา่เป็นผลมาจากการไม่สามารถหาเงินทุน
มาสนบัสนุนการบริหารฟุตบอลอาชีพได ้ดงัจะเห็นไดจ้ากกรณีที�นกัเตะจนัทบุรี เอฟซี ยงัไม่ไดรั้บ
เงินค่าตอบแทนจากสโมสรยาวนานร่วม 3 เดือนแลว้ ส่งผลใหมี้ข่าววา่แขง้กระต่ายป่าอาจจะรวมตวั 
สไตรก์ ไม่ลงสนามช่วยต้นสังกัดในแมตย์ที�จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของพทัลุง เอฟซี              
ในวนัเสาร์ที� 19 พฤษภาคม 2555   
 บอร์ดบริหารทางฝั�งจนัทบุรี เอฟซี ไดใ้ห้คาํมั�นสัญญาวา่ พร้อมจะเคลียร์เงินเดือนตกคา้ง
กวา่ 3 เดือน ใหก้บันกัเตะทุกคน ในวนัที� 21 พฤษภาคมนี5  ซึ� งทาํให้นกัเตะทุกคนมีขวญัและกาํลงัใจ
ที�ดีขึ5น และกลบัมาฝึกซ้อมกนัอยา่งพร้อมหนา้อีกครั5 ง โดยทุกคนยืนยนัวา่จะลงสนามช่วยทีมสู้กบั
พทัลุง เอฟซี และจะไม่มีการรวมตวัสไตรกต์ามข่าวลืออยา่งแน่นอน (สยามกีฬา. ออนไลน์. 2555) 
 หลงัจากการลาออกของนายธนภณ  กิจกาญจน์ นายองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี
ในฐานะประธานสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ส่งผลให้รูปแบบการบริหารทีมจนัทบุรี เอฟซี            
ในฐานะฟุตบอลอาชีพกลบัสู่ฟุตบอลสมคัรเล่นอีกครั5 ง นกัฟุตบอลไม่มีเบี5ยเลี5ยงฝึกซอ้ม ไม่มีงบประมาณ
ในการเดินทางไปแข่งขนัยงัจงัหวดัต่างๆ 
 

การกลบัสู่รูปแบบฟุตบอลสมัครเล่นของสโมสรฟุตบอลจันทบุรี เอฟซี 
 สถานการณ์ภายในทีมย ํ�าแยล่งเรื�อยๆ เมื�อนายธนภณ กิจกาญจน์ ประธานสโมสรฟุตบอล
จนัทบุรี เอฟซี ประกาศลาออกจากตาํแหน่ง เนื�องจากอา้งว่าติดปัญหาตอ้งไปลงหาเสียงเลือกตั5ง
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นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี พร้อมร่างหนงัสือถึงกลุ่มทุนมาเลเซียในการให้สิทธิ_ ขาด
ในการตดัสินใจและการบริหารจดัทีมไดแ้บบเบ็ดเสร็จ ทาํให้กลุ่มทุนมาเลเซียไดน้าํเอกสารฉบบันี5
วางแผนเตรียมจดัการแถลงข่าวปลดโคช้กิจ มีศรีสุข หัวหน้าผูฝึ้กสอนในเกมที�ทีมจนัทบุรี เอฟซี         
ไปเยือนทีมกลัล์ สระบุรี เอฟซี โดยอา้งว่าผลงานการทาํทีมล้มเหลว แต่นายบุญกล้า สว่างแสง 
ประธานบริษทัจนัทบุรี เอฟซี ไดส้ั�งยติุการแถลงข่าวปลดโคช้กิจ พร้อมประกาศให้กลุ่มทุนมาเลเซีย
จ่ายค่าตวัผูเ้ล่นภายใน 1 เดือน เพราะตั5งแต่เปิดฤดูกาลทั5งผูฝึ้กสอนและผูเ้ล่นยงัไม่มีใครไดค้่าจา้งเลย 
จนทาํให้เกิดความขดัแยง้ภายในทีมอยา่งรุนแรง ดงัคาํกล่าวของประธานบริษทัจนัทบุรี เอฟซีที�วา่ 
“ตอนนั5นกลุ่มทุนมาเลยไ์ปถึงสนามที�สระบุรีเลย พร้อมเอาเอกสารที�มีลายเซ็นนายกโจที้�เขียนว่า       
ให้บริษทัแอลจีสปอร์ตกรุ๊ฟบริหารได้อย่างเบ็ดเสร็จ และเตรียมแถลงข่าวปลดโคช้กิจที�สนาม            
แต่ผมได้ห้ามไว ้เพราะกลุ่มทุนมาเลย์เองก็ไม่ได้จ่ายค่าตัวนักเตะเลย” (บุญกล้า สว่างแสง. 
สัมภาษณ์. 2555) 
 หลงัจากเกิดความขดัแยง้อย่างรุนแรงระหว่าง นายบุญกล้า สว่างแสง ประธานบริษทั
จนัทบุรี เอฟซี จาํกดั และกลุ่มทุนมาเลเซียทาํใหก้ลุ่มทุนมาเลยดึ์งนกัเตะสัญชาติมาเลเซียกลบัประเทศ
และประกาศยุติการสนับสนุนทีมจนัทบุรี เอฟซี ตั5 งแต่นั5น ประกอบกับนายธนภณ กิจกาญจน์ 
ประธานสโมสรจนัทบุรี เอฟซี ไดล้าออกไปยิ�งทาํให้ทีมจนัทบุรี เอฟซี ระสํ�าระสายอยา่งหนกัและ 
มีรูปแบบการบริหารทีมแบบฟุตบอลสมคัรเล่น เนื�องจากขาดทีมบริหารสโมสร และผูใ้หก้ารสนบัสนุน
เงินทุนแก่ทีมจนัทบุรี เอฟซี นายบุญกลา้ สวา่งแสง ในฐานะประธานบริษทัจนัทบุรี เอฟซีจึงเขา้มา
ดูแลทีมแบบเต็มตวั ตั5งแต่เกมการแข่งขนัที� 9 ของเลกที� 1 ฤดูกาล 2555 ดงัคาํกล่าวของประธาน
บริษทัจนัทบุรี เอฟซี ที�วา่ (บุญกลา้  สวา่งแสง. สัมภาษณ์. 2555) 
 ตั5งแต่เกมที� 9 ของเลกแรก ทีมเราแยม่ากไม่มีประธานสโมสรและไม่มีสปอร์เซอร์สนบัสนุน
เพราะทุนมาเลยเ์องก็บินกลบัประเทศไปแลว้ เหมือนทีมเราถูกลอยแพ นกัเตะเองก็เล่นบอลแบบ         
ไม่มีกาํลงัใจ โคช้ก็ไม่เอานกัเตะลงฝึกซอ้ม เพราะเล่นแบบฟรีๆ ไม่มีเงินเดือน  
 ผลการแข่งขนัของจนัทบุรี เอฟซี ใน 9 เกมของฤดูกาล 2555 ยงัไม่สามารถชนะทีมใดได้
และทาํไดดี้ที�สุดแค่ยนัเสมอพทัลุงไป 0 : 0 ดงัที�มีการรายงานข่าวผ่านสื�อต่างๆ (สโมสรฟุตบอล
จนัทบุรี เอฟซี. ออนไลน์. 2555) 
          การแข่งขนัฟุตบอลในศึกยามาฮ่าลีก 1 ฤดูกาล 2012 ที�สนามกีฬากลางจงัหวดัจนัทบุรี 
เวลา 16.00 น. โดยเป็นการพบกนัระหวา่งเจา้บา้น กระต่ายป่า จนัทบุรี เอฟซี ทีมอนัดบัที� 18 แข่ง 9 นดั 
มี 1 แตม้ พบกบั อีแอ่นเหินฟ้า พทัลุง เอฟซี ทีมอนัดบัที� 9 แข่ง 9 นดั มี 12 แตม้ โดยฟอร์มของเจา้ถิ�น
อยูใ่นช่วงระสํ�าอยา่งหนกั หลงัจากเมื�อวนัที� 18 พฤษภาคม 2555 นายธนภณ กิจกาญจน์ นายกองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัจนับุรีและประธานสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ไดต้ดัสินใจไขก๊อกลาออกไปแลว้ 
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ทั5งนี5 ในเกมเจอกบัพทัลุง ยงัมีกลุ่มแฟนบอลทาํป้ายขบัไล่กุนซือใหญ่ของทีมอยา่ง กิจ มีศรีสุข อีกดว้ย 
รวมทั5งยงัไร้เงานกัเตะสัญชาติมาเลเซียลงสนาม ผลการแข่งขนัปรากฏวา่ จนัทบุรี เอฟซียงัหาฟอร์ม
เก่งไม่เจอ ทาํไดแ้ค่เสมอพทัลุงไป 0 : 0 แบ่งกนัไปทีมละ 1 แตม้ รั5 งทีมบ๊วยอนัดบัที� 18 ของตาราง
ในศึกยามาฮ่าลีก 1 ต่อไป  
 กลุ่มทุนเอกชนบริษทัแคชทูเดยแ์ละออบิทผบั อดีตผูใ้ห้การสนบัสนุนรายใหญ่ ฤดูกาล 
2553-2554 ออกมายืนยนัว่าจะไม่ให้การสนบัสนุนทีมจนัทบุรีอีกครั5 ง ในฤดูกาล 2555 แคชทูเดย ์     
ปัดข่าวลือหวนหนุน กระต่ายป่า รอบ 2 เนื�องจากในช่วงที�กลุ่มทุนแคชทูเดยเ์ขา้มาสนบัสนุนสโมสร
ฟุตบอลจนัทบุรี ใน 2 ฤดูกาลก่อนหนา้นี5  เป็นจาํนวนเงินมหาศาล แต่ไม่ไดรั้บการสนบัสนุนจากองคก์ร
หรือภาคส่วนใดๆ ของจงัหวดั รวมทั5งสถานะทางการเงินของจนัทบุรีมีหนี5 สินที�คา้งชาํระกบัโรงแรม
ที�พกัและร้านอาหารอีกเป็นจาํนวนมาก ดงัคาํสัมภาษณ์ของกลุ่มทุนออบิทที�วา่ “ถา้พี�กลบัไปชวยทีม
ตอนนี5แลว้หนี5 ที�คา้งไวเ้ป็นลา้น พี�ก็ตอ้งรับผิดชอบทั5งหมด และทาํไมตอนพี�ทาํบอลจนัทไ์ม่เห็นมี
ใครมาช่วย ทีกลุ่มทุนมาเลยม์าทาํอุม้ชูมนัยงักบัเป็นเทวดา” (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555) 
          เด่นศกัดิ_  ศรบณัฑิต อดีตรองประธานสโมสรแคชทูเดยจ์นัทบุรี เอฟซี ให้สัมภาษณ์ยืนยนั
แคชทูเดยไ์ม่มีแผนกลบัมาหนุนทีมบา้นเกมรอบ 2 ชี5 โอกาสสุดเรือนลาง แจงกลบัมามีแต่เสียกบัเสีย 
รับสภาพทีมหล่นชั5นสู่ดิวชิั�น 2 ตอนนี5ไม่ต ํ�ากวา่ 90 เปอร์เซ็นต ์
          โดยก่อนหน้านี5 สื� อมวลชนแขนงต่างๆ ได้รายงานข่าวว่า แคชทูเดย์ ซึ� งเป็นอดีต
สปอนเซอร์หลกัของกระต่ายป่า จนัทบุรี เอฟซี อาจจะกลบัมาหนุนทีมเป็นระลอกที� 2 หลงัจาก        
โดนกลุ่มทุนจากมาเลเซีย เข้ามาหนุนทีมในช่วงต้นฤดูกาลนี5 แล้วไม่ยอมจ่ายค่าตวันักฟุตบอล 
หลังจากพานักเตะลูกหม้อบินกลับประเทศ พร้อมกับทาํผิดสัญญาด้วยการค้างเงินนักเตะและ         
สตาร์โคช้สโมสรเป็นเวลากวา่ 3 เดือนแลว้ ซึ� งทางแฟนบอลก็ใจจดใจจ่อกบัข่าวลือที�ออกมาอยา่งมาก
เลยทีเดียว (สโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี. ออนไลน์. 2555)  
         “หากผมเขา้ไปมีอยา่งเดียวที�แคชทูเดยจ์ะเสีย คือ เรื�องเงินอยา่งเดียวเท่านั5น และผมกบับิdกเปีd ยก 
ก็ไม่ไดเ้ป็นคนที�เงินถุงเงินถงัขนาดที�จะเขา้มาพลิกสถานการณ์ของทีมไดข้นาดนั5น เพราะแน่นอนวา่
คงจะต้องทุ่มมหาศาลหากจะพาทีมกลับมาให้ได้ ซึ� งเมื�อสองซีซั�นที�แล้วผมก็ทาํอยู่แต่พอทีม            
ไม่ประสบความสาํเร็จ ผมก็ส่งสิทธิการทาํทีมใหแ้ก่จงัหวดันี5ก็พึ�งจะเวลาผา่นไปไม่เกิน 5 เดือนเลย” 
(เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555) 
        ส่วนในเรื�องข่าว ผมก็ไม่ทราบว่าใครเป็นคนให้ข่าว หรือข่าวที�ออกมานั5นมาจากไหน
เพราะผมเองก็ยงัไม่ไดมี้การพดูคุยกบัใครในเรื�องนี5อยา่งจริงจงัซกัคน เนื�องจากยงัไม่คิดที�จะกลบัมา
ในตอนนี5  (สโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี. ออนไลน์. 2555) 
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          เนื�องจากปีนี5ตอ้งมีทีมตกชั5น 5 ทีมดว้ยกนั แต่ตอนนี5 เราแข่งไป 12 นดั เรามีแตม้ตั5ง 2 แตม้ 
สาํหรับผมเราตกชั5นไปกวา่ 90 เปอร์เซ็นตแ์ลว้ แต่ใครจะวา่ผมก็ได ้แต่ผมเองมองวา่อาจจะเป็นเรื�องดี
ดว้ยซํ5 าที�เราจะตอ้งหล่นชั5นไป เพราะแน่นอนคนในจงัหวดัจะหันมาให้ความสนใจและใส่ใจทีม
แบบเต็มที�อีกครั5 งอย่างแน่นอนเมื�อถึงวนัที�เราล้ม ส่วนผมกบับิdกเปีd ยกอาจจะหันกลบัมาช่วยทีม
หลงัจากสถานการณ์ทุกอยา่งเคลียร์ลงตวักวา่นี5  (เด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต. สัมภาษณ์. 2555) 
 บุญกลา้ สวา่งแสง ไดก้ล่าววา่ สถานการณ์ของทีมตั5งแต่เกมที� 9 ถึง 15 ทีม จนัทบุรีเล่นแบบ
ไม่มีกาํลงัใจ ผูเ้ล่นและผูฝึ้กสอนทีมจนัทบุรี เอฟซี แต่ละคนเล่นแบบไม่มีเงินเดือนและเบี5ยเลี5 ยง      
ในการฝึกซ้อม จากที�ทีมเคยใช้รถบสัเดินทางไปแข่งขนัในต่างจงัหวดั กลบัตอ้งใช้รถตูเ้ดินทาง         
เพื�อประหยดัค่าใชจ่้าย ผูห้ลกัผูใ้หญ่ในจงัหวดัก็ปล่อยทีมลอยแพไม่ไดใ้ห้ความสนใจ ส่งผลให้ทีมเรา
แพย้บัเยนิแบบแจกแตม้ใหก้บัสโมสรต่างๆ จนกระทั�งสถานการณ์วกิฤตสูงสุดในเกมที� 15 ของเลกแรก 
เมื�อนกัเตะและโคช้ลงมติจะไม่ลงทาํการแข่งขนัหากไม่ไดรั้บเงินเดือนจากสโมสร ดงัคาํสัมภาษณ์
ของประธานบริษทัจนัทบุรี เอฟซี ที�วา่ ผมตอ้งไปคุกเข่าออ้นวอนให้นกับอลลงเตะทาํการแข่งขนั
ให้จบเลกแรกฤดูกาล 2555 ไปก่อน เพราะมนัเป็นหน้าตาของจงัหวดั และอา้งไปว่าจะไปหาเงิน      
มาจ่ายให ้แต่จริงๆ ก็ยงัไม่รู้วา่จะไปหาเงินมาจากที�ไหน (บุญกลา้  สวา่งแสง. สัมภาษณ์. 2555) 
 นายบุญกล้า  สว่างแสง ประธานบริษัท จันทบุรี เอฟซี จาํกัด จึง เปิดโต๊ะ เจรจา                      
ขอความช่วยเหลือฉุกเฉินดา้นงบประมาณกบักลุ่มทุนออบิท ของนายเด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต ผูบ้ริหาร
ออบิท-ฝากจนัท ์และอดีตรองประธานสโมสรจนัทบุรี เอฟซี ฤดูกาล 2011 ในการขอยืมเงินจาํนวน 
5 แสนบาท เพื�อมาแบ่งจ่ายให้นกัเตะคนละประมาณ 2 หมื�นบาท เนื�องจากสโมสรจนัทบุรี เอฟซี     
ไม่มีงบประมาณสนบัสนุน ดงัคาํสัมภาษณ์ของประธานบริษทัจนัทบุรี เอฟซี ที�วา่ (บุญกลา้  สวา่งแสง. 
สัมภาษณ์. 2555)  
 ผมไปคุยกบัพี�เด่น ที�ฝากจนัทเ์พื�อขอยืมเงิน 5 แสนบาท เพราะในตอนนั5นนกัเตะยื�นคาํขาด
จะไม่ยอมลงแข่งขนัหากไม่ได้เงิน พี�เด่นแกก็ยอมให้ยืมก่อน 5 แสน จึงทาํให้ทีมจนัทบุรี เอฟซี     
ผา่นเกมที� 15 มาได ้ 
 ส่วนในเกมที� 16 และ 17 ทีมจนัทบุรีเอฟซีได้รับเงินคํ5าประกันจากบริษทัไทยแลนด์
พรีเมียร์ลีก (TPL) เป็นจาํนวนเงิน 1 ลา้นบาท จึงคืนให้กลุ่มทุนออบิทของ นายเด่นศกัดิ_   ศรบณัฑิต
ไป 5 แสนบาท ส่วนที�เหลือจึงนาํมาแบ่งสันให้เป็นค่าผูเ้ล่นทั5งหมด จึงจบการแข่งขนัในเลกแรก 
ของฤดูกาล 2012 
 ภายหลงัจากจบเลกแรกของฤดูกาล 2555 “กระต่ายป่า” จนัทบุรี เอฟซี ยงัประสบปัญหา
การบริหารสโมสรอยา่งต่อเนื�อง เมื�อ กิจ มีศรีสุข หวัหนา้ผูฝึ้กสอนไดย้ื�นหนงัสือลาออกจากตาํแหน่ง
ผูฝึ้กสอน พร้อมนกัเตะเก่าไม่ยอมต่อสัญญาทั5งทีม ทางบอร์ดบริหารสโมสรจึงวางแผนเตรียมดึง     
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นกัเตะทอ้งถิ�นกลบัมาทดแทน และแต่งตั5ง สมพล พะเนียงทอง นกัธุรกิจโรงโม่หินในอาํเภอโป่งนํ5 าร้อน
เขา้ดาํรงตาํแหน่งประธานสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี 
 บุญกลา้ สวา่งแสง ประธาน บริษทั จนัทบุรี เอฟซี เปิดเผยวา่ สโมสรหลงัจากที�ตอ้งฝ่าฟัน
ปัญหาอุปสรรคมาตั5งแต่ช่วงกลางเลกแรก จนกระทั�งประคองตวัจนจบเลกไดส้ําเร็จ และผลงาน       
ก็ย ํ�าแย่อยู่ในอนัดบัที� 18 อนัดบัสุดทา้ยในการแข่งขนัฟุตบอลไทยแลนด์ดิวิชั�น 1 โดยตั5งแต่เกม        
การแข่งขนัที� 9-17 บริษทัจนัทบุรี เอฟซี ตอ้งเป็นทีมงานแก้ไขสางปัญหาต่างๆ ภายในสโมสร       
ตามลาํพงัจนทุกอยา่งผา่นพน้เลกแรกไปได ้เพื�อรอมาตั5งตน้กนัใหม่ในเลกสอง ฤดูกาล 2555 
 ขณะที�ในรายของผูเ้ล่นที�เล่นใหก้บัทีมจนหมดเลกแรก ซึ� งเหลือผูเ้ล่นอยู ่23 คน จนขณะนี5
ไดมี้การยา้ยทีมออกไปเหลือ 14 คน ซึ� งไดมี้การปฏิเสธสัญญาทั5งหมดทาํให้ตอ้งมีการทดแทนผูเ้ล่น
ทอ้งถิ�นเขา้มาสู่ทีมเตม็โควตา้กวา่ 17 ราย ดงัคาํกล่าวของประธานบริษทัจนัทบุรี เอฟซี ที�วา่ (บุญกลา้  
สวา่งแสง. สัมภาษณ์. 2555) 
          ช่วงหลายวนัที�ผา่นมา ผมไดมี้การเสนอผูเ้ล่นให้กบัสโมสรอื�นๆ เนื�องจากไม่มีงบประมาณ
มากพอที�จะสามารถจา้งนกัเตะให้ร่วมเล่นกบัสโมสรต่อไปได ้โดย 14 รายที�เหลือปฏิเสธสัญญา         
กบัทางเราทั5งหมด แต่ยงัตอ้งรอต่อรองรายละเอียดกนัอีกครั5 ง ซึ� งขณะนี5ทางผูบ้ริหารชุดใหม่ไดแ้กปั้ญหา 
โดยการดึงผูเ้ล่นทอ้งถิ�นที�ไดมี้การเตรียมทีมไวแ้ลว้กวา่ 17 คน และพร้อมที�จะทาํการแข่งขนัในเกม
กลางสัปดาห์นี5  (สยามกีฬา. ออนไลน์. 2555) 
 กระต่ายป่าจนัทบุรี เอฟซี วางแผนปรับนโยบายการบริหารจดัการทีม หลงัจบเลกแรก 
ดว้ยการไม่ชนะทีมใด มีเพียง 2 แตม้เท่านั5น โดยเลก 2 เตรียมปรับแผนการใหม่ดึงนกัเตะสายเลือด
จนัทบุรีเขา้ช่วยวกิฤติศรัทธาแฟนบอล 
          จากความลม้เหลวอยา่งสิ5นเชิงของกระต่ายป่า จนัทบุรี เอฟซี ในเลกแรกศึกยามาอ่าลีก 1 
ที�มีผลงานตกตํ�า ทาํไดเ้พียง 2 แตม้ จาก 17 เกม ส่อเคา้ตกชั5นไปเล่นใน เอไอเอสลีกภูมิภาค ดิวิชั�น 2 
แน่นอนแลว้ ทางองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี ที�มีนายธนภณ กิจกาญจน์ ดาํรงตาํแหน่งเป็น
นายกองคห์ารบริหารส่วนจงัหวดั จึงส่ง นายสมพล พะเนียงทอง มาดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานสโมสร
จนัทบุรี เอฟซี ในเลก 2 พร้อมดว้ย นายพราหมณ์ มุกดาสนิท เป็นผูจ้ดัการทีม และนายศกัดิ_ ชยั สวาสดิ_  
เป็นผูฝึ้กสอน โดยมีแผนการทาํทีมคือการดึงนกัเตะสายเลือดจนัทบุรีจากสโมสรต่างๆ ที�ไปคา้แขง้
กลบัมาช่วยทีมในสถานการณ์วิกฤติเช่นนี5  และถือเป็นการกูว้ิกฤติศรัทธาแฟนบอลที�เขา้มาชมเกม
นอ้ยลงเรื�อยๆ เนื�องจากทีมมีผลงานตกตํ�า แต่สโมสรจนัทบุรี เอฟซี ยงัตอ้งทาํทีมต่อไปเพื�อรักษาสิทธิ_
ในการส่งทีมเขา้แข่งขนัในฤดูกาลหน้า ดงัคาํกล่าวของผูจ้ดัการทีมจนัทบุรี เอฟซี ที�ว่า (“สาเหตุที�
จนัทบุรี เอฟซี ตอ้งใช้นโยบายนกัเตะทอ้งถิ�น เนื�องจากเราประสบปัญหาดา้นงบประมาณอยู่มาก 
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หากเราไม่ส่งทีมเขา้แข่งขนัจะโดนปรับแมทยล์ะแสน และตดัสิทธิ_  2 ปี เราตอ้งยอมรับเราสู้ไม่ได ้
แต่เราทาํเพื�อรักษาสิทธิ_ ไปแข่งขนัต่อในปีหนา้” (พราหมณ์  มุกดาสนิท. สัมภาษณ์. 2555) 
 หลังจากจบการแข่งขนัในเลกแรกของการแข่งขนัฟุตบอลอาชีพไทยแลนด์ดิวิชั�น 1 
สื�อสารมวลชนแขนงต่างๆ ต่างออกมารายงานข่าวการปรับรูปแบบการบริหารของสโมสรฟุตบอล
จนัทบุรี เอฟซี ในเชิงนโยบายนักฟุตบอลทอ้งถิ�นและด้วยประสบการณ์ที�ห่างชั5น ส่งผลให้ทีม
จนัทบุรี เอฟซี เสียประตูไป 86 ลูก! “จนัท”์ ผา่ทีม-กูศ้รัทธา (ข่าวสด. ออนไลน์. 2555) 
            กระต่ายป่า จนัทบุรี เอฟซี ทีมทา้ยสุดของตารางไดส้ต๊าฟทีมใหม่มี สมพล พะเนียงทอง 
รับตาํแหน่งประธานสโมสร และพราหมณ์ มุกดาสนิท อดีตสมาชิกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี 
อาํเภอขลุง เป็นผูจ้ดัการทีม นายพราหมณ์ มุกดาสนิท ผูจ้ดัการทีมกระต่ายป่า จนัทบุรี เอฟซี เผยวา่ 
ทีมได้รับการผ่าตดัยกเครื� องทั5งทีม หลังจบเลกแรก สโมสรได้ สมพล พะเนียงทอง รับหน้าที�
ประธานสโมสร โดยมีนายศกัดิ_ ชยั สวาสดิ_  ทาํหนา้ที�โคช้ นอกจากนั5นยงัประสานไปยงัทีมตราด เอฟซี 
ขอนกัเตะจนัทบุรีหลายตวักลบัมาเล่นเพื�อช่วยทีม โดยการอนุเคราะห์จากนายวิเชียร ทรัพยเ์จริญ 
นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัตราด และนายกสมาคมกีฬาจงัหวดัตราดเป็นอยา่งดี  
          นายพราหมณ์ มุกดาสนิท ผูจ้ดัการทีมจนัทบุรี เอฟซี ไดก้ล่าววา่ จนัทบุรี เอฟซี ขอวิงวอน
แฟนคลับและกองเชียร์ให้กลับมาเชียร์กระต่ายป่าดังเดิม โดยล่าสุดแฟนบอลซื5 อบัตรเข้าชม            
ในสนามเหยา้ บตัรราคา 60 บาท สามารถแลกอาหารกินตามราคา 60 บาท จากนั5นเจา้ของร้านอาหาร
ก็จะนาํบตัรกลบัมาขึ5นเงินที�ทีมกระต่ายป่า ตรงนี5 ถือเป็นการคืนทุนแมว้า่เราจะขาดทุนก็ตาม ทั5งนี5  
บอร์ดบริหารสโมสรจนัทบุรี เอฟซี ในเลก 2 นี5  มี 17 เกม เรามีเงินบริหารเพียง 2-3 ลา้นบาทเท่านั5น  
(ข่าวสด. ออนไลน์. 2555) 
 ผลการแข่งขนัในศึกยามาฮ่าลีก 1 ของสโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ภายใตก้ารบริหาร
ฟุตบอลแบบสมคัรเล่น ไม่มีสปอร์นเซอร์ให้การสนับสนุนและใช้นักฟุตบอลในทอ้งถิ�นที�เล่น          
ไม่สามารถชนะทีมใดไดต้ลอด 17 ของเลก 2 โดยในเกมสุดทา้ยของฤดูกาล 2555 จนัทบุรี เอฟซี 
เปิดบ้านยนัเสมอ สงขลา 0-0 พร้อมจูงมือลงไปเล่นดิวิชั�น 2 ฤดูกาลหน้า (ฟุตบอลสยามทีวี. 
ออนไลน์. 2556) 
  ที� สนามกีฬากลางจงัหวดัจนัทบุรี เป็นการแข่งขนัฟุตบอลยามาฮ่า ลีก วนันัดสุดทา้ย    
ของฤดูกาล โดยเป็นการพบกนัระหวา่ง“กระต่ายป่า” จนัทบุรี เอฟซี อนัดบั 18 เปิดบา้นรับการมาเยอืน
ของ “ววัชนแดนใต”้ สงขลา เอฟซี อนัดบัที� 14     
     เกมการแข่งขนัในครึ� งเวลาแรก ทั5งสองทีมพยายามเปิดเกมบุกเขา้หากนั แต่จงัหวะสุดทา้ย
ไม่เฉียบคม ทาํให้ครึ� งแรก จนัทบุรี ยงัเสมออยู่กบั สงขลา เอฟซี 0-0 ครึ� งหลงัทีมสงขลา เอฟซี           
ไดลุ้น้ประตูจากจงัหวะที� วิทวสั เอี�ยมรัมย ์จ่ายบอลให้กบักิตติชยั รักบุตร ไดแ้ปรบอลในกรอบเขต



 

 

106

โล่งๆ บอลผา่นมือผูรั้กษาประตูเจา้บา้นไปไดแ้ลว้ แต่บอลดนัไปชนคานอยา่งจงั และมาเขา้ทางสิโรตน์ 
มีบุญ เก็บตกยิงบอลเข้าประตูไป แต่ตาํแหน่งของ สิโรตน์ อยู่ในตาํแหน่งลํ5าหน้าไปแล้ว และ
จันทบุรี เอฟซี เจ้าบ้านเกือบได้ประตูออกนาํจากลูกยิงจากระยะ 20 หลา ของจิมมี�  คิเดย์ก้า                 
แต่ผูรั้กษาประตูสงขลา ยงัปัดบอลออกหลงัไวไ้ด ้เวลาที�เหลือไม่มีทีมใดทาํประตูได ้จบเกม จนัทบุรี 
เสมอกบั สงขลา เอฟซี 0-0 ส่งผลใหท้ั5ง 2 ทีมจูงมือตกชั5นไปเล่นในศึกเอไอเอสลีก ภูมิภาค ดิวิชั�น 2 
ฤดูกาลหนา้ (ฟุตบอลสยามทีว.ี ออนไลน์. 2556) 
 จากการตกชั5นกลบัสู่ลงศึกฟุตบอลเอไอเอส ลีก ดิวิชั�น 2 อีกครั5 งของทีม “กระต่ายป่า” 
จนัทบุรี เอฟซี นอกจากจะสร้างความเสียใจแก่เหล่าสาวกแฟนบอลของชาวจงัหวดัจนัทบุรี กนัแลว้ 
ยงัถือเป็นเรื�องน่าเสียดายที�อดีตเจา้ของฉายา “เจา้สัวตะวนัออก” หมดสิทธิ_ ไปสร้างสีสันในศึกยามาฮ่า 
ลีก วนั อยู่พกัใหญ่ แมจ้ะไม่ใช่ทีมใหญ่มีอายุยาวนานเหมือนสโมสรอื�นๆ แต่ดว้ยเรื�องสปิริตและ
ความมีหวัใจนกักีฬา “กระต่ายป่า” จนัทบุรี เอฟซี มีมากกวา่ใคร แมจ้ะไม่ใช่ทีมเก่าแก่ชนิดที�เรียกวา่
ตาํนาน แต่ทีม จนัทบุรี เอฟซี ก็ถือวา่เป็นอีกหนึ�งสโมสรที�สามารถเรียกเสียงฮือฮาในแวดวงลูกหนงั
มาไดอ้ยา่งต่อเนื�อง  
       ซึ� งนั�นคือความเหนื�อยยากของแต่ละขั5นตอนของทีม จันทบุรี เอฟซี ในเมื�อวนัวาน            
แต่ปัจจุบนักลบักลายเป็นทีมที�ถูกเรียกว่าทีม “โคตรหมู” ในยุคนี5  ด้วยการบริหารจดัการที�ไม่มี 
ความเป็นระบบต้องพบแต่คาํว่าล้มเหลวมาหลายฤดูกาลติด นับแต่กระแสฟุตบอลกลับมามี         
ความตื�นตวัอีกครั5 ง ไม่ว่าจะเป็นในยุคของ บริษทัสินเชื�อ อย่าง แคช ทูเดย์ ที�ทุ่มงบทาํทีมกว่า              
30 ลา้นบาท ดึง วฑูิรย ์กิจมงคลศกัดิ_  อดีตนกัฟุตบอลทีมชาติไทยมาเป็นผูฝึ้กสอน และมีนกัเตะทอ้งถิ�น
ขวญัใจชาวจนัทบุรี อย่างเช่น สองพี�น้องมสับูงอ ทั5งศิริศกัดิ_  และสิทธิชยั รวมถึงนกัเตะคนอื�นๆ 
อยา่ง พิทกัษ ์พิทกัษโ์กศล มาควบคู่ 
         อีกหนึ� งฤดูกาลถัดมาก็ทุ่มเงินกว่า 35 ล้านบาท ควา้ตัวนักเตะฝีเท้าดี โดยมี สมชาย         
ชวยบุญชุม อดีตหัวหน้าผูฝึ้กสอน สมุทรสงคราม เป็นประธานเทคนิค และมี ครองพล ดาวเรือง 
เป็นหัวหน้าผูฝึ้กสอน แต่ยงัไม่ประสบความสาํเร็จได้อย่างที�หวงั ทาํให้ทางบริษทัแคช ทูเดย์           
จึงคืนสิทธิ_ การทาํทีมใหก้บัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี โดยในปี 2555 ไดรั้บการสนบัสนุน
จากกลุ่มทุนจากประเทศมาเลเซีย และผลงานก็เละเทะไปอยา่งที�ทราบ ก่อนจะมีการประคบัประคอง
ช่วยเหลือกนัและเอาตวัรอดมาจนจบการแข่งขนัในลีก ดว้ยผลงานแข่ง 34 นดั ไม่ชนะใคร เสมอ 4 นดั 
แพ ้30 นดั ยงิไดเ้พียง 21 ประตู และเสียประตูถึง 114 ลูก   
         จากสารพนัปัญหาที�ถาโถมเขา้ใส่ “กระต่ายป่า” ในวนันี5 เหมือนกอ้นเนื5อที�เน่า ส่งกลิ�นเหมน็
ไปทั�ว หลายคนตอ้งโบกมือลาแบบตวัเปล่า บางรายมีของติดไมติ้ดมือไปดว้ย แต่เนื�องจากปัญหา
ขาดสภาพคล่องไม่สามารถรั5 งตวัผูเ้ล่นที�มีศกัยภาพดี หรือจา้งผูเ้ล่นที�มีรายไดสู้งจึงทาํให้เป็นหนี5 เป็นสิน 
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ทาํให้ทา้ยที�สุดตอ้งประคองตวัเองจบฤดูกาลอยา่งสะบกัสะบอมแบบที�เห็น แมท้ีม จนัทบุรี เอฟซี 
จะตอ้งตกชั5นไป แต่จุดเด่นของทีม จนัทบุรี เอฟซี คือรากฐานแฟนบอล ที�มีความเป็นตวัของตวัเอง 
มีความเป็นทอ้งถิ�นนิยม แมผ้ลงานจะไม่ดี แต่ก็มีแฟนบอลที�ไม่ทิ5งทีมและตามไปเชียร์นัดเยือน   
หากไม่เกินกาํลงัตวัเอง ซึ� งนั�นคือเรื�องของแฟนบอลที�จะทาํให้ผูบ้ริหารชุดต่อไปไดเ้ห็นถึงเรื�องนี5  
เพื�อมีกาํลงัใจในการสร้างทีมโดยใชค้วามศรัทธาของแฟนบอลเป็นแรงจูงใจ 
         ถึงตรงนี5  จนัทบุรี เอฟซี ตอ้งไปสะสางไปเคลียร์ปัญหาในบา้นของตวัเองให้หมดไป        
เพื�อวางแผนและกลบัขึ5นมาใหม่อีกครั5 ง บอกไดเ้ลยวา่ศกัยภาพของเด็กในจงัหวดัจนัทบุรีไม่เป็นรอง
ใครแน่นอน ซึ� งอยูใ่นข่ายที�จะสร้างทีมชุดใหม่ไดอ้ยา่งสบายๆ แต่ศตัรูที�น่ากลวัที�สุดของ “กระต่ายป่า” 
จนัทบุรี เอฟซี ในขณะนี5 คือเรื�องภายในหรือ “คนกนัเอง” หากแกไ้ขเรื�องนี5 ไดรั้บประกนัวา่ จนัทบุรี 
เอฟซี อาจรุ่งเรืองเหมือนในชุดที�เคยไดร้องแชมป์ “เอฟเอ คพั” ยคุเก่า เมื�อปี 2527 หรือในชุดที�เคยควา้
แชมป์กีฬาแห่งชาติก็เป็นได ้(สยามกีฬา. ออนไลน์. 2555) 
 หลงัการตกชั5นของกระต่ายป่า จนัทบุรี เอฟซี ทางสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรีไดมี้การประชุม
ตัดสินใจว่าจะไม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันในศึกดิวิชั�น 2 ส่งผลให้สาวกกระต่ายป่าสุดเซ็ง              
หลงัฤดูกาลหนา้ไม่มีทีมใหต้ามเชียร์ 
          สาวกกระต่ายป่าใจสลายหลงัทีมจนัทบุรี เอฟซี ตดัสินใจไม่ส่งทีมเขา้ร่วมการแข่งขนั 
เป็นเวลา 1 ปี แฟนบอลส่วนใหญ่รับ ทาํใจไม่ไดห้ลงัทราบข่าวในเวบ็บอร์ดของสโมสร  
           หลงัจากตกชั5นในศึกยามาฮ่าลีก 1 ของกระต่ายป่า จนัทบุรี เอฟซี ไปแบบชอกชํ5า แถมยงั
สร้างสถิติแบบไม่น่าจดจาํในการลงสนามไป 34 นดั ตลอดฤดูกาล 2012 ทาํไดแ้ค่เสมอ 4 นดั และ 
แพ ้30 นดั โดยไม่ชนะทีมใดเลย มีเพียง 4 แตม้เท่านั5น จมลงดว้ยอนัดบับว๊ยของตารางในศึกยามาฮ่า
ลีก 1 แถมล่าสุดเหมือนเคราะห์ซํ5 ากรรมซดัยงัจะไม่จบลงแค่นั5น เพราะทีมจนัทบุรี เอฟซีไดต้ดัสินใจ
ไม่เขา้ร่วมการแข่งขนัในศึกเอไอเอสลีกภูมิภาค ดิวิชั�น 2 ฤดูกาลหน้าอีกด้วย โดยสาเหตุมาจาก        
ปีที�ผ่านมา ผลงานทีมย ํ�าแย่และมีเวลาเตรียมทีมน้อย ทาํให้ทางบอร์ดบริหารตดัสินใจไม่ส่งทีม        
เขา้ร่วมการแข่งขนัในปีหน้า ทาํให้แฟนบอลของทีมที�เตรียมตวัจะเชียร์ทีมรักต่อในฤดูกาลหน้า
ถึงกบัช็อกไปตามๆ กนั  (สโมสรฟุตบอล จนัทบุรี เอฟซี. ออนไลน์. 2555) 
 จากความลม้เหลวอยา่งสิ5นเชิงของกระต่ายป่า จนัทบุรี เอฟซี ภายใตก้ารบริหารขององคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดัจนัทบุรี และสปอร์นเซอร์รายใหญ่สัญชาติมาเลเซีย บริษทั แอลจีสปอร์ตกรุ๊ฟ 
ในฤดูกาล 2555 ที�มีปัญหาทั5งการบริหารจดัการภายในทีม และงบประมาณสนบัสนุนจนส่งผลให้
ตกชั5นเลื�อนลงไปแข่งขนัลีกภูมิภาค ดิวชิั�น 2 ในฤดูกาล 2556 จึงเกิดการเปิดโตะ๊เจรจาระหวา่งสมาคม
กีฬาจงัหวดัจนัทบุรี ภายใตก้ารบริหารของ ดร.อิสิวุฒิ ตั5งเกียรติ นายกสมาคมกีฬาจงัหวดัจนัทบุรี 
และนายประยุทธ วาสนาวิน นายกเทศมนตรีตาํบลเกาะขวาง และอดีตผูก่้อตั5งทีมจงัหวดัจนัทบุรี   
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ในปี 2546 เพื�อหวนกลบัมาทาํทีมจนัทบุรี เอฟซี อีกครั5 ง พร้อมดึงนายปัญญา การเจริญ อดีตผูฝึ้กสอน
ทีมจนัทบุรี กลบัมาฝึกสอนนกัเตะในปี 2556 อีกครั5 ง ดงัคาํสัมภาษณ์ของหวัหนา้ผูฝึ้กสอนทีมจนัทบุรี 
เอฟซี ที�วา่ “การเขา้มาทาํบอลจนัทอี์กครั5 งของครู ไม่ไดค้าดหวงัวา่จะยิ�งใหญ่และประสบความสําเร็จ
เพราะมนัตอ้งมีปัจจยัหลายอยา่งมาสนบัสนุน แต่แค่อยากให้แรงศรัทธาของกองเชียร์กลบัมา และ
ความฝันของเด็กที�อยากเป็นนกัฟุตบอลอาชีพไดมี้ที�เล่นไดมี้ที�แข่ง” (ปัญญา  การเจริญ. สัมภาษณ์. 
2555) 
 กลุ่ม “กาํนันยุทธ” นายประยุทธ วาสนาวิน ผูก้่อตั5 งทีมจนัทบุรี เอฟซี ตั5 งแต่ปี 2546          
ไดก้ลบัเขา้มาทาํอีกครั5 งในสถานการณ์ที�ทีมจนัทบุรี เอฟซี ไม่มีเงินสนบัสนุนทีมและขาดบริษทัเอกชน
ในการสนับสนุนงบประมาณ โดยมองว่าการบริหารสโมสรฟุตบอลต้องได้รับการสนับสนุน            
จากทั5งภาคการเมืองและภาคเศรษฐกิจรวมทั5งตอ้งเป็นพนัธมิตรกบัทุกกลุ่ม ดงัคาํสัมภาษณ์ของผูฝึ้กสอน
สโมสรฟุตบอลจนัทบุรี เอฟซี ที�วา่ “คนเขา้มาทาํบอลจนัทก์็ลาํบาก ตอ้งพยามเป็นกลาง เอียงไปขา้งใด
ขา้งหนึ�งไม่ไดเ้ลย เพราะถา้ไปใหก้ลุ่มไหนช่วยมากๆ อีกกลุ่มก็จะไม่ยอมออกมาให้การสนบัสนุน” 
(ปัญญา  การเจริญ. สัมภาษณ์. 2555) 
   
 




